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พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ใน
ช่วงเดือนนี้ จะได้รับหนังสือดีๆ จากสำนัก
พิมพ์ a book ส่งไปให้ถึงบ้าน   
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adB ท ี ่ ย ่อ โลก 
ทำให้เปิดมุมมอง
ใหม่ๆ ฉลาดได้อีก 
adB หลายฉบับที ่
ไ ด ้ ร ั บ ม า ไ ด ้ ถู ก
กระจายไปกับการ

ท่องเที่ยวของดิฉันด้วย และไปกับการชม
ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก จริงๆ แล้วอยากเก็บไว้
อ่านนานๆ แต่ด้วยสิ ่งที ่ดีๆ ใน adB ทุก
ฉบับ ทำให้แจกจ่ายให้เพื่อนๆ อ่าน มันจะ
ทำให้มีความสุขมากกว่าการครอบครองไว้
เพียงลำพังค่ะ 

 เสียดายที่ adB หยุดที ่หัวหิน ไม่
สามารถลงใต้ได้ไกลกว่านี้ แต่คนปักษ์ใต้ที่
ได้อ่านก็ชอบ adB ค่ะ หรอยแรง! 
-สายไหม  
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The Good Investment  
  
 ถ้าเปรียบชีวิตเป็นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ปัจจัยในชีวิตที่เราให้ความสำคัญก็คงไม่ต่างอะไรกับหุ้นแต่ละตัวที่เราลงทุนถือไว้ บางตัวถือแล้วได้กำไร     
บางตัวขาดทุนบักโกรก แต่ก็อยากจะถือไว้ เพราะยังเชื่ออยู่ลึกๆ ว่าวันหนึ่งมันน่าจะกลับมาทำกำไรอย่างงามให้ แต่สุดท้ายก็เหมือนในท้ายหนังสือชี้ชวนการลงทุนได้
บอกไว้ว่า ‘การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน’ 
 ถ้าลองไล่เรียงสิ่งสำคัญในชีวิตของเราออกมา ผู้เขียนเชื่อว่าน่าจะไม่พ้นเรื่องหลักๆ หรือหุ้นเด่นๆ ดังนี้ ครอบครัว (พ่อแม่) หน้าที่การงาน เพื่อนฝูง การศึกษา 
และที่โดดเด่นเสมอเหมือนหุ้นยอดนิยมก็คือ ความรักความสัมพันธ์ อันเป็นหุ้นบังคับที่ทุกคนต้องมีเลยก็ว่าได้ แต่จะได้กำไรหรือขาดทุนเรายังไม่พูดถึงตอนนี้       
อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดที่ผู้เขียนพูดถึงล้วนเป็นหุ้นที่ชีวิตเราต้องถือไว้ ครอบครัวและพ่อแม่ ถือว่าเป็นหุ้นที่เราทุกคนมีติดตัวมาตั้งแต่เกิด จัดว่าเป็นหุ้นประเดิมพอร์ต     
แต่หุ้นตัวอื่นๆ คือหุ้นที่เราได้มาภายหลัง ซึ่งหุ้นที่ชีวิตเราถือไว้เหล่านี้เป็นหุ้นพิเศษคือ ไม่มีการขายทำกำไร มีแต่จะซื้อเพิ่มเมื่อมันมีคุณค่า แต่ขณะเดียวกันก็ต้องเทขาย
ทันทีเมื่อมันทำท่าจะลดค่า ยกตัวอย่างเช่น เราคงไม่ทิ้งหุ้นหน้าที่การงานอันเป็นที่รัก ในขณะที่มันกำลังสร้างความก้าวหน้าให้เรามากขึ้นทุกวัน แต่เราจะยิ่งต้องพยายาม
ลงทุนกับหุ้นตัวนั้นให้มากขึ้นอีกเพื่อเก็บเกี่ยวผลกำไรอย่างต่อเนื่อง แต่ในทางกลับกัน ความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงบางคนที่ยิ่งคบนับวันยิ่งทำให้ชีวิตดิ่งเหว มีแต่ปัญหา
มากกว่าปัญญา แล้วไปๆ มาๆ ก็ไม่มีกระทั่งปัญญาจะคิดว่าไม่ควรไปสุงสิงด้วย หุ้นแบบนี้ยิ่งขายทิ้งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี เพราะยิ่งถือไว้จะยิ่งขาดทุน ที่สำคัญ ขายทิ้งไป  
เมื่อไหร่ พอร์ตเราก็จะได้ว่างพอที่จะมีหุ้นเพื่อนที่ดีตัวใหม่มาเก็บไว้อีกเรื่อยๆ เท่ากับว่า หุ้นที่ด้อยค่าบางตัวมีไว้ขายเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้ชีวิตดีขึ้นในอนาคตนั่นแหละ 
 เมื่อปัจจัยต่างๆ ในชีวิตของเรามีค่าเท่ากับหุ้น พวกเราทั้งหลายจึงมีหน้าที่คิดอย่างละเอียดรอบคอบว่า เราควรจะลงทุน (หรือในที่นี้คือ ซื้อหุ้นเพิ่ม) ในเรื่องใด 
ถ้ายังไม่แน่ใจว่าชีวิตควรจะลงทุนไปกับหุ้นตัวไหน ลองมาฟังสองผู้ยิ่งใหญ่ระดับโลกอย่าง บิล เกตส์ ประธานและเจ้าของกิจการไมโครซอฟต์ กับอีกคนคือ วอร์เรน 
บัฟเฟตต์ นักลงทุนที่มั่งคั่งและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่ เรื่องนี้ผู้เขียนถอดความมาจากวันที่ทั้งสองไปเป็นแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย      
ในนิวยอร์ก เมื่อปีที่แล้ว และได้เปิดเซสชันให้นักศึกษาที่นั่นได้เข้าไปนั่งฟังทั้งสองพูดและตอบคำถามสดๆ ซึ่งมีอยู่คำถามหนึ่งที่ผู้เขียนคิดว่าน่าคิดและน่าสนใจ มันมา
จากนักศึกษาปีที่ 1 ชาวโปรตุเกส ที่เรียนอยู่ที่นั่น เขาถามว่า ‘คุณทั้งคู่รู้ตัวตั้งแต่ช่วงต้นๆ ของชีวิตว่าอยากทำอะไร คุณพอจะมีคำแนะนำให้กับพวกเราที่ยังคงไม่ชัดเจน
กับชีวิตไหม?’ สำหรับผู้เขียนแล้ว มันเป็นคำถามที่พุ่งตรงไปที่เรื่องเกี่ยวกับปรัชญาการใช้ชีวิตเลยทีเดียว  
 และเมื่อได้ฟังคำถามนี้จบ บิล เกตส์ ตอบว่า สำหรับเขาแล้ว แนะนำได้เพียงว่า ‘จงค้นหาว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณหลงใหลและทำได้ดี ซึ่งมันอาจต้องใช้เวลา
นานนับปีถึงจะเจอ แต่ถ้าเจอแล้ว จงกระโจนเข้าไปหาแล้วลงมือทำ’ เพราะสุดท้ายการที่เขาทำในสิ่งที่ตัวเองหลงใหลอย่างการเขียนซอฟต์แวร์ แม้ตอนแรกจะไม่รู้      
ว่ามันจะเป็นอาชีพได้ แต่สุดท้ายมันก็ทำให้เขาเป็นเขาจนถึงวันนี้ ส่วนคำตอบของ วอร์เรน บัฟเฟตต์ น่ะหรือ 
 ‘อันดับแรก จงแต่งงานกับคนที่ใช่ ผมพูดจริงๆ นะ เพราะนี่คือสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตได้อย่างมากมาย มันจะเปลี่ยนแรงบันดาลใจที่คุณเคยมีเลย
ทีเดียว นอกเหนือจากนั้น คือทำในสิ่งที่คุณควรจะทำเสมือนว่าคุณเป็นตัวผม นั่นคือคิดว่าเงินไม่มีความหมาย’ บัฟเฟตต์ขยายความว่า นั่นหมายถึงว่า จะทำงานอะไร  
ก็แล้วแต่จงทำเพราะคุณอยากทำ และทำเพราะชื่นชมตัวเจ้านายหรือองค์กรที่คุณทำงานด้วย เพราะตอนที่เขาทำงานใหม่ๆ ไม่เคยสนเลยว่าเขาจะได้เงินเท่าไหร่ เขาสน
แต่ว่าต้องทำงานกับคนที่เขาศรัทธาและชื่นชมอย่าง เบนจามิน เกรแฮม อาจารย์ของเขาเท่านั้น เพราะ ‘ผมรู้ตัวว่าทุกเช้าผมจะรีบลุกไปทำงานด้วยความตื่นเต้นที่จะได้
ไปทำงาน และกลับบ้านด้วยความรู้สึกว่าผมฉลาดกว่าเมื่อเช้าก่อนไปทำงาน จำไว้ว่า - Go to work at a job that turns you on and a person that turns you on -’  
 หาให้เจอว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญกับชีวิตและทุ่มเทลงทุนไปกับมัน โดยอย่าให้หุ้นหลอกได้ว่า มันแค่ ‘เหมือนจะ’ สำคัญ แต่จริงๆ แล้วไม่ได้จำเป็น ที่สำคัญ    
หัดขายหุ้นที่ถือไว้ชีวิตก็ไม่เจริญออกไปด้วย นั่นคือสิ่งที่ทั้งสองผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้บอก แต่ผู้ไม่ค่อยยิ่งใหญ่อย่างผู้เขียนบอกกับตัวเองค่อนข้างบ่อยขึ้นทุกวัน  
 
วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม 
บรรณาธิการบริหาร  
Twitter:@khaopan, www.facebook.com/adaybulletin  
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10	ประเทศที่มีอัตราการหย่าร้างของประชากรสูงที่สุด	

ที่มา :  www.nationmaster.com 

คุณคิดว่าการให้ของขวัญคุณแม่	 
ในวันแม่แห่งชาติเป็นเรื่องที่จำเป็น
หรือไม่		

THE POLL ที่มา : กรุงเทพโพลล์ 

สาเหตุหลักที่ทำให้วัยรุ่นใช้ถ้อยคำหรือภาษาสแลงกันมากขึ้น	 
ขณะนี้มียอดผู้สมัครจาก
ทั่ ว โ ลก เพื่ อ ใ ช้ บ ริ ก า ร
สั ง ค ม อ อน ไ ล น์ อ ย่ า ง	
facebook.com	 ได้เพิ่ม
จำนวนขึ้นจนทะลุหลัก	
500	 ล้านคน	 ไปแล้ว					
เมื่อวันที่	 21	 กรกฎาคม	
ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วหลั งจากที่ เมื่ อ
เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา	
ตัวเลขผู้ใช้บริการยังอยู่ที่
ราว	400	ล้านคน 
ที่มา : www.thairath.co.th 

	 “เป็นโอกาสที่ดีที ่มี
วันพิเศษเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
วันที ่เราจะสามารถซื ้อ
อะไรให้แม่เพิ่มขึ้นได้”	
กายาตร ีจรินนทว์งศ ์
32	ปี,	Senior	Legal	Officer	

 
 “บางทีของขวัญก็ไม่
จำเป็น	 เพราะว่าปกติก็
ทำดีเพื่อท่านอยู่แล้ว”	
วนดิา วะลยัใจ 
27	ปี,	ผู้ช่วยพยาบาล	

 
	 “ก็ถือว่าเป็นวิธีการ
บอกรักแม่ได้ดีอีกวิธีหนึ่ง	
แต่ที่สำคัญต้องทำดีกับ
ท่านในทุกๆ	วัน”	
รนิทรฤ์ทธิ ์ปณุยฤทธิ ์
29	ปี,	ช่างแต่งหน้า	

 
	 “จะมีของขวัญหรือ
ไม่ก็ไม่สำคัญ	แค่ทำหน้าท่ี
ลกูท่ีดีในทุกๆ	วัน	คุณแม่ก็
คงจะดีใจมากแล้ว” 
ธรีธาร ใจศลิป ์
25	ปี,	Call	Center	

  
	 “แค่บอกรักแม่	และ
ทำตัวเป็นลกูกตัญญ	ู ก็มี
ค่ามากกว่าของขวัญแล้ว”	
ชรวรรณ สทุธริกัษ ์
31	ปี,	 เจ้าหน้าที่บริการ
ฝึกอบรม		

 
 “ของขว ัญว ันแม ่
เป็นการแสดงออกถ ึง
ความรักแม่	แต่ไม่จำเป็น
ต้องมีราคาแพง”	
อาทิตย ์ สุวรรณทิน-
ประภา 
25	ปี,	ฝ่ายขาย	
 

ผลสำรวจทัศนคติชาวอเมริกันต่อคะแนนนิยม
ของประธานาธิบดี	บารัก	โอบามา	ล่าสุดพบว่า
ลดลงเหลือ	 48%	จากตัวเลขเมื่อปีที ่แล้วที ่มี
มากถึง	 69%	 เพราะประชาชนยังคงไม่พอใจต่อ
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและอัตราการว่างงาน
ของชาวอเมริกันที่ยังสูงอยู่ที่ระดับ	9.5%		
ที่มา : www.cnn.com 

 
มนุษย์เรามีการรับประทานอาหาร
ต่างๆ	รวมไปถึงน้ำดื่มเฉลี่ยคนละ	
900	กิโลกรัมต่อปี	
ที่มา : www.worldfood.com 

กระทรวงสาธารณสุขและ
สวัสดิการของประเทศ
ญี่ปุ่นระบุว่า	 ชาวญี่ปุ่น
มี อายุยื นกว่ า แต่ก่ อน		 
โดยประชากรเพศหญิง	 
มี ช่ ว ง อ ายุ ชี วิ ต เ ฉ ลี่ ย	
86.44	ปี	ซึ่งนับเป็นสถิติ
ใหม่ของโลกด้วย 
ที่มา : www.afp.com 

ในแต่ละปีมีสตรีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดหมอผีใน
อินเดียถูกฝูงชนรุมฆ่าตายด้วยระบบศาลเตี้ยราว	
200	คน	
ที่มา : www.humanrights.org.lv 

สหรัฐอเมริกา 
ร้อยละ 4.95 / 

1,000 คน 
 

เปอร์โตริโก 
ร้อยละ 4.47 / 

1,000 คน 
 

รัสเซีย  
ร้อยละ 3.36 / 

1,000 คน 
 

สหราช-
อาณาจักร 

ร้อยละ 3.08 / 
1,000 คน 

เดนมาร์ก  
ร้อยละ 2.81 / 

1,000 คน  
 

นิวซีแลนด์  
ร้อยละ 2.63 / 

1,000 คน 
 

ออสเตรเลีย 
ร้อยละ 2.52 / 

1,000 คน 
 

แคนาดา  
ร้อยละ 2.46 / 

1,000 คน 
 

ฟินแลนด ์ 
ร้อยละ 1.85 / 

1,000 คน 
 

บาร์บาโดส 
ร้อยละ 1.21 / 

1,000 คน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ใช้ตามเพื่อน		
 

สะกดคำ	
ที่ถูกต้องไม่เป็น		 ใช้ตามดารา	

นักร้องที่พูดผ่าน
สื่อต่างๆ	

เท่	อินเทรนด์		
ตามกระแส		

 

สือ่ความหมายได้ชัดเจน
ตรงตามความต้องการ		
 

งา่ย	สะดวก	
รวดเรว็		
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• เด็กๆ ชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยบริเวณฉนวนกาซากำลังร่วมกิจกรรมที่จัดโดย UNRWA (United Nations Relief and 
Works Agency) ในช่วงเข้าค่ายฤดูร้อน ด้วยการจัดการแข่งขันเล่นว่าวทำสถิติอยู่บนฟ้าอย่างต่อเนื่องได้อย่างยาวนาน
ที่สุด แม้จะเป็นที่ทราบกันดีว่าบริเวณฉนวนกาซาเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย แต่การที่มีกิจกรรมเช่นนี้ก็ช่วยให้เด็กๆ ผ่อนคลาย
และสนุกมากขึ้น - AFP 

• ภาพการต่อสู้ระหว่างมาธาดอร์และวัวกระทิงที่เห็นอยู่นี้กำลังจะกลายเป็นอดีต เมื่อรัฐบาลของเมืองบาร์เซโลนาได้ออกกฎหมาย
ห้ามการต่อสู้วัวกระทิง ซึ่งเป็นประเด็นที่นักอนุรักษ์สัตว์และประชาชนทั่วไปต่างเรียกร้องให้ยกเลิกมานานแล้ว ซึ่งผลการยกเลิก
ประเพณีที่มีมาต่อเนื่องยาวนานกว่าร้อยปีของชาวสเปนนี้ จะยกเลิกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2012 เป็นต้นไป - AFP 

SOCIETY PEOPLE 

 เกิดเหตุฝนตกหนักจนทำให้น้ำท่วมใหญ่ใน
เมือง Afragola ใกล้กับเมืองเนเปิล ทางตอนใต้
ของอิตาลี ส่งผลให้อพาร์ตเมนต์แห่งหน่ึงในเมือง
ได้ถล่มลงมา โดยในรายงานข่าวระบุว่าสาเหตุ
ของตึกถล่มในคร้ังน้ีอาจเป็นเพราะภาวะน้ำท่วม
และสภาพของตึกที่เก่าแก่และไม่ได้รับการซ่อม

บำรุงอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นผลให้ตัวตึกทรุดลงมา ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก แต่ทั้งนี้ 
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็สามารถช่วยชีวิตเด็กสาววัย 10 ขวบ ชื่อ Imma Mauriello ออกมาจากซากปรักหักพัง
ได้อย่างปาฏิหาริย์ แต่ก็เป็นเร่ืองท่ีน่าเศร้าท่ีเธอต้องเสียคุณยายไปในเหตุการณ์ในคร้ังน้ี ซ่ึงมีผูเ้สียชีวิต
ทั้งหมด 3 ราย เป็นชายวัย 33 ปี และภรรยาวัย 29 ปี รวมทั้งหญิงวัย 75 ปี ที่เป็นคุณยายของเธอ
นั่นเอง 

CULTURE 

HUMAN RIGHTS 

หนนูอ้ยวัย 10 ขวบ รอดตายปาฏหิารย์ิ 
ใต้ตึกถล่มในอิตาลี 

ยูเนสโกประกาศให้ ป่าศรีลังกา-ทะเลฮาวาย เป็นมรดกโลก 

โรงเรียนนอกกรอบ พานักเรียนออกจากห้องไปสู่โลกกว้าง 
 การเรียนไม่ได้อยูใ่นหนังสือเพียงอย่างเดียว เพราะโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ฉีกกฎการเรียนการสอนของไทย
แบบเดิมๆ โดยโรงเรียนเน้นให้เด็กเรียนรู้คู่กับธรรมชาติและประสบการณ์จริง พร้อมด้วยการสอนให้เด็กรู้จักค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต
ด้วยตัวเอง เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่อยูต่ามต่างจังหวัดได้มีโอกาสเรียนรูใ้นสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานท่ีดี แต่ละวันเด็กๆ 
ในโรงเรียนน้ีจะได้ทำกิจกรรมการเรียนรูน้อกห้องเรียนควบคูไ่ปกับเร่ืองวิชาการต่างๆ ท่ีน่าสนใจไปกว่าน้ันคือ โรงเรียนแห่งน้ีไม่มีค่าใช้จ่ายที่
แพงหฉ่ีู แต่มีข้อแม้น่ารักๆ ว่าผูป้กครองต้องมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของโรงเรียน รวมถึงต้องมารับ-ส่งลกูๆ เอง และชุดยนิูฟอร์ม
ของน้องๆ ก็เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร เพราะได้นำผ้าขาวม้าซึ่งเป็นงานหัตถกรรมของภาคอีสานมาตัดเป็นเสื้อนักเรียน  

 เรื่องราวที่น่ายินดีในครั้งนี้เกิดขึ้นที่ร้าน
ขายโทรศัพท์มือถือแห่งหน่ึงในเมืองบราวาร์ด 
เคาน์ตี้ รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เมื่อมี
ชายคนหนึ่งทำท่าเหมือนจะมาซื้อโทรศัพท์
กับ นางสาว นายารา กอนคัลเวส อายุ 20 ปี 
ก่อนที่จะชักปืนขึ้นมาเพื่อปล้นร้านของเธอ 
แต่เธอก็ทำใจดีสู้เสือโดยใช้การเทศนาเรื่อง
พระเยซูให้เขาฟังเป็นเวลาเกือบ 5 นาที 
โดยบอกกับเขาว่าสิ่งที่เขากำลังทำนั้นเป็น
ส่ิงท่ีไม่ถกูต้อง และเธอหวังว่าชายคนดังกล่าว
จะกลับใจและหันหน้าเข้าโบสถ์ ซ่ึงเธอได้ให้
เหตุผลในการกระทำอันกล้าหาญของเธอ
ในครั้งนี้ไว้ว่า “เขาดูไม่ใช่คนเลวร้ายนัก ดู
ไม่เหมือนอาชญากรเลย ซึ่งทำให้ฉันมั่นใจ
ในสิ่งที่ฉันต้องการบอกเขา” ซึ่งผลที่ได้ก็คือ
ชายคนนั้นได้กล่าวคำขอโทษกับเธอ และ
บอกว่าปืนที่ชักออกมานั้นเป็นของปลอม 
จากนั้นเขาก็เดินออกจากร้านไป โดยทาง
เจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่า ตั้งแต่ทำงานมา
เป็นเวลา 14 ปี ก็ไม่เคย
เจอเหตุการณ์แบบนี ้
มาก่อน แต่อย่างไร
ก ็ตามทางตำรวจก็
จำเป ็นต ้องทำการ
ส ืบหาชายคนนี ้
เพ ื ่ อดำ เน ิน
การสืบสวน
ใ นข ้ อ ห า
พย า ย าม
ปล้นต่อไป 

 จากสถิติที่มีผู้คนกว่า 884 ล้านราย ที่ไม่
อาจเข้าถึงแหล่งน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย และมี
ผูค้นกว่า 2,600 ล้านคน ไม่อาจเข้าถึงสุขอนามัย
ขั้นพื้นฐานได้ นอกจากนี้ ในแต่ละปีจะมีผู้คน
ราว 2 ล้านราย ที่เสียชีวิตจากโรคภัยที่เกิดจาก
การบริโภคน้ำที่ไม่สะอาดปลอดภัย ส่งผลให้   
ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (ยูเอ็น) ลง
มติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา แล้วว่า การ
เข้าถึงน้ำสะอาดและสุขอนามัยถือเป็นสิทธิ
มนุษยชนประการหนึ่ง โดยมีการระบุว่า จะ
ดำเนินการเพื ่อลดจำนวนประชากรทั ่วโลกที ่
ขาดแคลนน้ำให้ได้ 50% ภายในปี 2015 และมติน้ี
ยังเรียกร้องให้รัฐและองค์การระหว่างประเทศ
ต่างๆ จัดหาความช่วยเหลือทางการเงินและทาง
เทคโนโลยี เพื่อช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาใน
การจัดหาน้ำดื่ม
และสุขอนามัยที่
สะอาดปลอดภัย
กว่าเดิม 

UN รับรองให ้‘การเข้าถึง
น้ำสะอาด’ เป็นสิทธิมนุษ-
ยชนขั้นพื้นฐานแล้ว  

โจรกลับใจ 
ใครว่าจะมีแต่ในนิยาย 

EDUCATION 

 องค์การศึกษาวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติ    
(ยูเนสโก) ประกาศขึ้นทะเบียนที่ราบสูงตอนกลางของศรีลังกา และ
อนุสรณ์สถานแห่งชาติทางทะเลแห่งหนึ่งในหมู่เกาะฮาวาย ให้เป็น
มรดกโลก 2 แห่งใหม่ล่าสุด เน่ืองจากพิจารณาแล้วว่า ท่ีราบสงูตอนกลาง
ของประเทศศรีลังกามีสภาพเป็นป่าดึกดำบรรพ์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของ
เสือดาวศรีลังกา รวมถึงสัตว์และพืชพรรณท่ีหายากอ่ืนๆ อีกเป็นจำนวน

มาก ด้านอนุสรณ์สถานแห่งชาติทางทะเลในหมู่เกาะฮาวายซึ่งรู้จักกันในชื่อ ‘ปาปาฮาเนาโมกูอาเกีย’ 
ก็เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของแมวน้ำมังค์ฮาวายและนกหายากหลายชนิด โดยพื้นที่ดังกล่าวมีอาณาบริเวณ
ถึง 140,000 ตารางไมล์ ในมหาสมุทรแปซิฟิก และมีระบบนิเวศตามแนวปะการังที่ยังไม่ถูกรบกวน 
“คุณสมบัติเหล่านี้หายไปจากสภาพแวดล้อมของหมู่เกาะต่างๆ หลายแห่ง เนื่องจากการทำกิจกรรม
ของมนุษย์” ทิม แบดแมน ที่ปรึกษาอาวุโสของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ระบุ 





 

• เจ้าฟรีดอม สุนัขพันธุ์บีเกิล ที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์กตัวนี้ ถูกเจ้าของฝึกฝนให้เป็นสุนัขหา Bedbug หรือแมลงดูดเลือดที่อาศัย
อยู่บนเตียงนอนหรือโซฟาต่างๆ ที่จะออกมากัดและสร้างความรำคาญไปทั่ว การฝึกให้สุนัขหาแมลงพวกนี้จึงเป็นการช่วยให้
เจ้าของบ้านใช้ชีวิตได้สงบและมีแมลงมากวนน้อยลง ที่สำคัญ เป็นไปได้ว่าการฝึกสุนัขหาแมลงนี้อาจจะขยายวงเพิ่มจาก  
บ้านเรือนไปสู่คอนโดฯ หรือบริษัทต่างๆ ในอนาคต - AFP 

• สาวออฟฟิศในเมืองเหอเฟย์ มณฑลอันฮุย ประเทศจีน กำลังออกกำลังกายในฟิตเนสอย่างขะมักเขม้น เพราะปัจจุบันนี้การ
ออกกำลังกายด้วยการเต้นกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในหมู่พนักงานออฟฟิศสาวๆ เนื่องจากสังคมของจีน
ให้การยอมรับกิจกรรมเช่นนี้มากขึ้น แต่การออกกำลังกายตามฟิตเนสเองก็กำลังทำให้การออกกำลังกายแบบเดิมของชาวจีน
ค่อยๆ เสื่อมความนิยมไปจากตลาด - AFP 

ANIMAL GREEN PLEASE 

6 สิงหาคม 2540 - เครื่องบินโบอิ้ง 
747-300 ของสายการบินโคเรียนแอร์ 
เที่ยวบิน 801 ตกในเขตป่าของกวม 
ขณะมุ่งหน้าไปยังสนามบิน ทำให้มี  
ผู้เสียชีวิต 228 คน 
7 สงิหาคม  2508 - พรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศไทยได้ใช้กำลังอาวุธโจมตี
กองกำลังของรัฐบาลไทยเป็นครั้งแรก
ที่บ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอ
เรณูนคร จังหวัดนครพนม ซึ่งพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเรียกวันนี้
ว่า ‘วันเสียงปืนแตก’ 
8 สงิหาคม  2534 - พระภิกษุ สามเณร 
และอุบาสก อุบาสิกา ชาวไทยถูกฆ่า
ที่วัดพรหมคุณาราม เมืองฟีนิกซ์    
รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา 
9 สิงหาคม 2517 - ริชาร์ด นิกสัน 
กลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกของ
สหรัฐอเมริกาที่ลาออกจากตำแหน่ง 
เน ื ่ อ งจากบทบาทของ เขาในคด ี      
วอเตอร์เกต 
10 สงิหาคม 2543 - ศาลรัฐธรรมนญู
ตัดสินให้ พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ 
อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ยุติ
บทบาททางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี 
จากกรณีการแจ้งบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ 
11 สิงหาคม 2546 - องค์การนาโต
รับหน้าที ่บัญชาการกองกำลังรักษา
สันติภาพในอัฟกานิสถาน นับเป็น
ปฏิบัติการนอกทวีปยุโรปครั้งแรกใน
รอบ 54 ปี 
12 สิงหาคม 2507 เอียน เฟลมมิง 
นักประพันธ์ชาวอังกฤษ เจ้าของนวนิยาย
เรื่อง เจมส์ บอนด์ 007 เสียชีวิต 
 

Did You 
Know? 

SPORT 

 ไม่ก่ีวันก่อนหน้า
น้ี เครือข่ายสังคม
ออนไลน ์ท ี ่ ใหญ ่
ท ี ่ส ุดในโลกอย่าง 

Facebook เพิ่งจะเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่มีผู้ใช้งาน
ทะลุหลัก 500 ล้านไปหมาดๆ ถึงแม้จะตกเป็นรองใน
ฐานะที่มีผู้ใช้งานน้อยกว่ามาโดยตลอด แต่ Twitter ก็
ไม่น้อยหน้า ขอเฉลิมฉลองกับเขาบ้าง  
• 15.44 น. ของวันเสาร์ ตามเวลามาตรฐานโลก ถือ
เป็นชั่ววินาทีประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำของ Twitter เลย
ก็ว่าได้ เพราะเวลาที่ว่านี้มีการทวีตข้อความที่ 20,000 
ล้าน โดยกราฟิกดีไซน์เนอร์ชาวโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
ท่ีใช้ช่ือว่า GGGGGGo_Lets_Go ซ่ึงทวีตข้อความเก่ียวกับ
ทีมเบสบอลท่ีเขาโปรดปรานว่า ‘น่ีก็หมายความว่า แนว
ป้องกันอาจจะตามมาพร้อมกันในคราวเดียวเลย’  
• หลังจากนั้นชายผู้นี้ก็ได้รับข้อความแสดงความยินดี
จากผูใ้ช้ทวิตเตอร์ท่ัวโลกอย่างท่วมท้น ซ่ึงเขาเอ่ยถึงความ
รู้สึกที่ได้เป็นเจ้าของทวีตที่ 20,000 ล้าน ว่า “ผมได้รับ
ข้อความจากคนทั่วโลก มันน่าตื่นเต้นมาก ลองคิดดู 

 พบกุ้งล็อบสเตอร์สีเหลือง
ท่ีเรียกได้ว่าหายากท่ีสุดในโลก 
โดยจับได้ที่อ่าวนารากันเซ็ต 
มลรัฐโรดไอร์แลนด์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่ง เดนนี   

อินแกรม เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์ ที่เป็นคน
พบเจ้ากุ้งมังกรสีทองตัวน้ีได้กล่าวว่า เขาพบกุ้งตัวน้ี
ภายในกระชังบริเวณทางเข้าอ่าวด้านตะวันออก 
โดยมันมีลำตัวด้านบนเป็นสีทอง และด้านข้างเป็น
สีเหลืองสดใส โดยผูเ้ช่ียวชาญทางด้านกุ้งได้ให้ข้อมลู
เอาไว้ว่า กุ้งลักษณะแบบน้ีเราจะพบเจอได้ยากมาก 
เพราะมันจะมีเพียง 1 ใน 30 ล้านตัว เท่านั้น ซึ่ง
ถือว่าเป็นโชคดีของเจ้ากุ้งทองตัวนี้ ที่มันจะไม่โดน
เอาไปเจี๊ยะเพื่อลิ้มรสความหายากของมัน เพราะ
นายอินแกรมบอกว่า เขาจะนำกุ้งตัวนี้ไปแสดงที่
สหกรณ์ชาวประมงท่ีท่าเรือสเตท เพียร์ เมืองนิวพอร์ต 
ให้ประชาชนได้ดูกัน 

ราชวงศ์ผู้ดีรักษ์โลก 

ทวีตที่ 20,000 ล้าน “ เมื่ อก่อนตอนผมเป็น
ลูกจ้างจะพูดว่าทำ 4 ได้ 1 
หรือทำเยอะได้น้อย แต่วัน
หนึ่งผมเป็นนายจ้างก็ต้อง
พูดใหม่ว่าทำน้อยได้เยอะ 
แ ต่ ใ น อ น า ค ต ผ ม จ ะ ท ำ 
100 เพื่อให้ได้ 100 ซึ่งไม่
ผมอยากใช้คำว่า ทำเยอะ
ได้ เยอะ เพราะผมไม่ ได้
รวย แต่ผมมีพอแล้ว” 

สาวหล่อท็อปฟอร์ม คว้าแชมป์ Women’s British Open  
 เจิ้ง หย่าหนี นักกอล์ฟสาวชาวไต้หวัน คว้าแชมป์ให้ตัวเองเป็นรายการที่ 3 ในการแข่งขันวูแมนส์ บริทิช โอเพน ณ สนาม
รอยัล เบิร์กเดล กอล์ฟคลับ ประเทศอังกฤษ โดยคู่แข่งในครั้งนี้ของเธอคือ แคเธอรีน ฮัลล์ โปรสาวมือดีชาวออสซี โดยการแข่งขัน
ใน 10 หลุมแรก หย่าหนีได้ทำพลาดตีลูกตัวเองเกินไป 1 โอเวอร์พาร์ ส่งผลให้ฮัลล์มีโอกาสไล่ทำคะแนนตามมาติดๆ จนห่างกัน
เพียงแค่ 1 สโตรก เท่านั้น แต่สุดท้ายฮัลล์ก็ไม่สามารถทำคะแนนนำขึ้นมาได้ จึงถูกหย่าหนีปิดเกมด้วยลูกพัตระยะ 6 ฟุต เซฟพาร์
ในหลุมสุดท้าย ชนะไปด้วยสกอร์รวม 11 อันเดอร์พาร์ เฉือนชนะไปเพียงสโตรกเดียวเท่านั้น 

พบกุ้งมังกรทองหายาก   
มเีพยีง 1 ใน 30 ลา้นตวัเทา่นัน้ 

ตัน ภาสกรนท ี
ประกาศลาออกจาก 
ตำแหน่งกรรมการ 
ผู้จัดการ บริษัท  
โออิชิ กรุ๊ป จำกัด 
(มหาชน) 
2 สิงหาคม 2553 
กรุงเทพธุรกิจ 

ว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีน้อยแค่ไหน โอกาสที่จะถูก
ลอตเตอร่ีอาจจะมีมากกว่าด้วยซ้ำ ผมคิดว่ามันเป็นเร่ือง
ตลกมากๆ”  
• มีการคาดการณ์กันว่า Twitter จะทำสถิติใหม่ด้วย
ข้อความที่ 30,000 ล้าน ในอีก 124 วันต่อจากนี้ ซึ่ง
ก่อนหน้านี้ Twitter ใช้เวลาเพียง 2 เดือน ในการไต่
ระดับจากข้อความที่ 15,000 ล้าน จนมาถึง 20,000 
ล้าน ใช้เวลา 3 เดือน ในการไต่ระดับจากข้อความที่ 
10,000 ล้าน จนมาถึง 15,000 ล้าน และใช้เวลากว่า   
4 ปี ในการเดินทางมาถึงข้อความที่ 10,000 ล้าน 
• จากสถิติในปัจจุบันพบว่า ชาวญี่ปุ่นโพสต์ข้อความ
ทาง Twitter เฉลี่ยแล้ววันละ 8 ล้านข้อความ หรือคิด
เป็นร้อยละ 12 ของผู้ใช้ทั่วโลก เป็นรองเพียงสหรัฐ-
อเมริกา ซึ่งที่เป็นเช่นนี้เพราะภาษาญี่ปุ่นสามารถเขียน
ข้อความยาวๆ โดยใช้เพียงไม่กี่ตัวอักษรเท่านั้น และ
ช่วงเวลาท่ีมีการทวีตมากท่ีสุดในโลกคือ 3,283 ข้อความ
ต่อวินาที ก็อยู่ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกในแมตช์
ระหว่างญี่ปุ่นแข่งกับเดนมาร์กเช่นกัน 

มือถือมีเชื้อโรคมากกว่าลูกบิดประตูห้องน้ำชาย 
 ใครจะรูว่้าโทรศัพท์มือถือท่ีผูค้นต่างพกติดตัวกันเป็นประจำมีเช้ือโรคท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าลกูบิดประตหู้องน้ำชาย! 
จากการศึกษาล่าสุดของ Jim Francis ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขลักษณะของอังกฤษ พบว่าโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง มีจำนวนเชื้อ
แบคทีเรียในระดับสูง ซึ่งเป็นสาเหตุของการปวดท้องอย่างรุนแรง เพราะเชื้อโรคเหล่านี้สามารถย้ายไปมาระหว่างสิ่งแวดล้อม 
รอบๆ ตัวกับโทรศัพท์มือถือได้โดยผ่านมือของเจ้าของ วิธีการป้องกันก็คือหมั่นทำความสะอาดโทรศัพท์มือถืออยู่เสมอ 

 จะเห็นว่าหลายปีมาแล้วที่พระราชินีอลิซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษ ทรงเครื่อง
ด้วยฉลองพระองค์ที่ทรงมีอยู่แล้ว และทรงปฏิเสธการตัดฉลองพระองค์ใหม่เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนในเร่ืองของการประหยัดทรัพยากร รวมไปถึงเจ้าฟ้าชาย-
ชาร์ลส์ ผู้เป็นโอรสและมกุฎราชกุมารลำดับที่ 1 ที่ทรงมีความใส่พระทัยต่อสิ่ง
แวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเช่นกัน โดยเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ได้
ทรงนิพนธ์บทความลงในหนังสือพิมพ์ เดลี เทเลกราฟ ฉบับวันที่ 31 กรกฎาคม 

ที่ผ่านมา มีเนื้อหากระตุ้นเตือนพสกนิกรชาวเมืองผู้ดีให้ร่วมกันสร้างอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้นด้วยการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ และง่ายๆ เช่น นำน้ำที่พระองค์สรงแล้วไปรดน้ำต้นไม้ใน
สวน เป็นต้น และในเดือนกันยายนนี้พระองค์ก็จะทรงเปิดพระตำหนักในกรุงลอนดอน จัดเทศกาล
งานสวนขึ้น 12 วัน เพื่อสาธิตแนวพระดำริเกี่ยวกับการปฏิวัติเพื่อความยั่งยืนอีกด้วย 
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สัมภาษณ์ : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม 
ถ่ายภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร 



 ณ วันที่ปิดต้นฉบับอยู่นี้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    
หรอื SET Index ปิดอยู่ที่ 864.48 จุด  
 เชื่อว่าต่อให้คุณสนใจหรือไม่ได้สนใจเรื่องตลาดหุ้นเป็นพิเศษ  
คุณก็ต้องได้ยินการรายงานเช่นนี้ทุกวันจนคุ้นหู แม้จะไม่เข้าใจก็เถอะ
ว่าทำไมทุกเย็นต้องมารู้ด้วยว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปิดเท่าไหร่    
เปน็บวกหรอืเปน็ลบ ทัง้ๆ ทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยนัน้ถอืเปน็
ตลาดทนุทีม่เีงนิทนุหมนุเวยีนวนัละหมืน่ๆ ลา้นบาท และประเทศทีม่คีวาม
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว ย่อมมีตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เชิดหน้า
ชตูาทัง้นัน้ เพราะนัน่หมายถงึการมเีงนิลงทนุผา่นมอืนกัลงทนุรายยอ่ย
และสถาบัน รวมทั้งระบบการเงินการลงทุนของประเทศด้วย 
 พดูงา่ยๆ กค็อื ถา้ดชันตีลาดหลกัทรพัยเ์ปน็บวกมากๆ นัน่หมายถงึ
สขุภาพของตลาดทนุของบา้นเรากำลงัแขง็แรงฟติเปรีย๊ะ ดงึดดูนกัลงทนุ
ใหเ้ขา้มาลงทนุไดอ้ยา่งคกึคกั แลว้ถา้ดชันหีมายถงึเครือ่งมอืชีว้ดัคณุภาพ
ของอะไรก็แล้วแต่ ดัชนีขององค์กรก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก
ความสามารถของผู้บริหารองค์กร และสำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยนัน้ ผูบ้รหิารทีเ่ปรยีบเสมอืนดชันชีีว้ดัทศิทางความกา้วหนา้
ขององค์กร มีชื่อว่า จรัมพร โชติกเสถียร ที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่ง
กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างเป็น
ทางการแบบใหม่ๆ หมาดๆ เมื่อไม่นานมานี้ โดยก่อนหน้านี้นอกจาก 
จะคลุกคลีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการธนาคารมาตลอดชีวิตการ
ทำงานแลว้ เขายงัเตบิโตมาอยา่งแขง็แกรง่ในสายงานเทคโนโลยอีกีดว้ย 
เพราะตำแหน่งล่าสุดของเขาก่อนหน้านี้คือ รองผู้จัดการใหญ่     
กลุ่มเทคโนโลยี ธนาคารไทยพาณิชย์  
 4 ปีต่อไปนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีสุขภาพอย่างไร 
จะดำเนนิไปในทศิทางใด ไมม่ใีครตอบคำถามนี้ไดด้เีทา่ผูจ้ดัการตลาด-
หลักทรัพย์ฯ คนตรงหน้านี้... เราถามเขา -- ผู้ชายวัย 53 ที่มีบุคลิก
สมาร์ตและกระฉับกระเฉงไม่แพ้ใครในหลายๆ คำถาม แน่นอน...      
คุยกับผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ คงหนีไม่พ้นเรื่องการลงทุน แต่
อย่าเพิ่งพลิกผ่านไป เพียงเพราะว่าคุณไม่ได้มีเงินลงทุนกับหุ้นหรือ
หลักทรัพย์ใดๆ แม้แต่บาทเดียว อย่าพลิกผ่านไปเพียงเพราะคุณคิด
ว่าการลงทุนช่างเป็นเรื่องไกลตัวพอๆ กับการรายงานดัชนีตลาด-   
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฮั่งเส็งรวมกัน  
 การลงทุนด้วยเงินหรือหลักทรัพย์ เป็นเพียงเครื่องมือการลงทุน
เดยีวทีจ่ะทำใหเ้งนิทองของคณุงอกงาม ขณะทีช่วีติมเีรือ่งทีต่อ้งการการ
ลงทนุทีคุ่ม้คา่อกีหลายเรือ่ง และผลกำไรของมนัอาจไม่ไดว้ดัออกมาเปน็
ตวัเลขและเงนิทอง แตบ่อ่ยครัง้ทีว่ดัจากปรมิาณความสขุในชวีติทีเ่พิม่ขึน้ 
สขุภาพจติดวีนัดคีนื กระทัง่รอยยิม้บนใบหนา้ทีม่บีอ่ยขึน้  ซึง่ทัง้หมดนัน้ 
ย่อมเกิดมาจากการวางแผนลงทุนในชีวิตที่ดี ซึ่งต้องผ่านด่านของ
ความเสีย่ง จดุพลกิผนั จนกระทัง่ถงึวนัทีเ่กบ็เกีย่วผลกำไร และเราคดิวา่ 
ในมุมของผู้ที่คลุกคลีอยู่กับการลงทุนเช่นแขกรับเชิญของเราในวันนี ้  
กน็า่จะขยายภาพในเรือ่งเกีย่วกบักำไรและความเสีย่งตา่งๆ ไดช้ดัเจนขึน้ 
ไม่เพียงการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ แต่เป็นปรัชญาการใช้ชีวิตด้วย 
 ตัวเลขดิจิตอลสีเขียวหรือแดงเถือกไปทั้งกระดานอย่างที่นักลงทุน
ชอบพูดกัน คือชีวิตชีวาของการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ฉันใด 
 ตัวหนังสือที่เรียงรายในหน้าต่อไปนี้ ก็คือชีวิตชีวาของผู้ที่ได้ชื่อว่า
เป็นเบอร์หนึ่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฉันนั้น  
 ขอเชญิพบกบัผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีช่อบการดำนำ้เปน็ชวีติ
จิตใจ และบอกอย่างชัดเจนเต็มปากเต็มคำว่าชอบปลาฉลามที่สุด...  
เพราะมันเป็นเจ้าแห่งทะเล  

ภารกิจที่เป็น Top List ว่าต้องทำอย่างเร่งด่วน หลังจากเข้ารับ
ตำแหน่งผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ คืออะไรคะ 
 คือหน้าที่หลักของผม ภายใน 2 ปีข้างหน้า จะเป็นการเข้า
มาปร ับเปล ี ่ยนระบบเทคโนโลย ีการซ ื ้อขายหล ักทร ัพย ์ให ้ม ี
ประสิทธิภาพสูงสุดทัดเทียมกับหลายๆ ประเทศในโลก หรือกระทั่งใน
ภมิูภาคเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น ระบบเทรดหรือการซ้ือขายหลักทรัพย์
สมัยนี้ ความเร็วจะต่างจากสมัยก่อนมากเลย และปีหน้าตลาดคู่แข่ง
ของเราอย่างสิงคโปร์จะมีความเร็วในการเทรดข้ึนไปถึง 1 ล้าน transaction 
ต่อวินาที ทั้งที่ ณ วันนี้เขามียอด transaction ประมาณ 4 พันต่อ
วินาที ซึ่งถ้าเร็วขนาดนั้น 1 ล้าน transaction จะเกิดนักลงทุนประเภท
ใหม่ๆ ขึ้นมาอีกมาก หรือที่เราเรียกว่า โปรแกรมเทรด (ใช้เครื่องเทรด) 
วันน้ีบ้านเราอาจจะมีแล้ว แต่ก็ยังถือว่ามีความเร็วปานกลางอยู ่เพราะ
ระบบเรายังไม่รองรับการเทรดมากขนาดน้ัน แต่ความมุ่งหมายของผม
คือ อยากทำให้เรามีศักยภาพรองรับการเทรดได้ทัดเทียมกับต่างประเทศ 
ไม่ใช่เขามีเครื่องเฟอร์รารีแล้ว เรายังเป็นเครื่องรถตัดหญ้าอยู่ก็ไม่ได้ 
นอกจากนั้น ตัวตลาดหลักทรัพย์ก็จะต้องถูกปรับให้เป็นตลาดเสรีที่
เรียกว่า Demutualization คือตอนนี้ตลาดเราปัจจุบันอยู่ใต้กฎหมาย
เฉพาะ และมีตลาดเดียว แต่ต่อไปนี้เราจะเปิดให้คนอื่นเข้ามาแข่งโดย
เสรี ประมาณว่าเดิมเราอาจจะทำธุรกิจกันแบบสบายๆ ปัจจุบันเรา
ต้องคิดแล้วว่าถ้าตึกข้างๆ เรามีตลาดอย่างแนสแด็กมาตั้งอยู่ข้างๆ 
หรือตลาดของเพื่อนบ้านมาตั้งอยู่ เราจะแข่งอย่างไร หุ้นที่ listed กับ
เรา 400 กว่าหุ้น จะหนีไปอยู่ตลาดนั้นหรือไม่ โบรกเกอร์ (บริษัท
ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์) ต่างๆ จะหนีไปเทรดกับทางนั้นไหม คือ 
ต่อไปน้ีโบรกเกอร์บ้านเราต้องรูว่้าลกูค้าชอบบริโภคอะไร ต้องเร่ิมสนใจ
เขามากขึ้นแล้ว เพราะต่อไปนี้ลูกค้าจะสามารถเลือกตลาดไหนก็ได้ 
ขณะเดียวกันตัวโบรกเกอร์เองก็เปิดเสรีด้วย ต่อไปอาจจะมีเป็นร้อย
โบรกเกอร์ ทั้งในและต่างประเทศมาตั้งเต็มไปหมด การเปิดเสรีก็
หมายความว่า ต้องมีคนที่อยู่และมีคนที่ไป ใครอ่อนก็ต้องปิดตัวเอง
ไปโดยปริยาย แต่ไม่ได้ไปแบบฟองสบูแ่ตกเหมือนตอนปี 40 เราพดูกัน
แบบไม่เกี่ยวกับฟองสบู่ แต่เป็นเรื่องที่มีคู่แข่งมากขึ้น ถ้ามีโบรกเกอร์
รายไหนท่ีให้บริการลกูค้าได้ดีกว่าเรา ลกูค้าก็อาจจะหนีไปหมด ดังน้ัน 
โบรกเกอร์ไหนท่ีไม่พัฒนา โบรกเกอร์น้ันก็อยูไ่ม่ได้ ต่อไปน้ีจะมีโบรกเกอร์ 
ที่แข็งแรงขึ้นเยอะ เพราะต้องแข่งกันมาก  
แล้วในแง่ผู้บริโภค อยากให้คนทั่วไปหันมาสนใจการลงทุนแค่ไหน  
 มากข้ึนกว่าน้ีมากๆ ครับ เพราะตอนน้ีคนสนใจการลงทุนน้อย
มากนะ ตัวเลขปัจจุบันนี้ มีคน 30 ล้านคน ที่เอาเงินไปฝากธนาคาร 
ซึ่งดอกเบี้ย 1% ถามว่าพอใจหรือ เพราะสมัยก่อนดอกเบี้ย 9-12% 
ผมว่าต้องมีอะไรผิดปกติสักอย่างน่ะ ผมไม่เช่ือว่าคนพอใจกับดอกเบ้ีย
แบบน้ัน แต่ขณะเดียวกัน ในฝ่ังตลาดทุนมีผลตอบแทน 0-100% ก็เคย
เห็นมาแล้ว แล้วแต่ว่าคุณจะไปลงทุนในอะไรแต่มีความเสี่ยง ดังนั้น 
มีอีกหลายทางที่คนควรจะได้ประโยชน์ แต่ปัญหาใหญ่คือเรื่องความรู้
เรื่องการลงทุน อีกอย่างคือ ไม่มีผลิตภัณฑ์มาให้บริการแก่คนไทยทุก
วันน้ี ถามว่าผมจะซ้ือหุ้นไมโครซอฟต์ หรือกเูกิล ผมจะเดินไปท่ีโบรกฯ 
ไทยท่ีผมเปิดบัญชีอยูไ่ด้ไหม ก็ยังงงอยูน่ะ บางโบรกฯ ท่ีมีคอนเน็กชันกับ
ต่างชาติอาจจะได้ แต่บางโบรกฯ ก็ไม่สะดวก ดังน้ัน หน้าท่ีของผมคือ 
ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทหรือหุ้นทุกตัวท่ีคนไทยควรมีสิทธิบริโภคผลตอบแทน
ที่พึงมีพึงได้ ผมก็ต้องสร้างให้ได้ ดังนั้น ก็ต้องสร้างวิธีการต่างๆ สร้าง
ระบบให้คนไทยในทุกจังหวัดสามารถติดต่อใครก็ได้ที่จังหวัดนั้นแล้ว
ซื้อหุ้นหรือทอง หรือน้ำมัน ได้โดยสะดวก ถ้าเกิดผมทำธุรกิจขนส่ง

เล็กๆ ท่ีมีต้นทุนเร่ืองน้ำมัน เกิดน้ำมันจะราคาข้ึน เขาจะป้องกันความ
เสี่ยงได้อย่างไร เราต้องหาวิธีการที่จะทำอย่างไรให้เขาเดินไปที่โบรกฯ 
ที่ไหนก็แล้วแต่ ซึ่งควรจะมีทั่วไป แล้วไปบอกได้ว่าต้องการป้องกัน
ความเสี่ยง คือทุกวันนี้มีต้นทุนน้ำมันประมาณ 5 ล้านบาท กลัวจะ
ขึ้นเป็น 7-8 ล้าน ก็ขอซื้อ futures น้ำมันเลยได้ไหม เขาก็ต้องทำได้
อย่างสะดวก ผมถึงต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้ทั่วประเทศมีโบรกเกอร์ 
หรือตัวแทนที่ให้เขาเดินไป แล้วทำรายการซื้อขายได้ง่ายเช่นเดียวกับ
ไปฝากเงินในธนาคาร  
แตป่จัจยัสำคญัคอื การรบัรูข้องคนไทยสว่นใหญจ่ะคดิวา่ การเลน่หุน้
มีความเสี่ยงสูงอยู ่
 คือการลงทุนในหุ้นในมิติหน่ึงผมมองว่าเป็นงานของมืออาชีพ 
เพราะฉะนั้น ควรจะให้สถาบันตัวกลาง คือกองทุนรวม บริหารเงินให้ 
ตรงน้ีเรียกว่าเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์เลย เพราะถือว่าไม่ได้บริหารง่ายนัก 
ดังนั้น จึงต้องมีสถาบันตัวกลางมาช่วยจัดแพ็กเกจให้เข้าใจง่าย เพื่อ
ลูกค้าจะได้ตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้น แต่ไม่ใช่สถาบันตัวกลางจะไป
บอกว่าจะสอนให้ซื้อขายหุ้น แต่ถ้าอยากจะลองลงทุนเอง ปัจจุบันก็มี
การจัดฝึกอบรมมากมาย เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการลงทุน  
มีเคล็ดลับในการเล่นหุ้นให้ประสบความสำเร็จไหมคะ  
 การลงทุนในหุ้นต้องมีวินัย คือสมมติง่ายๆ ถ้าคุณถนัดลงทุน
แบบผูล้งทุนระยะยาว ดปัูจจัยพ้ืนฐานเป็นหลัก ก็ต้องรูจั้กการวิเคราะห์
ปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง เข้าใจธรรมชาติของหลักทรัพย์ท่ีซ้ือ รวมท้ังความเส่ียง
และผลตอบแทน ถ้ามีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญถึงจะ
ปรับพอร์ตลงทุน ไม่ใช่ปรับกันบ่อยๆ ต่างกับกลุ่มที่ซื้อขายรายวัน 
หรือถนัดวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค ซึ่งก็มีหลักการอีกแบบหนึ่ง เช่น 
มีเรื่องของแนวต้าน แนวรับ จังหวะของการทำกำไร หรือตัดขาดทุน 
เรื่องพวกนี้ถือเป็นวินัยที่นักลงทุนควรรู้ เพราะพิสูจน์กันมาแล้วระดับ
หนึ่งว่า โอกาสที่จะได้กำไรน่าจะมีมากกว่าขาดทุน คล้ายกับว่าคุณ 
มีสูตร มีวินัย หรือเทคนิคการลงทุนของคุณเอง  
บุคลิกคนแบบไหนที่ควรจะเล่นหุ้น แบบไหนที่ไม่ควรเข้ามาเลย 
 ผมว่า คนท่ีอยากลงทุนหุ้นต้องศึกษาและขวนขวายหาความรู้
จริงๆ ไม่ว่าจะชอบด้าน Technical หรือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน 
ต้องศึกษาให้ถึงแก่นแท้ เรื่องที่สองคือต้องมีวินัยที่ดีในการซื้อขายหุ้น 
ทั้งสองอย่างต้องทำให้ได้ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปนัก 
บางคนจะชอบฟังคนอื่นเป็นพิเศษ ดังนั้น ปัจจัยข้อแรกก็จะหายไป 
แล้วย่ิงถ้าไม่มีวินัยด้วยก็จะเหน่ือยหน่อย เพราะการฟังอะไรมาแล้วมัก
จะตัดสินใจโดยไม่มีข้อมลูท่ีแท้จริง หรือถ้าเป็นพวกหว่ันไหวกับข่าวลือ 
ผมว่าไปลงทุนแบบ Technical ดีกว่า เพราะแม้จะฟังข่าวลือมา มันก็
ไม่น่าจะเจ็บตัวมาก เพราะวิเคราะห์แบบเทคนิคจะรวมทุกอย่างไว้หมดแล้ว 
จะรวมทั้งจิตวิทยา วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานไว้หมดแล้ว ดังนั้น ถ้าไม่
ขยันจริงๆ ก็เรียนรูจ้ากเทคนิคไปก่อนก็เป็นส่ิงท่ีน่าจะเรียนรูไ้ด้ง่ายกว่า 
คณุคดิวา่องคก์รภายใตก้ารนำของคณุ ควรจะเปน็องคก์รทีม่สีไตล์
การทำงานอย่างไร  
 องค์กรท่ีต้องอยูใ่นธุรกิจท่ีต้องมีการแข่งกันสงูๆ ต้องปรับตัวเร็ว 
ดังนั้น การบริหารงานต้องมีทีมหรือการทำงานที่มีการสั่งงานกันแบบ 
flat หน่อย จากผูบ้ริหารระดับสงูสุดควรมี 8-10 คน ท่ีข้ึนตรงท่ีสามารถ
ปรับตัวตามการสั่งงานได้ทันที ขณะเดียวกัน 8-10 คน นั้นก็มีหน่วย
ย่อยที่สั่งการได้ด้วย ไม่ใช่มีสไตล์การทำงานแบบเป็นชั้นๆ ลงมา  
กว่าจะทำอะไรได้แต่ละอย่าง ผูจั้ดการส่ังรอง รองส่ังผูช่้วย ผูช่้วยส่ังฝ่าย 
ฝ่ายสั่งทีม อันนั้นน่ะไม่ทันการ สอง ถ้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

ยิง่ตำแหนง่สงู กย็ิง่ตอ้งฟงัเยอะๆ เพราะเราทำงานคนเดยีวไมไ่ด ้ยิง่คณุเปน็เบอรห์นึง่
ขององคก์ร องคก์รจะเดนิได ้ ทกุคนกต็อ้งเดนิหนา้ไปใหไ้ด ้ ถามวา่ ผลงานทัง้หมดนัน้  
ใครทำ ก็คือทีมงานของคุณทั้งนั้นที่ทำ 
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รวดเร็ว ก็ควรจะมีการบริหารงานแบบโปรเจ็กต์ คือเอาคนในหลายๆ 
skill หลายๆ ฝ่ายมารวมตัวกัน เพื่อสร้างโปรเจ็กต์สักอย่าง แต่ต้อง
เอาคนที่รู้จริงในการทำงานนั้นๆ มารวมตัวกันทำงาน และมารับรู้งาน
ร่วมกันมาตั้งแต่ต้น ไม่ใช่อยู่ดีๆ ใครคิดจะทำอะไรก็ทำ ต้องเชื่อมโยง
กันหมด เพราะฉะน้ัน ต่อจากน้ีไปตลาดหลักทรัพย์จะมีหลายโปรเจ็กต์
ให้ต้องทำ ต้องเปล่ียนระบบการทำงาน ระบบคอมพิวเตอร์  ทุกอย่าง
จึงต้องมีการปรับตัวเร็ว และคนที่มาทำงานด้วยกันก็ต้องรู้จริงด้วย  
มาพูดเรื่องปรัชญาในการทำงานบ้าง อย่างที่ทราบกันว่า ผู้นำ
องคก์รตอ้งมาคูก่บัวสิยัทศัน ์คณุคดิวา่วสิยัทศันใ์นความหมายของ
คุณคืออะไร  
 ผมไม่ค่อยเก่งเร่ืองการให้คำจำกัดความนะ แต่ในมุมมองของ
ผมเอง ผู้นำองค์กรต้องสามารถคาดการณ์ได้ว่า ในธุรกิจที่ตัวเองอยู่ 
ในระยะยาวจะเดินทางไปทางไหน 3-5 ปี สภาพจะเปลี่ยนไปอย่างไร 
ต้องมองไปข้างหน้าจริงๆ คุณจะมัวขลุกอยู่แต่กับภายในองค์กรไม่ได้
เด็ดขาด คุณจะต้องไปรู้จักกับคู่แข่งทั่วโลก ซึ่งในอนาคตเขาอาจจะ
เป็นพาร์ตเนอร์ หรืออาจจะเป็นคู่แข่งไปตลอดก็ได้ ใครจะไปรู้ คือพูด
ง่ายๆ ว่าต้องรูจั้กคูแ่ข่งระดับเดียวกันท่ัวโลก คือเราต้องเห็นภาพเดียวกัน
ทั้งโลก และต้องรู้ว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ต้องคาดเดาให้
ได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรด้วย คือวาดภาพในอนาคตให้ได้ ติดตาม
การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างใกล้ชิด เราต้องเตรียมตัวเสมอ ไม่ใช่เพื่อ
เป็นเบอร์หน่ึงในเมืองไทย แต่ต้องเตรียมเพ่ือให้ทัดเทียมระดับโลกให้ได้ 
ดังน้ัน ความชัดเจนในอนาคตก็เป็นหน้าท่ีของผูน้ำท่ีจะต้องเห็นภาพน้ัน 
และนำภาพนั้นมาวาดให้คนอื่นเห็นด้วย ถ้าผู้นำเห็นภาพไม่ชัดก็จบ 
คนอื่นก็ไม่รู้จะตามอย่างไร แต่ถ้าเข้าใจตรงกันหมด เราก็จะได้วาง
เส้นทางการเดินได้ ว่าต้องทำอะไรบ้างถึงจะไปถึงเป้าหมาย ผู้นำก็
ต้องปรับ คนตามก็ต้องปรับ ถึงจะไปได้พร้อมกัน 
มกัจะมคีนมองวา่ปจัจบุนัเปน็ยคุของเทคโนโลยตีา่งๆ ซึง่ตอ่ไปกต็อ้ง
มีการพัฒนาไปไม่หยุด ถามในฐานะที่คุณก็สนใจและคลุกคลีเรื่อง
เทคโนโลยีต่างๆ คุณคิดว่าคนทั่วไปควรจะ treat เทคโนโลยีแค่ไหน 
 ถ้าคุณต้องการความสะดวกสบาย ไม่เสียเปรียบคนอ่ืน ก็ต้อง
ตามเทคโนโลยีให้ทัน เพราะต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีมาแทนหลายสิ่ง
หลายอย่างในอดีตแล้ว เดี๋ยวนี้ผมไม่ต้องเดินไปซื้อของตามร้านแล้ว 
อยากซ้ืออะไรก็เคาะทางอินเทอร์เน็ตได้ จะโอนเงินก็ไม่ต้องไปธนาคาร 
ถ้าเราไม่ทำแบบน้ี เวลาเราก็จะหายไป แทนท่ีเราจะสามารถเพ่ิม value 
added ในชีวิต เพิ่มคุณค่าให้ตัวเองและให้คนอื่นเห็นได้ ก็กลายเป็น
ทำงานแบบไม่มีประสิทธิภาพ เช่น เป็นผูบ้ริหารอย่างผมท่ีต้องตัดสินใจ
วันละหลายสิบเรื่อง ถ้าผมมัวแต่เดินไปโอนเงินที่ธนาคาร แล้วผมตัด-
สินใจได้แค่ 2-3 เรื่อง ก็คงไม่ไหว เทคโนโลยีจึงสำคัญ เราต้องนำมัน
มาใช้เพื่อความสะดวกของเรา ผมว่าเทคโนโลยีจะช่วยให้เราบริหาร
เวลาได้ แค่มีบีบีเราก็สั่งงานได้วันหนึ่งเป็นสิบรายการแล้ว  
ถ้าเปรียบชีวิตเป็นการลงทุน คุณคิดว่าจะจัดพอร์ตให้ชีวิตตัวเอง
อย่างไร ควรลงทุนไปกับอะไร  
 เป็นผมนะ ชีวิตช่วงที่เรามีสมองที่เรียนรู้ได้เร็ว ตอนนั้นควร
จะมุ่งซึมซับความรูแ้ละทักษะใหม่ๆ ค้นหาตัวเองให้เร็วท่ีสุด สมมติเรียน
มหาวิทยาลัย ผมว่า 4 ปีแรก เป็นช่วงที่ควรจะค้นหาตัวเอง เราควร
จะเรียนกว้างๆ อย่าเพ่ิงไปคิดว่าจะเป็นน่ันเป็นน่ี อย่าไปคิดมาก จงเข้า
มหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีตัวเองจะเข้าได้ แล้วอยากเรียนอะไรก็เรียน
ไปเลย ค้นหาตัวเองว่าชอบอะไร แล้วพอเรียนปริญญาโท ค่อยไปเลือก
ว่าตัวเองอยากเป็นอะไร แล้วพอรู้ว่าตัวเองชอบอะไร ชีวิตของเราก็จะ
มีความสุข เพราะการที่คุณจะทำอะไรได้ดี คุณต้องมีความชอบในสิ่ง
ที่ทำก่อน แล้วเมื่อเราทำในสิ่งที่เราชอบ โอกาสที่จะทำออกมาดีมันก็
จะมีสูงขึ้น ผมเชื่อว่า เราไม่จำเป็นต้องยึดติดกับสิ่งที่พ่อแม่บอกเรา
มากนัก แต่ต้องฟังไว้เป็นข้อมูล เพราะท่านก็มีประสบการณ์มากกว่า 
แต่เราก็ต้องค้นหาตัวเองให้ได้ด้วย แล้วหลังจากน้ันก็ต้องเลือกทางเดิน
ชีวิตของตัวเองในสิ่งที่ทำได้ดี  
เพราะถ้าชีวิตที่เหลือต้องทำสิ่งที่ไม่ชอบ มันจะไปกันใหญ่  
 ผมว่าไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเลยแหละ คือโอเค ถ้าจะใช้ชีวิตเพื่อ
ไปทำให้คนอื่นพอใจก็ทำไป ถ้าทนได้นะ อันนั้นก็เป็นเรื่องของคุณ     
แต่ถ้าถามผมว่า ทำยังไงให้ชีวิตมี value added สูงสุดและมีโอกาส 
contribute ประโยชน์สูงสุดให้กับสังคมหรือตัวเองในอนาคต ก็น่าจะ
ทำอะไรที่ตัวเองชอบนะ  
ถ้าเรียกว่าแบบนี้คือการใช้ชีวิตคุ้ม แล้วแบบไหนคือเสี่ยงไป ไม่คุ้ม 
ไม่เอาดีกว่า 
 เสี่ยงหรือ คือชีวิตที่สุดขอบไปด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ถ้าไม่
ขวนขวายก็ไม่ขวนขวายเลย อยู่เป็นผักไป ไม่มีประโยชน์ ตรงข้ามกับ
อีกฝ่ังท่ีสุดโต่งคือ ต้องการทำมันทุกอย่าง อยากได้ทุกอย่างในโลกหมด 
อยากเป็นนี่เป็นนั่นหมด เป็นหนึ่งในทุกอย่าง แน่นอนว่าเรื่องพวกนี้
เราตั้งเป้าไว้ได้ แต่ถ้ามันเกินความสามารถมันจะเหนื่อย คือถ้าผม
เป็นเฟเดอเรอร์แล้วคิดว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งในวงการเทนนิสหรือความ
สามารถถึง คุณเดินหน้าไปเลย แต่ไม่ใช่คุณเป็นเบอร์หนึ่งในเทนนิส 
แล้วจะเป็นเบอร์หน่ึงในกอล์ฟด้วย บาสเกตบอลด้วย ถ้าใครคิดแบบน้ี
ก็ไม่ไหวนะ  

แต่คนเราก็อยากเป็น The Best ในทุกเรื่องที่จับนะคะ  
 ก็ต้องประเมินความสามารถของตัวเองนะว่าจะทำได้ไหม 
ถ้าคิดว่าทำได้ ก็ทำไป แต่ถ้าไม่แน่ใจว่าทำได้ไหม แค่อยากทำ มันจะ
เสียเวลาและพลังงานมากกว่า แล้วในที่สุดก็อาจจะไม่ได้อะไรเลย 
เครียดจนหลุดไปเลย ซ่ึงมันก็ไม่คุ้ม สรุปแล้วคืออย่าโลภน่ะ สายกลาง 
ดีกว่า แต่เป็นสายกลางท่ีต้อง push ตัวเอง และให้รูลิ้มิตว่าเรามีแค่ไหน 
แล้วอย่าข้ามลิมิตของตัวเอง ถ้าข้ามก็ตายเปล่า อย่าไปทำอะไรท่ีมาก
ไปกว่ากำลังที่พอจะทำได้  
คุณคิดว่าช่วงเวลาที่สบายใจที่สุดในแต่ละวันคือตอนไหน  
 สำหรับผมนะ บอกตรงๆ ว่าในทุกช่วงเวลา ไม่ว่าจะคุยกับใคร 
ประชุมอะไร มันจะมีทั้งเรื่องที่ผมไม่สนใจและสนใจ มีเรื่องที่ผมสนุก
และน่าเบื่อเสมอ ซึ่งถ้าเราไปโฟกัสในเรื่องที่เราสนใจและสนุก คือคุย 
100 นาที มีเรื่องที่สนุกแค่ 20 นาที ผมว่า 20 นาที นั้นมันก็เป็นการ
ประชุมที่สนุกนะ แม้ 80 นาที ที่เหลือจะเป็นเรื่องที่เบื่อก็เถอะ คือ
ตลอดวันของผมมันจะมีเรื่องให้สนุกสนานได้เสมอ และถ้าเราปลุกตัว
เราให้สนุกสนานในทุกๆ ช่วงของการทำงานได้ แม้จะมีแค่ 10 นาที 
ที่เราสนใจก็โอเคแล้ว  
คือเอ็นจอยได้หมด  
 ใช่ ผมว่ามันดีกว่า   
ดังนั้น ผมจะค้นหาอะไรที่มัน
สนุกๆ ในแต่ละช่วงที่ผมเจอ 
ไม่ใช่วันทั้งวันจะมารอแต่ตอน 
2 ทุ่ม เพื่อจะได้ดูละคร ถึงจะ
สนุก แบบน้ีไม่เคยอยูใ่นหัว การ 
เอ็นจอยไปทุกๆ ช่วงเวลามัน
จะทำให้แต่ละวันมีความสุข
มากกว่า เพราะมีอะไรให้เรา
สนุกไปเรื่อยๆ แต่ใน  60 นาที 
เราคงไปทำให้มันเอ็นจอยไป
ตลอดไม่ได้หรอก เอาแค่ 5-10 
นาที ใน 60 นาที นั้นมันกเ็พียง
พอให้เรามีอะดรีนาลินในการ
ทำงานในแต่ละช่วงแล้ว แต่อีก
อย่าง ผมเป็นคนที่ถ้าตัดหรือ
ปิดสวิตช์เรื่องไหนแล้วจะตัดได้
เลย สมมตินั่งในรถถ้าไม่คิดก็
ไม่คิดเลย ตัดไปเลย ถ้านอนก็
หลับไปเลย ตื่นมาค่อยว่ากัน มันอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกเทรนมาจากตอน
เรียน MBA ก็ได้ คือผมต้องเรียน case study ต่างๆ เยอะมาก สิ่งที่ดี
ของการเรียนแบบนั้นคือ เขาโยนเคสมาให้ 3 เคส เหมือนชีวิตจริงที่
วันๆ มีเรื่องที่ไม่เหมือนกัน แต่พอจบเคสนั้นก็โยนทิ้งไปเลย เพราะสิ่ง
เหล่านั้นจะไม่กลับมาอีกแล้ว ไม่เอามาใช้อีกเลยในการเรียน ถ้าคุณ
สอบได้คะแนนไม่ดีในช่วงนั้นก็จบ แก้ตัวไม่ได้ มันเลยสอนให้รู้ว่า จบ
ก็จบ แล้วขึ้นเรื่องใหม่ เตรียมตัวกับเรื่องใหม่ ถ้าบางเคสมีภาคต่อก็
ต้องต่อ ไม่ใช่ปิดสวิตช์แล้วลืมไปเลย แต่ถ้าเร่ืองไหนจบก็ต้องจบไปเลย 
อย่าไปคิดอะไรกับมันมาก ตัดสินใจไปแล้ว ถ้าผิดพลาด ก็ได้แค่จำไว้ว่า 
คราวหน้าถ้าต้องตัดสินใจอีก จะทำอย่างไรจะได้ไม่ทำผิดพลาดอีก 
เพราะชีวิตนี้คุณยังมีงานท่ีสำคัญมากกว่าน้ันอีกมากท่ีจะต้องเจอ ชีวิตก็
เหมือน case study แหละ มาแล้วก็จบเป็นเรื่องๆ ไป ถ้าใครเป็น     
ผู้บริหารระดับสูง ผมแนะนำเลย เรียนที่ไหนก็ได้ที่มันมีเคสให้เรียน
เยอะๆ มันจะช่วยในการบริหารชีวิตและเวลาตัวเองด้วย  
ในฐานะที่คุณเรียนมาด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และคลุกคลี
กับเรื่องระบบเทคโนโลยีมานาน อยากถามความเห็นว่า คุณคิดว่า 
สมัยนี้คนกับเทคโนโลยีมีสัดส่วนที่สมดุลไหม หรือคนใช้เทคโนโลยี
มากเกินไปจนลืมอะไรที่มัน simple ที่ทำเองได้ง่ายๆ  
 ผมว่า อย่าไปคิดย้อนหลังกลับไปเลย เวลาไม่ถอยกลับไปแล้ว 
แล้วจากน้ีไปข้างหน้าเทคโนโลยีจะมากกว่าน้ีอีกเยอะ ดังน้ัน ท่ีผ่านมา
ก็ดีอยู่แล้ว อีกหน่อยทุกประเทศจะมีผู้สูงอายุมากขึ้น ใครจะดูแล  
อีกหน่อยอาจจะไม่พ้น robot เดี๋ยวนี้โรงงานรถยนต์ไม่มีที่ไหนไม่ใช้ 
robot แล้ว สมัยก่อน 20-30 ปีที่แล้ว หุ่นยนต์ถือเป็นเรื่องไฮเทคมาก
เรื่องหนึ่งเลยนะ เป็นเรื่องพิสดาร มีไม่กี่โรงงานที่ใช้ แต่เดี๋ยวนี้เกือบ
ทุกแห่งมีหุ่นยนต์ใช้งานกันหมดแล้ว เพราะเร็ว เก่ง และแม่นยำมาก 
คือการตามเทคโนโลยีให้ทันก็เพื่อมาช่วยเรา อย่างหุ่นยนต์ก็ต้องเกิด
ขึ้นเพื่อมาช่วยคนให้มากกว่านี้ ถามว่า ตอนนี้เราใช้ประโยชน์ได้เต็มท่ี
หรือยัง ยังไม่เต็มท่ีหรอก อย่างกรณีคนแก่น่ี อนาคตเราอาจต้องใช้หุ่น
มาช่วยจริงๆ นะ เพราะใครจะมาดูแลได้ คนหนุ่มสาวก็ต้องทำงาน 
แล้วอีกหน่อยคนเราจะย่ิงอายุยาวนานข้ึน ก็ย่ิงดแูลตัวเองไม่ได้นานข้ึน 
แต่ไม่มีคนอายุน้อยๆ มาดูแล เมื่อไม่มีคน แล้วจะหาอะไร ก็ไม่พ้น
หุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีแหละ  
มนัแหง้แลง้ไหม เทคโนโลยเียอะรอบตวัไปหมด ทกุอยา่งมนัเปะ๊ไปหมด 
ออโต้ไปหมด  
 ไม่หรอก เทคโนโลยีที่สวยงามก็มีตั้งเยอะแยะ จอภาพอะไร

ต่างๆ ที่ออกมานั่นไง เกมที่ภาพสวยๆ ก็มี เสมือนจริง สีสันสวยงาม 
ผมว่าไม่แห้งหรอก iPad รุ่นใหม่ก็ดดีูน่ะ ผมไม่เห็นมันแห้งแล้งตรงไหน 
ดูมีสีสันดีด้วยซ้ำไป ดอกไม้ในจอก็สวยดี ผมว่าสีสันสวยงามนะ   
ผมว่าเห็นดอกไม้ในนั้นก็ไม่เป็นไร  
ไม่เป็นไร?  
 เป็นเรื่องของการบาลานซ์น่ะ โอเค เพื่อความสะดวกสบาย 
คุณก็ต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวก ขณะเดียวกัน 
คุณก็ต้องหาเวลาไปอยู่กับธรรมชาติ ไม่ควรจะละทิ้งตรงนั้นไป พูด
ง่ายๆ ว่าจากเช้าจนถึงก่อนนอน หรือระหว่างวัน คุณก็ใช้เทคโนโลยี
ทำให้งานของคุณมีประสิทธิภาพสงูข้ึน ทำให้สะดวกสบายต่อการรับรู้
และติดตามข่าวสาร  ถึงเวลาพักผ่อน คุณก็ควรจะวิ่งไปหาธรรมชาติ
มากขึ้น   
แล้วคุณเป็นอย่างนั้นไหม  
 เป็นครับ เวลาผมไปเท่ียวไหน ผมปิดมือถือหมด หนังสือพิมพ์
ก็ไม่ต้องอ่าน ก็จะรู้สึกดี เพราะเหมือนกับการกลับไปสู่โลกที่มีแต่
ธรรมชาติ มีแต่น้ำทะเลกับทราย ผมชอบอะไรแบบนั้นนะ ผมชอบไป
ดำน้ำที่สิมิลัน แล้วเวลาผมไป ผมก็พักจริงๆ ยิ่งสมัยก่อนยิ่งดี ไป

ไกลๆ แล้วไม่มีสัญญาณมือถือ ก็
ไม่ต้องติดต่อใคร แต่เดี๋ยวนี้คน
ยังพอกวนได้ แต่เราก็ปิดได้  
ทำไมถึงชอบดำน้ำ  
 ผมชอบธรรมชาติ ผม
ชอบปลามาตั้งแต่เด็ก แล้วพอ
ดำน้ำก็ติดใจ เลยดำน้ำมา 25 ปี
แล้ว เวลาลงไปใต้น้ำเป็นคนละ
โลกกันเลย เป็นโลกที่เงียบสงบ 
มีแต่สัตว์สวยงาม มีอะไรให้ค้นหา
ได้เยอะแยะ การดำน้ำทำให้เรา
ได้ไปอยู่ในโลกที่ไม่วุ่นวาย เป็น
สิ่งที่สะท้อนธรรมชาติจริงๆ เช่น 
เกิดมาเป็นปลา แล้วก็ถูกกิน 
เหมือนวัฏจักรของชีวิตปกติ ทุก
อย่างมีความสมดุล ธรรมชาติ
เป็นสิ่งที่สมดุลนะครับ สวยงาม
และสมดุลมาก คุณไปดูสีใน
ธรรมชาติสิ ทุกอย่างมีสีที ่ม ี
combination ท่ีสวยท่ีสุด ส่วนผสม

ของสีและลายบนปลาแต่ละตัว คุณเอามาทำเส้ือผ้าได้เลยนะ ธรรมชาติ
สวยของมันอยู่แล้ว ในธรรมชาติเราจะไม่เห็นอะไรที่มีสีที่ไม่เข้าท่า    
มาผสม 
แต่มนุษย์จะมีใช่ไหมที่เอาสีที่ไม่เข้าท่ามาผสม  
 เยอะแยะเลย (หัวเราะ)  
ตอนดำน้ำ คุณได้คิดอะไรบ้าง  
 ผมไม่ได้คิดอะไรมาก ผมลงไปดำน้ำผมก็เอ็นจอย ถ้าปิดสวิตช์
แล้ว เราก็เอ็นจอยกับส่ิงแวดล้อม ไม่คิดอะไรเลย แล้วจริงๆ การไม่คิด
น่ะดีที่สุด จะไปคิดอะไรมาก เราหาของสวยๆ งามๆ ตามธรรมชาติดู 
ไปดูวิธีที่สัตว์มันกินอาหาร มันหลบภัย  
มีปลาในดวงใจไหม 
 ก็ฉลามวาฬ แมนต้า อะไรแบบนั้น  
นึกว่าจะชอบปลาสวยงาม  
 ปลาฉลามหายากนะ แล้วเป็นสัตว์ท่ีอยูม่าได้หลายล้านปี แล้ว
ก็ยังเป็นหน่ึงในทะเลอยู ่ ก็แสดงว่าต้องแน่พอสมควร แล้วรปูร่างก็สวย 
เพรียวลม ผมชอบวิธีที่มันเป็นอยู่ มันจะนิ่งมาก น่าเกรงขาม ผมว่า
ดำน้ำแล้วได้เห็นฉลามนี่ทำให้รู้สึกดีนะ เพราะฉลามเป็นปลาที่ถือว่า
เป็นสุดยอดของปลา ถ้าพดูในห่วงโซ่อาหารนะ เพราะไม่มีอะไรอีกแล้ว
ที่จะไปกินมัน ในน้ำนี่มันเป็นเจ้าทะเลเลย อย่าไปยุ่งกับมันแล้วกัน 
เพราะมีสิทธิโดนกัดถ้าไม่รู้จังหวะ แต่จะมีแพตเทิร์นอยู่ว่า ถ้ามันจะ
จูโ่จมใคร มันจะโก่งตัว ถ้าคุณเห็นมันโก่งตัวในน้ำก็คือ สวดมนต์ได้เลย 
ที่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น ตามปกติเราก็อยู่ของเรา มันก็อยู่ของมัน 
อย่าไปยุ่ง เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะจู่โจมตอนไหน เพราะมันเป็นสัตว์ป่า 
ไม่เชื่อง บางทีนักวิทยาศาสตร์ก็โดนมาแล้ว เวลาที่ลงไปดำน้ำพร้อม
กล้องเยอะแยะ แล้วมีสัญญาณอะไรไปกวนมัน มันก็จู่โจมได้ 
เคยดูหนังเกี่ยวกับพวกที่ทำงานตลาดหลักทรัพย์ เช่น วอลล์สตรีท 
ก็เหมือนจะเปรียบเทียบพวกทำงานในตลาดหุ้นนี่เหมือนฉลามกัน  
 ผมไม่คิดแบบนั้น เพราะคนทำงานตลาดหุ้นก็เป็นอาชีพหนึ่ง
ที่อาจจะต้องติดตามสถานการณ์เร็วหน่อย เพราะความเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นทุกวัน เราสามารถทำกำไรหรือขาดทุนให้กับลูกค้าหรือตัวเอง
ได้ทั้งนั้น แล้วมันมีค่ามหาศาล สามารถกลับจากหน้ามือเป็นหลังมือ
ได้ในวันเดียว ผมก็เห็นแบบนั้น แต่ไม่ได้ไปเทียบว่ามันคือฉลามหรือ
สัตว์อะไร  
คอืในเชงิคนทีท่ำงานเกีย่วกบัหุน้ ไมว่า่จะเปน็โบรกเกอรห์รอือะไรกต็าม 
ดูเหมือนจะมีความ aggressive ในการจู่โจมทำกำไร ถ้าตาม

เรื่องของจริยธรรมนี่
มนัจำเปน็ตอ้งม ีบอกไมไ่ดห้รอก
ว่ า ธุ ร กิ จ แ บ บ ไ ห น ต้ อ ง มี
จรยิธรรมมากกวา่ จรยิธรรม
เป็นเรื่องที่ต้องมี ขาดไม่ได้ 
บกพร่องไม่ได้  
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ภาพลักษณ์ที่เห็นนะคะ เราจะไม่ค่อยเห็นโบรกเกอร์นิ่งๆ แต่ภาพจะ
ดูเหมือนก้าวร้าว  greedy มันเป็นภาพจำไปแล้ว 
 ผมว่าไม่จริงนะ คุณไปดชู่วงท่ีเขาทำงานหรือไม่ทำงานล่ะ ถ้า
เขาไม่ทำงาน ก็เหมือนคนธรรมดานี่แหละ แต่ช่วงที่ทำงานก็ต้องอยู่
กับหน้าจอ ต้องซื้อขายหุ้น บริการลูกค้า ก็ต้องจดจ่อมากๆ เหมือน
ขับเครื่องบินรบน่ะ ถ้าคุณไปดูตอนที่เขารบ ถามว่า aggressive ไหม 
ก็ต้องใช่สิ ไม่อย่างนั้นเครื่องอาจจะโดนยิงตกได้ ก็เหมือนโบรกเกอร์ที่
ดูหน้าจอแล้วเห็นจังหวะทำกำไร เขาก็ต้อง take action ไม่อย่างนั้น
อาจขาดทุน ไม่เป็นไปตามคำส่ังลกูค้า แต่เม่ือเขาเดินออกมาจากหน้าจอ
แล้วเขา aggressive ไหม เพ่ือนๆ ผมท่ีเป็นโบรกเกอร์ก็ดเูป็นคนธรรมดา  
ไม่ได้ต่างจากอาชีพอื่นเลย ผมไม่คิดว่าต่าง 
กแ็ปลกดนีะคะ เพราะคนสว่นใหญก่ย็งัมองอยูว่า่ คนทำงานแนวคา้หุน้
ต้องคิดเรื่องเงินเป็นใหญ ่
 ไม่จริงครับ ผมว่าธุรกิจอ่ืนไหนๆ ก็มองเงินเป็นใหญ่ไม่ย่ิงหย่อน
กว่ากัน แต่ว่าเขาหาเงินจากอะไรเท่านั้นเอง เช่น ถ้าเป็นหัวหน้าฝั่ง 
direct marketing ก็ต้องไป drive sale force ของเขาเพื่อให้ได้เงิน
เยอะๆ ถามว่า aggressive ไหม ผมก็ว่าใช่ แล้วย่ิงกว่าซะอีก หรือทีมขาย
อะไรสักอย่างที่ต้องวิ่งไปพบลูกค้าทุกวัน ก็ aggressive ไม่น้อยกว่า
คนทำงานตลาดหุ้น เพราะคุณก็ต้องทำให้ถึงเป้า  
แต่ก็อีกนั่นแหละ หนังแบบ วอลล์สตรีท นำเสนอภาพคนทำงาน
เป็น trader ได้โหดมาก คิดว่าวงการนี้เหมือนปลาใหญ่กิน    
ปลาเล็กที่คุณว่าไหม  
 วงการนี้ผมไม่มองว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กนะ ผมว่ากรณี
ปลาใหญ่กินปลาเล็ก คือคนไปดมุูมของการซ้ือขายท่ีไม่เป็นธรรมมากกว่า 
แต่จริงๆ สมัยน้ีส่วนใหญ่เขาเทรดทางอินเทอร์เน็ตกันแล้ว ไม่มีปลาใหญ่
กินปลาเล็กหรอก เพราะคุณก็เทรดตามความสามารถของคุณ รับความ
เส่ียงของคุณเอง ใช้วิจารณญาณของคุณเอง ไม่มีใครมาโน้มน้าวคุณได้ 
ถ้าในอดีตการจะเป็นปลาใหญ่กินปลาเล็กต้องมีกระบวนการนะ อย่าง
ในหนังเป็นเรื่องโกงกัน ซึ่งหมายถึงกระบวนการนั้นมีคนเข้าไปยุ่ง แต่
ทีนี้ถ้าถามว่าเทรดทางอินเทอร์เน็ต ใครจะมาโกงคุณ โกงได้ที่ไหน  
ยิ่งถ้าเทรดระดับหุ้นกูเกิล คนคงโกงลำบากหน่อย เพราะใครจะไปปั่น
หุ้นกูเกิล ไม่ใช่ง่าย ตลาดของจริงทุกคนมีสิทธิกำไรเท่ากันหมด ไม่มี
ใครได้เปรียบเสียเปรียบ  
เมื่อเร็วๆ นี้ วอร์เรน บัฟเฟต เขาออกมาบริจาคเงิน 99% ของหุ้น
ในมือที่เขามีให้สังคม แล้วเขาก็ออกมาเรียกร้องให้ซีอีโอหรือคนที่มี
เงินมากๆ ควรจะไปบริจาคบ้าง คุณคิดอย่างไรกับประเด็นนี ้
 ผมว่าถ้ามี เราก็ควรจะให้คืนกับสังคมนะ เพราะคุณมีถึง
ระดับหน่ึงก็ใช้ไม่หมดแล้ว เพียงแต่จะคืนให้สังคมมากน้อยแค่ไหน ข้ึน
อยู่กับศรัทธา อย่าไปว่าใครเลย เพราะมันไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน ผม
ว่าอย่าไปเซตเลย อย่าทำตัวเป็นพระเจ้าที่ต้องไปบอกคนอื่นว่าต้องให้
เท่านั้นเท่านี้ เรื่องแบบนี้ไม่มีสูตรตายตัว ปล่อยให้เขาคิดของเขาเอง 
อย่างเรานับถือศาสนาพุทธ เราคิดว่ามีชาติหน้า เราก็ต้องทำความดี
ในชาตินี้ ถ้าคุณไม่ลงทุนชาตินี้ ชาติหน้าก็ไม่มีทางรวย เพราะคนเรา
ถ้าอยากได้อะไร ก็ต้องลงทุนกันท้ังน้ัน อยากเป็นวิศวกรท่ีเก่งก็ต้องลงทุน
ด้วยการเรียนก่อนถึงจะสร้างอะไรออกมาได้ อยากเป็นนักกีฬาที่ดี   
ก็ต้องซ้อม ต้องมีโค้ชที่ดี คุณต้องลงทุนถึงจะได้ผลตอบแทน แต่ถ้า
ถามว่าควรจะให้สังคมไหม ถ้าชาตินี้มีทุกอย่างแล้ว ผมเชื่อว่าการ
ทำบุญทำทานก็เหมือนการลงทุนสำหรับชาตินี้หรือชาติหน้า ผมว่า 
การให้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำบุญ 
การให้แบบไหนที่คุณคิดว่าเป็นการให้ที่ยั่งยืน  
 ผมว่าให้ปัญญาน่ีแหละย่ังยืนท่ีสุด ต้องให้ความรู ้ให้การศึกษา 
เพราะจะได้ต่อยอดได้ต่อไป เป็นการลงทุนระยะยาว ใช้ได้ชั่วชีวิต   
แต่ถ้าให้ข้าวกิน แค่มื้อเดียวอิ่มก็หมดแล้ว     
แล้วในชีวิตที่ผ่านมา คุณลงทุนไปกับอะไรแล้วคิดว่าคุ้มที่สุด 
 การศึกษา ผมว่าตลอดชีวิตคนก็ควรจะลงทุนเกี่ยวกับเรื่อง
การศึกษาไปเรื่อยๆ เพราะมันไม่ใช่เรียนจบปริญญาแล้วมันจะจบนะ 
ในทุกวันที่มาทำงาน คุณก็เรียนรู้จากนาย จากเพื่อน จากลูกน้องได้
เหมือนกัน ผมว่าเรียนรู้ไปเถอะ ไม่มีวินาทีไหนที่เราจะรู้สึกพอกับการ
เรียนรู ้ เพราะส่ิงท่ีเราจะใช้กับวันรุ่งข้ึนก็เป็นส่ิงท่ีใหม่ ท่ีต้องมีการพัฒนา
อยู่เสมอ ต้องศึกษาหาความรู้บ่อยๆ เพราะสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
ของเราวันนี้ ก็ไม่เหมือนเมื่อ 10  ปีที่แล้ว เท่ากับสิ่งที่เรารู้มาเมื่อ    
10 ปีก่อน ใช้ไม่ได้แล้ว ผมก็เรียนรู้ทุกวัน จากลูกน้อง เพื่อน เจ้านาย 
เพียงแต่เราอาจไม่รู้สึกว่าเราเรียนรู้ แต่ที่จริงแล้วเราเรียนรู้ ผมว่าคน
เราควรจะช่างสังเกตไว้ แล้วจะรู้ว่าในทุกๆ วันที่เรามาทำงาน มานั่ง
ถกเถียงกัน มีเกร็ดความรู้ให้นำไปใช้ทั้งนั้น  
พอคนเรามีตำแหน่งสูงขึ้น ก็จะต้องมีความรับผิดชอบสูงขึ้น ระวัง
เรือ่งความผดิพลาดมากขึน้ สิง่ทีค่นเปน็ผูบ้รหิารระดบัสงูควรระวงั
มากที่สุดคืออะไร  
  ยิ่งตำแหน่งสูง ก็ยิ่งต้องฟังเยอะๆ เพราะเราทำงานคนเดียว
ไม่ได้ ยิ่งคุณเป็นเบอร์หนึ่งขององค์กร องค์กรจะเดินได้ ทุกคนก็ต้อง
เดินหน้าไปให้ได้ ถามว่า ผลงานท้ังหมดน้ันใครทำ ก็คือทีมงานของคุณ
ท้ังน้ันท่ีทำ ดังน้ัน เราต้องฟังเยอะๆ ฟังจากทุกคน เพราะเวลาผูบ้ริหาร

อย่างเราตัดสินใจอะไรไป ถือว่าเป็นท่ีส้ินสุด จบ ดังน้ัน คุณจะตัดสินใจ
อะไรได้ ก็ต้องรอบคอบ ต้องมีข้อมลูท่ีเพียงพอ ถ้าย่ิงสงูแล้วคุณไม่ฟัง 
คุณก็อาจจะตัดสินใจไปโดยข้อมูลไม่ครบ คือผมนี่ไม่กลัวตัดสินใจผิด
หรอก ถ้าฟังเพียงพอแล้วผมเชื่อว่า โอกาสตัดสินใจผิดก็ไม่มาก คือ
เราคนเดียวไม่มีทางรูทุ้กอย่างในองค์กร เราจะรูเ้ก่ียวกับเร่ืองระบบงาน
ดีกว่าคนไอทีเหรอ เราจะรู้กฎหมายเก่งกว่าหัวหน้าทางกฎหมายเหรอ 
ผมไม่เชื่อนะ ดังนั้น เราต้องฟังคนเหล่านั้น เพราะเขาทำทุกวัน แต่
ขณะเดียวกัน เราก็รู้ในหลายเรื่องที่เขาไม่รู้ ดังนั้น หลังจากเราฟังแล้ว 
ก็ให้แน่ใจว่าเรามีข้อมลูครบถ้วน ผมเช่ือว่าการตัดสินใจแบบน้ันจะเป็น 
การตัดสินใจด้วยความรอบคอบ  
ระยะหลังๆ มามักจะมีเรื่องบริษัทใหญ่ๆ ไม่ค่อยมีจริยธรรมในการ
ทำธุรกิจ เช่น ที่เกิดขึ้นกับเคสใหญ่ๆ แบบ Enron ในอเมริกา 
หรือกระทั่งบริษัทใหญ่ไหนๆ ก็ตาม คุณมองเรื่องจริยธรรมในการ
ทำธุรกิจอย่างไร 
 ผมว่าสำคัญที่สุด ถ้าไม่มีจริยธรรม ก็อาจจะทำอะไรที่ออก
นอกกรอบ ผิดกฎเกณฑ์ ผิดกฎหมาย แต่เมื่อคุณอยู่ภายใต้กรอบ 
ทีนี้ก็เป็นเรื่องความเก่งของคุณแล้วที่จะนำพาองค์กรไปได้ดีกว่าคน
อื่นไหม แต่มั่นใจได้อย่างหนึ่งว่า องค์กรจะเดินไปได้ภายใต้กรอบที่
เป็นธรรม ซึ่งผมว่าสำคัญที่สุด เพราะการได้กำไรมากกว่าคนอื่นโดย
ไม่เป็นธรรม หรือโดยไม่ได้มีจริยธรรมทางธุรกิจถือเป็นเร่ืองไม่เหมาะสม 
คุณต้องอยูใ่นกรอบซะก่อน ถ้าแข่งอยูใ่นกติกาแล้วแพ้ก็แพ้ ชนะก็ชนะ 

ไม่มีใครว่าอะไร  
ยิง่เปน็องคก์รทีต่ลาดทนุ ตลาดเงนิ มนัยิง่ตอ้งมจีรยิธรรมมากกวา่
องค์กรอื่นไหม  
 ผมว่าก็พอๆ กัน เรื่องของจริยธรรมนี่มันจำเป็นต้องมี บอก
ไม่ได้หรอกว่าธุรกิจแบบไหนต้องมีจริยธรรมมากกว่า จริยธรรมเป็นเร่ือง
ที่ต้องมี ขาดไม่ได้ บกพร่องไม่ได้  
ไม่ใช่ว่าองค์กรหรือธุรกิจเกี่ยวกับเงินมากมายมหาศาลก็ควรจะมี
จรยิธรรมใหม้ากเปน็พเิศษเหรอคะ เพราะมนัเปน็เรือ่งเงนิของคนอืน่ 
แล้วถ้าล้มก็ล้มกันระเนนระนาด  
 ผมไม่เห็นด้วยเลย ถ้าคุณผลิตอาหารแล้วใส่สารท่ีอันตรายกับ
ผู้บริโภค ผมว่าก็เป็นเรื่องอันตรายไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน หรือผลิตน้ำ
หรือยาอะไรมา ซึ่งทำให้คนกินแล้วเป็นโรค ก็แย่ไม่แพ้กัน เรื่องแบบนี้
เป็นเรื่องไม่มี yes or no คือถามว่าอันนี้ต้องมากกว่าอันนั้นไหม    
ผมไม่เชื่อ เพราะถือเป็นเรื่องที่ต้องมี แต่อย่าไปเทียบข้ามธุรกิจกัน 
เพราะทุกธุรกิจต้องมีจริยธรรม แต่มีคนละมุมกัน คุณทำอาหาร 
จริยธรรมก็คือคุณรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภคคุณหรือเปล่า ส่วนเร่ืองการเงิน 
คุณก็รับผิดชอบต่อนักลงทุนคุณหรือเปล่า เร่ืองแบบน้ีเรียกว่าไม่ย่ิงหย่อน
ไปกว่ากัน อันหนึ่งตาย อันหนึ่งขาดทุน ถามว่าอันไหนหนักกว่ากัน 
เทียบกันไม่ได้ แต่ที่แน่ๆ ก็คือแย่ทั้งคู่ (หัวเราะ)  
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อะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณสนใจการลงทุน
ในตลาดหุ้น  
 ตอนเรียนจบปริญญาตรีจากคณะ
เศรษฐศาสตร์ เรามีความคิดหนึ่งว่า ถ้าเรา
มีเงินสักก้อนหนึ่งจะไปลงทุนอะไรดี และ
ทำอย่างไรให้เงินงอกเงยอย่างคุ้มค่า ความ
คิดนั้นจึงนำไปสู่การเรียนต่อในสาขาวิชา
การเงิน ซึ่งทำให้เราได้รับความรู้ต่างๆ 
มากมายเกี่ยวกับการลงทุน ประกอบกับที่
เรามีโอกาสได้เข้าร่วมในโครงการของหลัก-
ทรัพย์กสิกรไทยในชื่อโครงการว่า Kasikorn 
Securities The Youngsters Investor สำหรับ
นักลงทุนหน้าใหม่ ทำให้เราได้ประสบการณ์
เก ี ่ยวก ับการลงท ุนในตลาดห ุ ้นจากผู ้
เช่ียวชาญมืออาชีพ ท้ังเร่ืองของการวิเคราะห์
ปัจจัยพ้ืนฐาน ปัจจัยทางเทคนิค การประเมิน
มูลค่าหุ้น รวมถึงการจัดพอร์ตการลงทุน  
นอกจากเทคนิคส่วนตัวแล้ว ยังมีเครื่องมือ
หรือตัวช่วยอะไรอีกบ้างที่คุณใช้ในการลงทุน
จริง  
 ใช้วิธีแบบ Internet Trading ซื้อ-
ขายหุ้นผ่านอินเทอร์เน็ต ง่าย สะดวก 
รวดเร็ว ในการใช้งาน เพียงแค่เข้าหน้า
เว็บไซต์ของหลักทรัพย์กสิกรไทย ก็จะมีทั้ง
บทวิเคราะห์อัพเดต และมีโปรแกรมการซื้อ-
ขายแบบ real time นอกจากนี้ ทางหลัก-
ทรัพย์กสิกรไทยยังมีช่องทางพิเศษเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกและรวดเร็วสำหรับนักลงทุน
ด้วยโปรแกรม Settrade Streamimg บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทำให้การซื้อ-ขายเป็นไป
อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถ
สั่งคำสั่งซื้อ-ขายหุ้นได้ 
การลงทุนสนุกหรือมีเสน่ห์อย่างไร 
 เสน่ห์ของการเล่นหุ้นคือ หุ้นมีทั้ง
ขาขึ้นและลง ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาในการ
ลงทุนของแต่ละคน มันสร้างความท้าทาย
ให้กับชีวิต ชีวิตเกิดมาทั้งทีขออะไรที่มัน 
ต่ืนเต้น ท้าทาย ให้กับชีวิตก็เป็นเร่ืองท่ีดีนะคะ 

กัลยรัตน์  
สุภาวิมล  
: จบการศกึษาระดบั
ปรญิญาโท  
คณะพาณชิยศาสตร์
และการบัญชี  
สาขาวิชาการเงิน  
(ภาคภาษาอังกฤษ)  
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

อะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณสนใจการลงทุนใน   
ตลาดหุ้น  
 ตอนเด็กๆ เวลาดโูทรทัศน์ก็จะสงสัยว่าพวก
ตัวอักษรหรือตัวเลขท่ีว่ิงไปมาด้านล่างหมายถึงอะไร 
ทำไมมีทั้งสีเขียว สีแดง (หัวเราะ) หรือเวลาดูละคร
ฮ่องกงแนวเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดซึ่งฮิตมากใน
สมัยนั้น ก็จะมีเรื่องของการทำธุรกิจ การเข้าไปซ้ือ
หุ้นของบริษัทต่างๆ ทำให้เกิดความสงสัยว่าชีวิตจริง
เขาทำกันยังไง ยิ่งช่วงที่ประเทศไทยเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจต้มยำกุ้ง ด้วยความท่ีเราเป็นเด็ก ก็จะไม่
เข้าใจว่าฟองสบูแ่ตกคืออะไร เกิดข้ึนได้ยังไง มนุษย์
ทองคำหน้าตาเป็นแบบไหน ความอยากรู้เรื่องนี้
ค่อยๆ เพิ่มมาเรื่อยๆ จนถึงช่วงเข้ามหาวิทยาลัย 
จึงเลือกเรียนต่อบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการธนาคาร
และการเงิน สิ่งเหล่านี้จึงเป็นตัวผลักดันว่าถึงเวลา
แล้วนะท่ีเราต้องลองเปิดพอร์ตการลงทุนของเราบ้าง 
คุณหาข้อมูลก่อนเริ่มลงทุนจริงด้วยวิธีการใดบ้าง 
 ก่อนอื่นเราต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเราเป็น
นักลงทุนประเภทไหน ยอมรับความเส่ียงได้มากน้อย
เท่าไหร่ สไตล์การลงทุนแบบไหนท่ีตอบโจทย์ชีวิตเรา 

รวมท้ังผลตอบแทนท่ีคาดหวังด้วย ซ่ึงข้อมลูสำหรับ
การลงทุน นอกเหนือจากความรู้ที่ได้จากห้องเรียน
แล้ว การรูจั้กตลาดหุ้นก็เป็นส่ิงสำคัญ เพราะฉะน้ัน 
เราต้องพยายามสะสมความรูจ้ากแหล่งต่างๆ จะได้
มีข้อมลูเพียงพอในการวิเคราะห์และตัดสินใจ ข่าวน่ี
เป็นอาหารหลักเลย ต้องอ่านข้อมูลของบริษัทที่เรา
สนใจ งบการเงิน หนังสือแนะนำการลงทุน หรือ
หนังสือทั่วไปก็อ่านค่ะ  
เทคนิคส่วนตัวที่ใช้กับการลงทุนจริง  
 เทคนิคส่วนตัวที่ใช้ก็คือ ‘รอจังหวะ’ ค่ะ 
ระหว่างรอก็มองหาหุ้นตัวที่เราคิดว่าพื้นฐานดี ผล
ประกอบการดี มีโครงการในอนาคตท่ีน่าสนใจ และ
เชื่อมั่นว่าราคาน่าจะไปต่อได้ โดยส่วนตัวตอนนี้
ค่อนข้างสนใจ Growth Stock ค่ะ ค่อยๆ ทยอยซื้อ
สะสมมูลค่า เก็บเงินปันผลไว้เป็นค่าขนม จังหวะ
ขายก็เช่นเดียวกันค่ะ ปกติก็จะตั้งราคาเป้าหมาย
ไว้ในใจว่า ถ้าหุ้นตัวท่ีเราซ้ือไปถึงราคาท่ีเราประเมิน
ไว้ก็ค่อยขาย หรือถ้าตอนน้ันมีปัจจัยบวกหนุนก็อาจ
จะถือต่อไป  
นอกจากเทคนิคส่วนตัวแล้ว ยังมีเครื่องมือหรือ

ตัวช่วยอะไรอีกบ้างที่คุณใช้ในการลงทุนจริง  
 ปัจจุบันใช้บริการ Internet Trading ค่ะ 
เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว และสามารถส่งคำสั่งซื้อ-
ขายได้ด้วยตนเอง ยิ่งตอนนี้สามารถ Trade ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ก็ย่ิงเพ่ิมโอกาสในการลงทุนมากข้ึน 
ซึ่งทางบริษัทหลักทรัพย์ที่เราเปิดบัญชีไว้จะส่งข่าว
หรือบทวิเคราะห์อัพเดตให้เราทุกวัน ยิ่งเพิ่มความ
มั่นใจค่ะ ที่สำคัญก็คือ Internet Trading คิดค่า
คอมมิชชันหรือค่านายหน้าแค่ 0.15% เท่านั้น 
เหมาะกับนักลงทุนมือใหม่อย่างเรามากเลย  
ประสบการณ์การลงทุนที่สร้างความประทับใจให้คุณ
แบบไม่รู้ลืมคืออะไร 
 เราเริ่มลงทุนช่วงปลายปี 2008 เศรษฐกิจ
ค่อนข้างแย่ SET Index อยู่ที่ประมาณ 400 จุด 
หลายคนเทขายหุ้นในมือ ตรงกันข้ามกับเราท่ีมองว่า 
โอกาสของเรามาถึงแล้ว ถ้าไม่ลงทุนตอนน้ีจะลงทุน
ตอนไหนล่ะ หุ้นดีราคาถูกไม่ได้มีให้เห็นกันบ่อยๆ 
ก็เลยตัดสินใจย้ายเงินออมมาเป็นเงินลงทุนแทน 
ถึงตอนนี้ก็ยังคงถือบางตัวอยู่ และคาดว่าจะถือ
ต่อไป ผลตอบแทนในช่วงเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา      

จันทร์จรัส  
จันทรกานต์  
: Business Process 
Specialist บริษัท 
แมเนจเมนท์ โซลูชั่นส์  
อินเตอร์ เนชั่นแนล 
จำกัด 

อะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณสนใจการลงทุนใน
ตลาดหุ้น  
 เริ่มต้นจากการอ่านหนังสือของผู้ที่ร่ำรวย
ติดอันดับโลกจาก Forbes เมื่อสิบปีก่อน พบว่า
คนที่รวยส่วนใหญ่มักวัดกันตรงที่ทรัพย์สิน ซึ่ง
ส่วนมากมาจากหุ้นที่เขาถือและอสังหาริมทรัพย์ 
จึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าหุ้นคืออะไร จนกระทั่งผม
ได้ร ับทุนไปศึกษาต่อที ่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ระหว่างการศึกษาผมได้ทำงานในห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งในระหว่างทำงานที่นั่น ผมได้
เห็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดคนหนึ่งเปิดกราฟหุ้นอยู่ 
มันไปกระตุ้นต่อมความอยากรู้ที่เก็บมานาน ผม
จึงไปถามเขาว่าหุ้นเล่นอย่างไร มันเป็นอะไรกันแน่ 
ซื้อ-ขายผ่านอินเทอร์เน็ตได้ด้วยหรือ ฝรั่งคนนี้ก็
ใจดีมาก อธิบายผมเป็นอย่างดี พร้อมท้ังแนะนำ

ผมเกี่ยวกับ Online Broker อีกด้วย ผมคิดในใจ
ว่าทำไมการลงทุนในตลาดหุ้นของฝรั่งนั้นง่ายจัง 
ไม่เห็นลึกลับซับซ้อนเหมือนของคนไทยเลย ผม
ต่ืนเต้นมาก พอวันรุ่งข้ึนผมจึงเปิดพอร์ตด้วยเงินเก็บ
อันน้อยนิดทันที  
เทคนิคส่วนตัวที่ใช้กับการลงทุนจริง  
 ผมเริ่มลงทุนโดยการศึกษาหาข้อมูลด้วย
ตัวเอง ผมจึงสร้างระบบการลงทุนและออกแบบ
ให้ตรงกับนิสัยและงานประจำของผม เทคนิคที่ใช้
เป็นเทคนิคที่ไม่ซับซ้อน เพียงแต่ต้องเข้าใจตลาด 
เข้าใจตัวเอง มีวินัย และมีการวางแผนโดยเฉพาะ
การจำกัดความเสี่ยง นอกจากนี้ การแบ่งสัดส่วน
เงินลงทุน ผมแบ่งตามความเสี่ยงของการลงทุน
แต่ละแบบและตามความถนัดความชำนาญใน
การลงทุน ซึ่งผมลงทุนในหุ้นประมาณ 60% และ

ในตลาดอนุพันธ์อีกประมาณ 40%  
เครื่องมือที่ใช้ในการลงทุน 
 ผมคุ ้นเคยกับการลงทุนโดยใช้ระบบ   
อินเทอร์เน็ตมาตั้งแต่แรก ผมจึงถือว่าอินเทอร์เน็ต
เป็นอาวุธที่สำคัญมากในการหาข้อมูล ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้จะถูกนำมาวิเคราะห์และใช้พัฒนาระบบ
การลงทุนได้เป็นอย่างดี และเนื่องจากผมมีงาน
ประจำทำ อินเทอร์เน็ตจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญ
มากในการใช้หาบทวิเคราะห์ต่างๆ 
การลงทุนสนุกหรือมีเสน่ห์อย่างไร 
 การลงทุนมีเสน่ห์ในตัวของมัน เปรียบ
เสมือนการเล่นเกมหาตัวตนที่แท้จริงว่าเราเป็นคน
ประเภทไหน ทำให้เราได้ฝึกฝนการควบคุมอารมณ์
ตัวเองเป็นอย่างดี ซึ่งการควบคุมอารมณ์นี้จะมี
อิทธิพลสูงถึง 50% ของความสำเร็จในการลงทุน 

คือจำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการ 
ซื้อ-ขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 29

0.15%

น.ต. ผศ.  
นุกูล  
สุขุประการ  
: ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
กองการการศึกษา  
โรงเรียนนายเรือ
อากาศ 

คือค่าธรรมเนียมการซื้อขาย 
หลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  
ซึ่งต่ำกว่าค่าธรรมเนียมโดยเฉลี่ย
ของการซื้อ-ขายผ่านเจ้าหน้าที่ 
การตลาดโดยทั่วไป   
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อะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณสนใจการลงทุน
ในตลาดหุ้น  
 เริ ่มมาจากวันหนึ ่งได้มีโอกาสอ่าน
หนังส ือพ ิมพ์หน ้าข ่าวเศรษฐกิจแล ้วเห ็น    
สโลแกนที่ว่า ‘ให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม’ 
ทำให้รู้สึกสนใจมากว่า เงินจะทำงานให้เราได้
อย่างไร ทำให้พยายามค้นคว้าหาคำตอบและ
เก ็บสะสมประสบการณ์ของการลงทุนใน    
รูปแบบต่างๆ เรื่อยมา จนถึงทุกวันนี้ที่ได้ลงทุน
ในตลาดหุ้นอย่างเต็มตัวครับ 
คุณมีวิธีหาข้อมูลก่อนเริ่มลงทุนจริงด้วย  
วิธีการใดบ้าง 
 สำหรับผม การหาข้อมลูจะเน้นเฉพาะ
ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นข้อมูลที่ทุก
คนสามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างเช่น งบการเงิน
ต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน ผลประกอบการ 
รวมถึงนโยบายการบริหารและการลงทุนของ
แต่ละบริษัท จากน้ันก็ใช้ข้อมลูข่าวสารท่ีรวบรวม
มาได้มาวิเคราะห์ปัจจัยพื ้นฐานของหุ ้นใน
แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ว่าส่งผลกระทบใน
ด้านใดกับหุ้นตัวใดอย่างไรบ้าง เพ่ือทำการเลือก
หุ้นที่จะลงทุน และใช้ปัจจัยทางเทคนิค ซึ่งมี
อยู่มาก แต่ผมเลือกใช้เพียง 3-4 อย่าง ครับ 
เพื่อตัดสินใจว่าเวลาใดเหมาะกับการเข้าซื้อ  
ถือ หรือขายหุ้นออกมา  

 ถ้าคุณเป็น
คนหนึ่งที่สนใจ
การ เล ่นนห ุ ้น
และอนุพันธ์ทาง
อินเทอร์เน็ต และ
อยากทดสอบ

ประลองฝีมือการลงทุนก่อนลงสนามจริง
แล้วละก็... คุณน่าจะลองเล่นเกมลงทุนหุ้น 
- อนุพันธ์ออนไลน์อย่าง SET-TFEX Click2WIN 
2010 และนี่ก็คือคำตอบว่าทำไมคุณจึงควร
ลองเล่นเกมนี้ดู 
1. ลองเรียนรู้เรื่องตลาดทุน: หากใคร
อยากลองลงทุนในหลักทรัพย์ (SET) หรือ
อนุพันธ์ (TFEX) ด้วยตนเอง แต่ยังไม่มั่นใจ
หรือไม่รู้จะเริ่มจากที่ไหน รับรองว่าที่นี่เป็น
จุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบแห่งหนึ่งทีเดียว 
2. ต้นทุนต่ำ ความเสี่ยง = 0!: ไม่ต้องใช้
เงินลงทุนจริง เสียแค่ต้นทุนเวลาในการเข้าไป
ลองเล่น ความเสี่ยงที่จะขาดทุนด้วยเงิน 
เราเองจึงเป็นศูนย์  
3. ข้อมูล Real-time Information: ใช้
ข้อมูลจริงจากตลาดหลักทรัพย์และตลาด
อนุพันธ์ อีกท้ังยังจับคูกั่บข้อมลูในตลาดจริง 
จึงทำให้คุณได้สัมผัสและเรียนรู้การซื้อ-ขาย
แบบ Internet Trading เสมือนคุณเป็นนักลงทุน 
ตัวจริงเลยทีเดียว 
4. Multiple Market: ครั้งแรกในเมืองไทย
ที่เปิดโอกาสให้คุณได้ลองซื้อ-ขายทั้งหลัก
ทรัพย์ (หุ้น) และอนุพันธ์ในรปูแบบ Simulation 
ในหน้าจอเดียวกัน ด้วยระบบหน้าจอการ
ซื้อ-ขายที่มีมาตรฐานสูง Streaming Plus 
5. ทา้ทายความสามารถ: เล่นให้ดี มีรางวัล
ให้กับผู้สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงสุด 
รางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท 
6. ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย: ขอขอบคุณ           
สปอนเซอร์ทุกท่านที่ทำให้เรามีกิจกรรมดีๆ 
อย่างนี้ต่อเนื่องมาตลอด 5 ปี  
 นับข้อดีได้ 6 ข้อแล้ว ถ้าไม่ รู้ เล่น 
ลอง วันนี้ โอกาสดีๆ อาจจะหลุดมือไป   
ดังนั้น อย่าช้าที่จะคลิกไปที่ www.settrade. 
com/click2win 

อะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณสนใจการลงทุน
ในตลาดหุ้น  
 ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 10 ปีก่อน 
ผมรู้สึกว่า การลงทุนเป็นเรื่องไม่ยากหากเรา
ตั้งใจศึกษาอย่างแท้จริง และการมีความรู้
เรื่องการลงทุนที่ดีจะเป็นบันไดไปสู่การให้เงิน
ทำงานแทนเรา จึงเริ่มต้นศึกษาข้อมลูเก่ียวกับ
ตลาดหุ้น และเร่ิมต้นจากเงินเก็บของเราเอง  
คุณหาข้อมูลก่อนเริ่มลงทุนจริงด้วยวิธีการ
ใดบ้าง 
 ก็คงหนีไม่พ้นอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเช่ือหรือไม่
ครับว่าขนาดเม่ือ 10 ปีก่อน ในวันท่ีอินเทอร์เน็ต
ยังไม่ได้มีบทบาทกับชีวิตประจำวันของเรามาก
ขนาดนี้ ข้อมูลเกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นหรือการ
ลงทุนประเภทต่างๆ กลับมีอยูม่ากมายแทบจะ
อ่านกันไม่ไหว เฉพาะเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ 
และหน่วยงานในเครือก็มีข้อมูลอัดแน่น เพื่อ
สร้างพื้นฐานและภูมิคุ้มกันด้านความรู้ในการ
ลงทุนได้เป็นอย่างดีครับ นอกจากน้ี การเข้าร่วม
การอบรมหรือสัมมนาจากท้ังฝ่ังตลาดหลักทรัพย์ 
บริษัทในเครือ หรือบริษัทนายหน้าซื้อ-ขาย
หลักทรัพย์ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราจะได้เรียนรู้
จากผู้มีประสบการณ์  
แล้วเครื่องมือที่ใช้ในการลงทุนจริงของคุณ
คืออะไร  
 ต้องท้ังอินเทอร์เน็ตและ Mobile Trading 
อยูแ่ล้วครับ เพราะความสะดวก รวดเร็ว อยูท่ี่ไหน
และเมื่อไหร่ก็สามารถตรวจสอบสถานะและ
บริหารการลงทุนได้ด้วยตัวเอง เรียกว่าก่อนที่
ผมจะเปิดบัญชีซื้อ-ขายกับบริษัทไหนผมจะ
ต้องเข้าไปศึกษาระบบการซื้อ-ขายผ่านอิน- 
เทอร์เน็ตและ Mobile ของเขาก่อน เพื่อดูว่า
ระบบของเขาสามารถตอบรับความต้องการ
ของผมได้อย่างไร  
การลงทุนสนุกหรือมีเสน่ห์อย่างไร 
 การลงทุนฝึกให้เราตื ่นตัวที ่จะรับ
ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ฝึกการวิเคราะห์ คิดและ
ตัดสินใจจากข้อมูลที่เรามีอยู่อย่างจำกัด  

ก็ค่อนข้างพอใจมากทีเดียวค่ะ เหมือนเราลงทุนถูก
จังหวะ ถูกตัว ประทับใจตรงที่เราอาจจะไม่ได้เห็น
หุ้นตัวน้ีในราคาต้นทุนท่ีเราซ้ือไว้อีกก็ได้ เหมือนเป็น
ความโชคดีด้วย ก็รู้สึกดีค่ะ และโดยส่วนตัวก็ไม่ได้
ตีค่าผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบกำไร
หรือตัวเงินเสมอไป แต่มองว่าการขาดทุนก็เป็นการ
ซ้ือวิชา ซ้ือประสบการณ์อย่างหน่ึง ให้ความสำคัญ
กับส่ิงท่ีเราได้เรียนรูม้ากกว่าค่ะ จะแปลกอะไรถ้าเรา
จะเผลอขายหมูไปบ้าง ขาดทุนไปบ้าง แต่โดย
ภาพรวมแล้วพอร์ตการลงทุนของเรายังเป็นบวกอยู ่ 

นพ. ศุภชัย  
ปาจริยานนท์  
: Chief Executive 
Officer,  
MCFIVA Thailand 

ร.ต.ท. 
ประยุทธ์  
เลี่ยนเครือ  
: เจ้าหน้าที่ตำรวจ
สหประชาชาติ 
(UNPOL) ในภารกิจ
รักษาสันติภาพ  
ณ ประเทศเฮติ 

คือสัดส่วนการซื้อ-ขาย (Volume Trade) ผ่านบัญชี 
Internet Trading เทียบกับการซื้อ-ขายรวมทั้งหมดในตลาดทุน  
(ณ วันที่  30 มิถุนายน 2553)   

24.61%

คุณแบ่งสัดส่วนเงินลงทุนอย่างไร  
 ลงทุนในกองทุนรวมที่นำเงินไป
ลงทุนในตราสารหนี้ 10% และที่เหลืออีก 
90% ลงทุนในตลาดหุ้นครับ 
เครื่องมือที่ใช้ในการลงทุนจริงของคุณ
คืออะไร  
 ซ้ือ-ขายหุ้นผ่านทางระบบ Internet 
Trading ครับ ผมชอบมาก เพราะทำให้
สามารถวางแผนการลงทุนได้ด้วยตัวเอง 
รวมถึงการค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่จะนำมา
ประกอบการตัดสินใจ แต่การใช้เคร่ืองมือ
แบบน้ี ผูล้งทุนควรจะมีความรู้เกี่ยวกับ
การลงทุนในตลาดหุ ้นมาก่อนนะครับ 
อย่างที่เคยได้ยินกันบ่อยๆ ว่า ‘การลงทุน
มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล
ก่อนการตัดสินใจลงทุน’ ชอบประโยคน้ี
มากๆ ครับ 
การลงทุนมีความน่าสนใจอย่างไร 
 สิ ่งที ่ทำให้ผมชอบที ่สุดในการ
ลงทุนในตลาดหุ้น คือการควบคุมความ
เส่ียงครับ เพราะความเส่ียงจากการลงทุน
เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้ยาก แต่ความ
เสี่ยงเองก็มีทั้งด้านดีและด้านไม่ดี เราจะ
ทำอย่างไรให้สามารถควบคุมความเสี่ยง
จากการลงทุนในตลาดหุ้นให้อยู่ในด้าน
บวกมากกว่าด้านลบ ตรงจุดนี้นับว่าเป็น
เร่ืองท่ีท้าท้าย และทำให้ผมสนใจการลงทุน
อย่างที่สุดครับ 

ปวีร์  
จินตนา
ปราโมทย์  
: จบการศกึษาระดบั
ปริญญาโทจาก 
สถาบันบัณฑิต-
พัฒนบริหารศาสตร์  
คณะบริหารธุรกิจ  
สาขาการเงิน 

คุณมีวิธีหาข้อมูลก่อนเริ่มลงทุนจริงด้วย  
วิธีการใดบ้าง 
 ด้วยเหตุที่เพื่อนเราเป็นคนที่เล่นหุ้น
มานานแล้วเป็น 10 ปี ดังนั้น เราเลยมีคน
คอยแนะนำที่ดี ทำให้เราเข้าใจวิธีการลงทุน
ในตลาดหุ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงได้มีโอกาส
เข้าร่วมโครงการ Young Financial Star (YFS) 
ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งถือว่าเป็น
โครงการที่ดีทำให้ได้รับความรู้เกี ่ยวกับการ
ลงทุนเป็นอย่างมาก ส่วนวิธีการลงทุนส่วนมาก

ก็จะดูข่าวตามแหล่งข่าวทั่วไป แต่สิ่งที่สำคัญ
ที่สุดคือการวิเคราะห์ เพราะข่าวที่เราได้มา
ส่วนใหญ่เป็นข่าวเดียวกัน แต่การวิเคราะห์ข้อมลู
ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคน 
เทคนิคส่วนตัวที่ใช้กับการลงทุนจริง 
 ใช้การวิเคราะห์ทาง Fundamental และ 
Technical Analysis รวมกัน โดยวิเคราะห์ 
Fundamental เพ่ือหาหุ้นท่ีน่าสนใจ ส่วน Technical 
Analysis ใช้ในการหาจังหวะและราคาที่เหมาะ
สมในการเข้าซื้อหุ้นแต่ละตัว  
เครื่องมือที่ใช้ในการลงทุนจริงของคุณ 
 ทุกวันนี้ก็ลงทุนด้วยระบบ Internet 
Trading เนื่องจากระบบเหล่านี้สามารถใช้การ
ได้ง่าย มีบริการเสริมอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะ
เป็นข่าว real time หรือกราฟดูหุ้นต่างๆ ยิ่งไป
กว่านี้ การลงทุนด้วยระบบ Internet Trading 
มีความสะดวกและรวดเร็ว ลองคิดดูนะครับ 
ถ้าเราซื้อหุ้นผ่านโบรกเกอร์ กว่าเราจะโทร. 
กว่าเราจะติดต่อ กว่าโบรกเกอร์จะคีย์ข้อมูล 
ราคาเปลี่ยนไปเท่าไหร่แล้ว ที่สำคัญ ระบบ     

อินเทอร์เน็ตเสียค่าคอมมิชชันแค่ 0.15% ซึ่ง
ถือว่าน้อยมาก ท้ังน้ีท้ังน้ันระบบทุกระบบก็ดีหมด 
อยู่ที่เรามีการลงทุนเหมาะกับระบบแบบไหน
เท่านั้นเอง 
ประสบการณ์จำฝังใจกับการลงทุนของคุณ  
 ผมเริ่มเล่นหุ้นในช่วงวิกฤต Subprime 
พอดี SET ลงมาจาก 850 จุด เหลือ 380 จุด 
ซึ่งตอนนั้นผมได้ซื้อหุ้นแบงก์ไทยธนาคาร (BT) 
ไว้ที่ประมาณ 1.60 บาท เนื่องจากมีข่าวว่าจะ
ถูกซื้อโดย ICBC แบงก์ยักษ์ใหญ่จากจีน ซึ่ง
ราคาที่จะซื้อคือ 2.10 บาท ในตอนนั้นคนส่วน
มากไม่กล้าลงทุน กลัวที่จะขาดทุน แต่ผมได้
วิเคราะห์อย่างดีแล้วและก็มั่นใจว่า deal นี้มัน
ต้องเกิดขึ้น ไม่กี่เดือนต่อมา กระทรวงการคลัง
เซ็นอนุมัติ deal นี้ ทำให้สุดท้ายราคาหุ้น BT 
เพิ่มขึ้นไปที่ราคาที่ควรจะเป็น ทำให้ผมสร้าง
กำไรในช่วงวิกฤตได้ถึง 32% ภายในไม่กี่เดือน 
ทั้งๆ ที่คนส่วนมากขาดทุนในช่วงนั้นเนื่องจาก
วิกฤตการเงิน สุดท้ายน้ีก็อยากบอกว่า ในวิกฤต
มันมีโอกาสเสมอครับ อยูท่ี่เราจะหามันเจอรึเปล่า 

Did  
You  
Know? 

คือมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน
ระบบ Internet Trading (ล้านบาท) 
ตลอดเดือนมิถุนายน 2553  

1,400,000
จำนวนเงินรางวัล (บาท) ขั้นต่ำ
ตลอดการแข่งขัน Click2WIN 
ในปี 2010 

238,355.62       
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Herspective 2 
 “Herspective 2 ได้รวบรวมเอานักร้องหญิงเสียงดีแห่งยุค 5 คน - ปนัดดา เรืองวุฒิ, โรส ศิรินทิพย์, 
บีม จารุวรรณ, ทราย ฟาเรนไฮต์ และ แนน วาทิยา มาตีความเน้ือเพลงรักเก่าในมุมมองใหม่ ซ่ึงเพลงท่ีได้ยิน 
กันบ่อยตามหน้าปัดวิทยุในตอนนี้คือ ผิดสัญญา ที่ ปนัดดา เรืองวุฒิ ขอยืมวง Instinct มาร้อง อย่างไร
ก็ตาม แม้จะเป็นการรวมตัวของนักร้องหญิง ก็อย่าคิดไปว่าจะหวานหยดกันทั้งอัลบั้ม เพราะตัวแปรที่
สำคัญอย่าง บีม จารุวรรณ ถือว่าทำหน้าที่ถ่วงสมดุลทางด้านเสียงร้องให้ไม่เลี่ยนได้ดีพอตัว ถ้าไม่เชื่อ  
ก็ลองฟังเพลง คิดถึง ของ Peacemaker ที่เธอร้องได้อย่างหนักแน่นและนุ่มนวลในคราวเดียวกันให้ดี!” 
เลือกให้โดย : อธิคม อุดมกูล DJ รายการวิทยุ Radio OK 

Salt 
 จะ เจมส์ บอนด์, 
เจสัน บอร์น หรือ อีธาน 
ฮันต์ คงต้องลาไปพัก
ก่อน เพราะตอนนี้เป็น
คิวของสายลับสาวคน
ใหม่อย่าง เอฟเวอลิน 
ซอลต์ ที ่จะมาบู ๊ระห่ำ
ให ้ ส ะ ใ จ ก ั น ไป ข ้ า ง   
Salt เป็นเรื ่องราวของ
เจ้าหน้าที่ CIA สาวที่ถูก
ปรักปรำโดยศัตรูว่าเธอ
คือสายลับของรัสเซีย 
เป็นเหตุทำให้เธอต้อง
หลบหน ีด ้ วยการ ใช ้
ทักษะ และประสบการณ์
ทั้งหมดที่มี และในขณะ
เดียวกันก็ต้องพยายาม
พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของ
ตัวเองด้วย ซึ่งความน่า
สนใจของหนังเรื่องนี้อยู่
ตรงที่คนดูจะไม่มีทางรู้
เลยว่า จริงๆ แล้วซอลต์
เป็นใครกันแน่ จนกว่า
จะได ้ดูจนจบ ด ังน ั ้น 
เหตุการณ์จะสามารถ
พลิกผันไปได้ตลอดเวลา 
และน่าจะสร ้างความ
ล ุ ้ นระท ึกได ้ ไม ่น ้ อย 
นอกจากนี้ที ่มาของตัว
ละครซอลต์ก็น่าสนใจ
ไม่แพ้ก ัน เพราะตอน
แรกบทนี ้ถูกวางไว ้ให ้
ทอม ครูซ เพื่อที่จะให้
ซอลต์มีลักษณะเหมือน
กับ อีธาน ฮันต์  แต่เม่ือ 
ทอม ครูซ ปฏิเสธ บทนี้
จึงตกมาอยู่ในมือ แอง-
เจลินา โจลี สายลับสาว
สวยที่สุดที่โลกเคยมีมา! 

T-Shirt War!! 
 ‘สมัครเล่นจนได้ดี’ คำนี้
เราไม่ได้ยินมานานมาก (นับ
ตั้งแต่ครั้งที่ Oasis ออกอัลบั้ม
ชุดแรก Definitely Maybe) จน
กระทั่งเราได้ไปเจอคลิปวิดีโอ
ทำเล่นๆ แต่เอาจริงของสอง
หนุ่ม Rhett McLaughlin กับ 
Link Nealg เข้า จึงต้องรีบเอา
มาแนะนำให้ได้ดูกัน แต่ก่อน
อ่ืนเราขอถามคุณว่า ถ้ามีเส้ือยืด
ให้คุณนำไปใช้ทำอะไรก็ได้สัก 
200 ตัว คุณจะเอาเสื้อทั้งหมด
ไปทำอะไร เพราะบางคนอาจ
จะคิดว่าแค่เอาไปเปิดท้ายขาย
ของหาเงินกินหนม   ก็สบายแฮ
ไปแล้ว แต่ Rhett กับ Link คิด
กันไปไกลกว่านั้น ทั ้งคู ่ได้นำ
เสื้อทั้งหมดมาสกรีนลายต่างๆ 
ลงไปแล้วนำมาร้อยเร ียงจน
เป็นเรื่องราวเฉพาะตัวขึ้นมาใน
แบบ Stop Motion ซึ่งในขณะ
นี้ยอดคนดูก็ได้พุ่งขึ้นสูงกว่า 4 
ล้านคน เข้าไปแล้ว และหลัง
จากที่ทางร้านแฮมเบอร์เกอร์
ระดับบิ๊กแม็กแห่งหนึ่งได้เห็น
คลิปตัวนี ้เข้าไป ก็ได้ว่าจ้าง
สองหนุ่มนี้ไปทำหนังโฆษณา
ให้กับร้านของเขาทันที ดังนั้น 
สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น รีบ
คลิกกันไปดูได้ที่ http://bit.ly/
bcGwpM (ใครที่อยากรู้ว่าทำ
ยังไง เขามีเบื ้องหลังให้ดูกัน
ด้วยนะ) 

MOVIE 

CLIP  

BOOK  

‘i’  
 “ใครเป็นแฟนหนังสือสอนภาษาอังกฤษของชายหนุ่มร่างใหญ่จิตใจเหมือนหมีอย่าง ‘บิ๊กบุญ’ หรือ ภูมิชาย บุญสินสุข บรรณาธิการ สำนักพิมพ์   
a book คนนี้ เราขอแนะนำหนังสือเล่มใหม่ ‘i’  ชื่อสั้นๆ แต่มีเรื่องราวให้อ่านจนอิ่มแปล้ บิ๊กบุญเขียนไว้ในคำนำว่า การพูดภาษาอังกฤษนั้น เราทุกคน
ล้วนแต่ต้องเริ่มต้นสื่อสารจากตัวเรา หรือตัวไอ ของไอ ก่อนทั้งนั้น ไม่ว่าเราจะคิดอย่างไร รู้สึกอะไร จะทำอะไร เมื่อคนต้นเรื่อง คือ I มีความหมายและ
บทบาทมากขนาดนั้นแล้ว สำนวนที่ว่าด้วยตัว I จึงมีมากมายจนสามารถรวบรวมออกมาเป็นหนังสือเล่มกะทัดรัดเหมาะมือและเหมาะปากในการฝึก
พูดเป็นอย่างยิ่ง เพราะแต่ละสำนวนนั้นมีตัวอย่างการใช้ง่ายๆ ที่นอกจากคุณจะไม่ลืมแล้ว เราว่าคุณอาจจะจำจนตายเอาด้วย เพราะคงหาตัวอย่าง
แบบนี้ไม่ได้จากหนังสือเล่มอื่นแล้ว เราว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่อยากอ่านเพื่อทบทวนความรู้และอ่านเพื่อจะได้ใช้ภาษาอังกฤษได้พลิ้วๆ ที่สำคัญ 

อ่านแล้วอย่าลืมนำมาใช้ โดยมีข้อแม้ว่าคุณต้องไม่หัวเราะจนหมดแรงหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้เสียก่อน” 
เลือกให้โดย : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร a day BULLETIN  

MAGAZINE 

GADGET 

a day  
 เห็นแค่หน้าปกอันน่ารักน่าชังด้วยหน้าตาเท่และทึ่มในคราวเดียวกันของ ‘เสงี่ยม’ สุนัขพันธุ์บูลเทอร์เรียที่อยู่บนปก      
a day ฉบับล่าสุด ก็ได้ใจเราไปเต็มๆ แล้ว ยิ่งพลิกไปอ่านเนื้อในก็ยิ่งชอบใจกับเนื้อหา ‘หมาๆ’ อันโดนใจ ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อ 
‘ชาติหมา’ - ที่อะทีมทำการขุดคุ้ยหาที่มาของสายพันธุ์ รวมทั้งแตกสาแหรกสายพันธุ์สุนัขนับร้อยจากทั่วโลกให้เราได้เข้าใจ 
‘หมาหัวเน่า’ - บทความตีแผ่ชีวิตอันน่าสงสารของน้องหมาข้างถนนและหมาบ้านที่ไม่อาจระบุได้ว่าเป็นพันธุ์อะไร ‘หมาเห่า
ใบตองแห้ง’ - ที่รวบรวมภาษาหมามาให้คนหัดสังเกต และที่เด็ดสุดต้องยกให้ ‘หมาไม่แดก’ - นำเสนอ 10 อาหารที่ถูกปาก
สุนัข มีตั้งแต่ขั้นเบๆ อย่างข้าวคลุกอาหาร ไปจนถึงขั้นไฮโซแบบเบเกอรีโฮมเมดและไอศกรีมโยเกิร์ต! (ที่บางทีหมาอาจจะ 
ไม่แดกจริงๆ เพราะคนแย่งเอาไปหม่ำเอง 555+) นอกจากนี้ยังมีอีกหลายหัวข้อ ‘หมา’ ที่น่าสนใจรอให้คุณอ่านกัน แถมด้วย
ชุดสุดคุ้มในแพ็กที่ห้อยมินิบุ๊กเรื่อง ‘เซ็กซ์’ ไปให้คุณอ่านกัน งานนี้เด็กนักเรียนมัธยมสามารถเก็บ sexhibition เล่มนี้ไว้เป็น
คัมภีร์เพื่อศึกษาหาประโยชน์เรื่องเพศสัมพันธ์ได้เลย เพราะถึงมันจะเล็กแต่ก็เล็กพริกขี้หนูตรงที่เนื้อหาและรายละเอียดนั้น
ครอบคลุมกว่าหนังสือเรียนของกระทรวงฯ เป็นไหนๆ!!! 

Toshiba Satellite T110-12T 
 คงต้องขอสารภาพกันก่อนว่า ครั้งแรกที่อ่านสเปกเจ้า Toshiba Satellite T110-12T ตัวนี้ เราไม่เชื่อว่ามันจะเป็นเน็ตบุ๊กจริงๆ อย่างที่เคลมไว้ เนื่องจากมันใช้ CPU Intel 
Celeron ULV 743 1.3 GHz (ซ่ึงมันทำงานได้มีประสิทธิภาพดีกว่า CPU Atom แบบท่ีเราคุ้นเคย) และมีหน้าจอ LED ท่ีใหญ่เกินหน้าเน็ตบุ๊กท่ัวไปถึง 11.6 น้ิว ดังน้ัน จึงรองรับการ
ดูหนังในระดับ Hi-Def ขนาด 720P ได้อย่างสบายๆ นอกจากนี้ แรมขนาด 3 กิ๊ก ที่ใส่ให้มาก็ทำให้มันรันระบบ Windows 7 ได้อย่างไหลลื่นสุดๆ ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุที่
เงางาม เสริมโครงสร้างด้วยโครเมียมที่ดูทรงพลัง แต่มีน้ำหนักเบาได้อย่างไม่น่าเชื่อ ถึงตอนนี้ใครจะบอกว่า Toshiba Satellite T110-12T จะเป็นเน็ตบุ๊กหรือแล็ปท็อปย่อส่วน 
เราคงไม่สนใจอีกต่อไปแล้ว เพราะประสิทธิภาพที่มาพร้อมกับความสวยงามอย่างลงตัวในราคา 21,000 บาท มันช่างเย้ายวนให้ต้องถอยมาครอบครองสักเครื่องจริงๆ  
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RESORT 

Wishing Tree Resort 
 “Wishing Tree เป็นรีสอร์ตสไตลิสต์ วิลลา อยู่ที่ขอนแก่น ให้อารมณ์แบบว่าอยู่ริมแม่น้ำ ซึ่งขอนแก่นตอนนี้จัดว่าเป็นเมืองธุรกิจการค้าแห่งใหม่
ที่กำลังบูม แต่รีสอร์ตนี้มันหลุดไปอีกฟีลหนึ่งเลย เรารู้สึกว่ามันเกินความคาดหมายที่จังหวัดขอนแก่นจะมีรีสอร์ตแบบนี้ได้ เพราะมันเป็นความลงตัว
ของความโมเดิร์นและความสะดวกสบายอย่างมีสไตล์ แต่ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกเหมือนเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ในส่วนของการตกแต่งเขา
ก็จะเน้นพวกงานไม้เป็นหลัก จะดูโปร่งโล่ง สบายตา ถ้าถามเราว่าชอบอะไรในรีสอร์ตแห่งนี้ เราว่าพูลวิลลาของที่นี่เจ๋งมาก ไม่มีรีสอร์ตที่ไหนของ
ขอนแก่นที่มีพูลวิลลาดีเท่ากับของที่นี่ค่ะ” ติดต่อจองห้องพักและเช็กเรตราคาได้ที่ www.wishingtreeresort.com  

เลือกให้โดย : ศิราณี สุทธิคำภา  
บรรณาธิการบริหาร Traveler : leisure & business newspaper 

GIVE 
 
ทำบุญ ไม่ต้อง 
ใช้เงิน 
 ข่าวน้ีเจ๋งตรงท่ีไม่เฉพาะ
เจาะจงว่าต้อง ‘ให้’ อะไร 
ขอเพ ียงส ิ ่ งของท ี ่ ไม ่ ใช ่ 
‘เงิน’ แค่นั ้นพอ เพราะนี่
ค ื อ ห น ึ ่ ง ใ น ร ้ อ ย แ ป ด
โครงการเพ ื ่อช ่วยเหล ือ
ส ังคมของมูลน ิธ ิอาสา-
สมัครเพื่อสังคม (มอส.) ที่
ต ้องการเช ิญชวนให้ค ุณ 
คุณ และคุณ คนที่มีของใช้
เก่าเก็บหรือของที่ไม่ได้ใช้
เกลื ่อนเต็มบ้าน ไม่ว่าจะ
เป็นตู้ โต๊ะ เสื้อผ้า เครื่อง
ประดับ รองเท้า แก้วน้ำ 
จานชาม สมุด หนังส ือ 
ตุ๊กตา เทป ซีดี ดีวีดี ฯลฯ 
ที ่เราสาธยายไม่หมด ขน
เอาไปบริจาคให้แก่มูลนิธิ
อาสาสม ัคร เพ ื ่ อส ั งคม 
(มอส.) 409 ซอยโรหิตสุข 
ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
หร ือโทร.ต ิดต่อประสาน
งานการบริจาคไปได้ที ่ 0-
2691 -0438 -9 และทาง
เว็บไซต์ที่ www.thaivolun-
teer.or.th โดยของของคุณ
จะได้ร ับการจัดสรรจาก 
เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เพื่อนำ
ไปมอบให ้ แก ่ เด ็ กหร ื อ
ประชาชนผู ้ยากไร ้ท ี ่อยู ่
ภายใต้โครงการช่วยเหลือ
สังคมต่อไป 

COSMETIC 

Bloom Cucumber Eye Makeup Remover 
 เทคนิคสำคัญในการล้างเครื่องสำอางก็คือการทำอย่างเบามือ ไม่ถูแรงมากเกินไป เพราะจะเป็นการทำร้ายผิว โดยเฉพาะ
บริเวณรอบดวงตาที่บอบบาง แต่นั่นก็ยังไม่พอ เพราะคุณควรเลือกคลีนเซอร์ที่ระคายเคืองผิวน้อยที่สุด และไม่ทำร้ายผิว อย่าง
เช่น Bloom Cucumber Eye Makeup Remover (ราคา 990 บาท) อาย เมกอัพ รีมูฟเวอร์ ตัวใหม่ล่าสุดจากบลูม ที่มีน้ำเป็นส่วน
ประกอบหลัก และอุดมด้วยคุณค่าของสารสกัดจากใบคาเมลเลีย ชาเขียว แตงกวา และโสม จึงรับประกันได้ว่าสามารถทำความ
สะอาดได้อย่างอ่อนโยน แม้ผิวบอบบางบริเวณรอบดวงตา และกำจัดสิ่งสกปรกที่ล้างออกยากได้อย่างล้ำลึก ไม่ว่าจะเป็นคราบ
มาสคาราที่ติดทนนานแบบกันน้ำ หรือสีเข้มของอายแชโดว์ที่ทาไปงานปาร์ตี้เมื่อคืน ทีนี้คุณสาวๆ ก็มั่นใจได้แล้วว่า ดวงตาของ
คุณจะไม่มีรอยคล้ำดำให้แลดูเป็นแพนด้าแน่นอน  

RESTAURANT 

The Fabulous Bar & Dessert Cafe 
 แค่ช่ือก็ชัดเจนแล้วว่าเป็นท้ังบาร์และคาเฟ่ขนมหวาน ท่ีแห่งน้ีจึงเป็นท้ังท่ีน่ังชิลเอาต์จิบชายามบ่ายและแหล่งรวมตัว
เพ่ือนๆ ให้หนุ่มสาวชาวเมืองได้พักจากอารมณ์เครียดของการงาน เพราะเอาแค่บรรยากาศของร้านท่ีเป็นบ้านสีดำตกแต่ง
ในสไตล์ย้อนยุคแบบ retro บวกกับข้าวของวินเทจ และเพลงสไตล์บอสซา ก็กินขาดแล้ว ส่วนเมนเูด็ดเราขอแนะนำ Crêepe 
Suzette เครปหอมกรุ่นราดซอสส้มหวานอมเปรี้ยว ต่อด้วย Chocolate Satin เค้กช็อกโกแลตสอดไส้ลาวาช็อกโกแลตอุ่น 
หากไปในยามเย็นหน่อยก็ไม่ควรพลาดค็อกเทลรสชาติชื่นใจให้มึนนิดๆ กับ Majito กรุ่นกลิ่นใบมิ้นต์และเปรี้ยวมะนาวที่
มีระดับความแรงให้เลือกทั้ง lite, medium และ dark โดยมีตู้ป๊อปคอร์นเป็นกับแกล้มให้เดินไปตักกินฟรีตลอดคืน     
ที่เก๋ไก๋ไปกว่านั้นคือ ร้านนี้ใช้ไอแพดแทนสมุดเมนูไก่กา พิกัดของร้านคือ ถนนข้าวสารซอยเดียวกับร้านต้มยำกุ้ง        
เปิดบริการทุกวัน แต่คืนวันศุกร์-เสาร์ คนเยอะมาก ดังนั้น โทร.ไปจองโต๊ะไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดที่ 0-2629-1144 

CLOTHES  

 
A Tribute to McQueen 
Collection 
 ย้อนรำลึกตำนานแห่งวงการแฟช่ัน Alexander McQueen 
ผู้สร้างสรรค์สิ่งสวยงามให้เกิดขึ้นบนโลกนี้อย่างมากมาย 
ผ่านคอลเล็กชัน A Tribute to McQueen ที่เว็บไซต์ช้อปปิ้ง
ออนไลน์แห่งใหม่ชวนดีไซเนอร์ดาวรุ่งมาร่วมกันออกแบบ
ชุดเก๋ภายใต้แรงบันดาลใจที่ได้รับจาก McQueen จนได้
คอลเล็กชันแห่งฤดกูาลท่ีสะท้อนรสนิยม ความโก้หร ูและมี 
เสน่ห์ให้ดูโดดเด่น ซึ่งมีให้เลือกหลายสไตล์ตามแต่บุคลิก
ของแฟช่ันนิสต้าแต่ละคน ท้ังทีเช้ิต เดรสสายเด่ียว จัมพ์สทู 
แจ๊กเก็ต มินิสเกิร์ต ด้วยราคาไม่เกินเอื้อม ตั้งแต่ 1,290-
2,450 บาท แวะชมผลงานของเหล่าดีไซเนอร์น้องใหม่ได้ที่
โชว์รูมสยามสแควร์ซอย 9 (เยื้องศูนย์หนังสือจุฬา) หรือ
คลิกไปที่ www.siamsqure.co.th 
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Kiss My Reers 
	 นิทรรศการสื่อผสม
ครั้งแรกของ	 ปันปัน	
นาคประเสริฐ	 บัณฑิต
สาขาศ ิลปะจากมหา-
วิทยาลัย	 UCLA	 ที่ผสม
ผ ส า น ร ะ ห ว ่ า ง ง า น
จิตรกรรม	ประติมากรรม	
ภาพถ่าย	 และหนังสือที่
จัดทำสำหรับนิทรรศการ
โดยเฉพาะ	 วันนี้ถึง	 31	
สิงหาคม	 2553	 ณ	 H	
Gallery	 201	 สาธร				
ซอย	12	

แสตมป์ควบว่าน
คอนเสิร์ต 
	 การมาเจอกันของ
สองหนุ ่มน ักดนตร ีร ุ ่น
ใหม่ไฟแรง	 แสตมป์-ว่าน	
คอนเสิร ์ตที ่มีโชว์เด็ดๆ	
ของสองหน ุ ่มช ่างค ิด	
พร้อมศิลปินรับเชิญอีก
มากมาย	 วันนี้	 เวลา	
19.00	น.	ณ	อาคารกีฬา
เวสน์	 2	 สนามกีฬาไทย-
ญี่ปุ่น	 ดินแดง	 จำหน่าย
บ ัตรผ ่านไทยท ิก เก ็ต
เมเจอร์	ทุกสาขา 

25th Asian 
International 
Stamp Exhibition 
	 ง า น แ ส ด ง ต ร า -
ไปรษณียากรภาคพื ้น
เอเชีย	 พ.ศ.	 2553	
เนรมิตแสตมป์ให้กลาย
เป็นโลกแฟนตาซีแห ่ง
การเรียนรู ้ผ่านแสตมป์
ต่างๆ	 ที่มีเอกลักษณ์
งดงามทางศิลปวัฒนธรรม
จากหลากประเทศทั ่ว
ภาคพื้นเอเชีย	 วันนี้ถึง	
12	 สิงหาคม	 2553					
ณ	 ศูนย์การประชุมแห่ง
ชาติสิริกิติ์	 

Journey into 
Laos 
	 นิทรรศการภาพถ่าย	
‘Journey	into	Laos’	โดย	
อาดรีย์	 เบเกอร์	 กับ
ภาพถ่ายวิถีชีวิตผู้คนใน
ประเทศลาว	 วันนี้ถึง	 31	
สิงหาคม	2553	ณ	โรทัน-
ดา	 แกลเลอรี	 ห้องสมุด
เนลสัน	 เฮส์	 (เว้นวัน
จันทร์)	 

รักวิ่ง รักแม่...  
รักแม่ ชวนแม่วิ่ง 
	 ข อ เช ิญ ร ่ ว มม ิ น ิ
มาราธอนเฉลิมพระเกียรติ 
วันแม่แห่งชาติ	 ปี	 2553	
(ครั้งที่	 18)	 กับกิจกรรม	
มินิมาราธอน	 10	 กม.,	
เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ	
5	 กม.	 เดิน-วิ่งการกุศล	
1.8	กม.	และ	Walk	Rally	
1.8	 กม.	 วันนี้	 เวลา	
06.00	 น.	 เป็นต้นไป	 ณ	
ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์	และสวนเบญจกิติ	
สม ัครได ้ท ี ่ เคาน ์ เตอร ์
ประชาสัมพันธ์	 โซน	 A	
Ground	 ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์	 

The Repertoire 
2010: Waiting for 
Godot 
	 ละครเวทีลำดับที่	 2	
ในโครงการ	The	Repertoire 
2010	 ละครเวทีผลงาน
นักศึกษามหาวิทยาลัย
กรุงเทพ	 ‘คอยโกโดต์’	
(Waiting	 for	 Godot)	
ละครอมตะจากนักเขียน
รางวัลโนเบล	 สาขา
วรรณกรรม	 วันนี้ถึง	 15	
สิงหาคม	 และ	 18-22	
สิงหาคม	2553	ณ	Black	
Box	 Theatre	 ม.กรุงเทพ	
วิทยาเขตรังสิต	จำหน่าย
บ ัตรผ ่านไทยท ิกเก ็ต
เมเจอร์	ทุกสาขา 

SUN

JF Theatre 
	 JF	 Theatre	 เดือน
ส ิ งหาคมน ี ้ มาก ับธ ีม	
‘Retrospective’	 วันนี้นำ
เสนอเรื่อง	 ‘ซาดาโกะกับ
นกกระ เร ี ยนพ ั นต ั ว ’	
(Sadako	 Story)	 ภาพยนตร์
ที่สร้างจากเรื่องจริงของ
เด็กหญิงซาดาโกะที ่ได้
ร ับผลกระทบจากเม ื ่อ
คราวเม ืองฮ ิโรช ิมาถูก
ระ เบ ิดปรมาณู โจมต ี			
วันนี้	 เวลา	 18.30	 น.			
ณ	 ห้องสัมมนา	 เจแปน	
ฟาวน์เดชัน	(ชมฟรี) 





ทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ พบกับ a day BULLETIN ฟรีก๊อบปี้ยอดนิยมอันดับหนึ่งของคนกรุงเทพฯ ยุคนี้ ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS 
สถานรีถไฟฟา้ใตด้นิ MRT และทีจ่ดุแจกพลกุพลา่นทัว่กรงุเทพฯ กวา่ 500 แหง่ สมคัรสมาชกิรายป ีโทร. 0-2726-9996 ตอ่ 11, 12, 49 
หรือ 08-6304-4800 อ่าน a day BULLETIN ฉบับล่าสุดและฉบับย้อนหลังแบบออนไลน์ www.daypoets.com/adb 

สถานีรถไฟฟ้า BTS 
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT  
(แจกทุกเย็นวันศุกร์) 
  
เซ็นทรัล  
โรบินสัน  
ดิ เอ็มโพเรียม 
สยามพารากอน 
  
โรงภาพยนตร์ลิโด้ 
โรงภาพยนตร์สกาลา 
โรงภาพยนตร์ House 
ภัทราวดีเธียเตอร์ 
  
เคาน์เตอร์การบินไทย ดอนเมือง 
เคาน์เตอร์การบินไทย สุวรรณภูมิ 
เคาน์เตอร์ Thai Air Asia 
เคาน์เตอร์ Thai Ticket Major 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ศูนย์สิริกิติ์ 
  
อาคาร อื้อ จือ เหลียง 
อาคาร Tipco 
อาคาร SCB 
อาคาร สิรินรัตน์ 
อาคาร เอ็มไพร์ม 
อาคาร มณียา 
อาคาร ต้นสน 
อาคาร มาลีนนท์ 
อาคาร Lake Rajada 
อาคาร อับดุลราฮิม 
อาคาร ชาร์เตอร์ 
I House Condominium 
The Lake Condo 
CDC (Crystal Design Center) 
  
British Council  
สมาคมฝรั่งเศส 

สถาบันเกอเธ่ 
TCDC   
Hof Art Gallery 
Secret Recipe 
Apex Skin Care 
Q Cut  
The Style by TOYOTA 
ชลาชล  
โรงพยาบาลวิภาวดี 
California WOW Xperience 
Karmakamet : จตุจักร 
ศูนย์หนังสือ สวทช. 
SCG Experience 
AIS Fortune Town 
PJ Dental Clinic 
ผิวดี คลีนิก  
Puntip : J Avenue 
Puntip : K Village 
Doctor Younger : K Village 
Lounge Hair Salon : K Village 
Bodyshape : K Village 
 
มิลเลนเนียม ออโต้ : ลาดพร้าว 112 
มิลเลนเนียม ออโต้ : พระราม 4 
มิลเลนเนียม ออโต้ : สยามพารากอน 
มิลเลนเนียม ออโต้ : เยาวราช 
มินิเอกมัย 
HONDA : สุขุมวิท 66/1 
HONDA : ศรีอยุธยา 
HONDA : พระราม 4 
Executive Supercar : เอกมัย 
 
INDEX Livingmall : บางนา 
INDEX Livingmall : พหลโยธิน 
INDEX Livingmall : ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 
INDEX Livingmall : เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ 
INDEX Livingmall : มาบุญครอง 
INDEX Livingmall : เพชรเกษม 
INDEX Livingmall : บางใหญ่ 
INDEX Livingmall : เอกมัย 
Modernform : CDC 
 
True Shop 
True Coffee 
Starbucks  
Coffee World 
94 Coffee 
กาแฟดอยตุง 
บ้านไร่กาแฟ 
iberry  
Kanom  

Mister Donut 
Vanilla Garden 
กัลปพฤกษ์ 
กับข้าว กับปลา 
Yindee Cup 
ร้านประตูสีฟ้า : เอกมัย 
Cafe Classique : เอกมัย 
ไล-บรา-ลี่ 
A BIG Seat 
au bon pain 
Coffee Beans by Dao 
Daddy Dough 
คอฟฟี่ แกลลอรี่ CDC 
GREYHOUND Cafe 
Nichy Cakes & Coffee 
Coffee Berry 
กาแฟวาวี : เอกมัย 
ห้องอาหารสีฟ้า 
Folies 
ZaaB..Eli : ทองหล่อ 10 
Miss Mamon 
ร้านกาแฟโปลีส์ 
Le Francais Restaurant : K Village 
EST.33 : CDC 
 
NEW... เขาใหญ่-ปากช่อง 
KIRI MAYA 
MUTHI MAYA 
Palio 
Toscana Valley Country Club 
HOTEL des ARTISTS   
หอมหมื่นลี้ 
ร้านถ้วยโปรด โบนันซ่า เขาใหญ่ 
 
NEW... เชียงใหม ่
dusit D2 
โรงแรมเชดี 
Kantary Hills Hotel 
U Chiang Mai Hotel 
Hallo Bar Hotel 
Tamarind Village Chiang Mai  
Mo Rooms 
Yesterday the Village 
Im Eco 
Casa 2511 
 
iberry  
Starbucks : Nimman ซ.9 
Starbucks : Central Airport Plaza 
กาแฟวาวี : Nimman Promenade 
กาแฟวาวี : Nimman ซ.9 

กาแฟวาวี : ถนนคนเดิน 
Doi Chaang Coffee : โครงการ Rooms 
Salad Concept 
Minimal 
Mood Mellow 
Happy Hut 
ร้านหอมปากหอมคอ 
Mont Blanc 
Love at First Bite 
 
แมวใจดี แกลเลอรี่ 
Aka Spa 
หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
B2S : Central Airport Plaza 
ร้านเล่า 
Salon De Guru 
 
NEW... แม่ฮ่องสอน 
Bebop 
Groove yard 
all about coffee 
ร้านมิตรไทย 
Coffee in love 
River Cornor 
Free from 
Park at Pai 
 
NEW… หัวหิน 
วรบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา 
The Sea-cret Hua Hin 
Hua Hin Mantra Resort 
Let’s Sea 
กบาลถมอ รีสอร์ท 
Dune hua-hin 
 
Starbucks  
True Coffee 
กาแฟดอยตุง 
The 55th Corner 
บ้านใกล้วัง 
ชุบชีวา 
เพลินวาน 
วิกหัวหิน 
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เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ 

พิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียง

WHEN THE MUSEUM’S ALIVE! 
	 หยุดสุดสัปดาห์ในช่วงต้นเดือนแบบนี้	 สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ ไหนดี	 ถ้าเราจะบอกว่ายังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้ๆ															
เดินทางสะดวก	และอยู่ในเขตกรุงเทพฯ	แบบนี้	สนใจไหม!	ถ้าสนใจ	เราขอจัดให้กันไปเลย	กับ	4	สถานที่ที่ไม่น่าเบื่อ	แถมได้อาหารบำรุงสมอง
กลับไปอีกด้วย	

 พิพิธภัณฑ์เครื ่องเล่นกระบอกเสียงจึงถือ
กำเนิดขึ้นมาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกระบอก
เสียงและแผ่นเสียงต่างๆ รวมถึงเนื้อเพลงที่บันทึก
ไว้ในเครื่องเล่นเหล่านี้ ทำให้เราทราบถึงวัฒนธรรม
และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเมื่อ 100 ปีที่ผ่านมา 
โดยมีการจัดแสดงกระบอกเสียงและแผ่นเสียงหา
ยากที่มีความเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ชาติไทย
หลายๆ ชิ ้น เช่น กระบอกเสียงที ่บ ันทึกเพลง 
Siamese Patrol เพลง ทหารกองเกียรติยศ ชาว
สยาม ซึ่ง พอล ลิงเก ชาวเยอรมัน ประพันธ์ขึ้นมา

เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอม-
เกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จประพาส
ยุโรปเป็นครั้งแรก ณ ประเทศเยอรมนี โดยได้มี
การบรรเลงเพลงนี้ขณะที่พระองค์เสด็จพระราช-
ดำเนินทอดพระเนตรการสวนสนาม และได้บันทึก
ลงกระบอกเสียงชนิดไขข้ีผ้ึงสีดำ (นอกจากน้ีเราแอบ
ส ืบทราบมาว ่าพ ิพ ิธภ ัณฑ ์แห ่งน ี ้ย ั งถ ือเป ็น
พิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียง   
ที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเป็นอันดับ 3 ของเอเชียอีกด้วย) 

พิพิธภัณฑ์เครื่องเล่น
กระบอกเสียง 
 อะไรคือ ‘เครื่องเล่นกระบอกเสียง’ เชื่อว่าคงมี
เครื ่องหมายเควสชันมาร์กผุดขึ ้นมาที ่หน้าของ
หลายๆ คนอย่างแน่นอน เครื่องเล่นกระบอกเสียง
หรือ phonograph ถูกคิดค้นและสร้างขึ้นมาเป็น
ครั้งแรกโดย โทมัส อัลวา เอดิสัน นักวิทยาศาสตร์
ชื่อก้องโลก ทำมาจากปูนปลาสเตอร์ที่ขึ้นรูปเป็น
กระบอกทรงกลวง หุ้มด้วยแผ่นดีบุก การบันทึก
เสียงใช้วิธีสลักปลายเข็มลงไปที่ตัวกระบอก (ใครที่
นึกภาพไม่ออก ลองคิดถึงตัวแผ่นเสียงของคุณพ่อดู
จะมีวิธีที ่คล้ายๆ กัน) จากนั้นเวลาจะเล่นเพลง   
ก ็นำเจ ้ากระบอกตัวน ี ้ลงไปเส ียบที ่แกนของ    
เครื่องเล่น แล้วใช้มือหมุนตัวลานแบบกล่องดนตรี 
ก็ได้ฟังกันแล้ว โดยกระบอกแต่ละอันจะสามารถ
บันทึกเส ียงได้ประมาณ 2 นาที (แต่ถ ้าเป ็น
กระบอกเสียงที ่ทำมาจากไขขี ้ผึ ้งก็จะสามารถ
บันทึกได้ถึง 4 นาที เลยทีเดียว)  

 สำหรับใครที่อ่านแล้วสนใจจะไปเยี่ยมชม
เราก็ขอบอกไว้นิดหน่ึงว่า ทางพิพิธภัณฑ์จะเปิด
ให้เข้าชมเฉพาะวันอาทิตย์เท่าน้ัน โดยกำหนด
ให้เข้าชมรอบละไม่เกิน 10 คนเท่านั้น หาก
ใครต้องการเข้าชม กรุณาโทรศัพท์เพื่อจองคิว
กันก่อนจะได้ไม่ไปเก้อ และปิดเคร่ืองมือส่ือสาร
ทุกชนิดเพื่อมารยาทในการรับชมและฟังการ
บรรยาย ท่ีผูอ้ำนวยการพิพิธภัณฑ์ฯ จะเป็นผู้
สาธ ิตและบรรยายพร้อมตอบคำถามเอง
ทั้งหมด นอกจากนี้ เด็กที่อายุต่ำกว่า 10 ขวบ 
เราคงต้องขอให้เก็บเขาไว้ที ่บ้านก่อน เพื ่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับข้าวของ   
ที่จัดแสดงอยู่นอกตู้เก็บของ 
 
DID YOU KNOW! 
  
 รู้หรือไม่ว่า ‘เครื่องเล่นกระบอกเสียง’ เข้า
มาในประเทศไทยเม่ือประมาณ 100 กว่าปีก่อน 

โดยครั้งแรกในการเปิดตัวได้สร้างความหวาด
กลัวแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก จนเรียกเจ้า
เครื่องนี้กันอย่างติดปากว่า ‘เครื่องผีพูด’ แต่
ภายหลังเมื่อความนิยมในตัวเครื่องเล่นมีมาก
ขึ้น เจ้าเครื่องเล่นผีพูดนี้ก็กลายเป็นของเก๋ไก๋ 
ที่เหล่าขุนนางต้องมีไว้เพื่อประดับบ้านกัน 
 
DON’T MISS 
  
 ก่อนที่จะไปดูของจริงกัน เราได้นำคลิป
ภาพและเสียงของเพลง สรรเสริญพระบารมี 
ที่ถูกบันทึกว่าเป็นเวอร์ชันที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
โดยคณะนายบุศย์มหินทร์ (Boosra Mahin) 
หรือเจ้าหม่ืนไววรนาถ เม่ือคร้ังไปแสดงท่ีสวนสัตว์ 
ที่กรุงเบอร์ลิน (Berlin Zoo) ประเทศเยอรมนี 
ในปี พ.ศ. 2443 โดยเข้าไปชมได้ที ่ http://
youtu.be/eRHzsy0TH-M 

พิพิธภัณฑ์เครื่องเล่น 
กระบอกเสียง 
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พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ
เขตบางขุนเทียน 
 มาต่อกันที่เขตบางขุนเทียน ซึ่งถือว่าเป็นเขต
เดียวในกรุงเทพฯ ท่ีมีอาณาเขตติดกับทะเลอ่าวไทย 
(และยังพอมีป่าชายเลนเหลืออยู่บ้างเล็กน้อย) และ
เป็นที่ตั ้งของ ‘พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ เขต
บางขุนเทียน’ และด้วยความท่ีชุมชนชาวบางขุนเทียน
ถือว่าเป็นชุมชนที่มีความเป็นมาที่ยาวนาน ทาง
โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์จึงได้สร้างห้องขึ้นมา  

2 ห้อง เพื ่อใช้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้าวของ
เครื ่องใช้ของบรรพบุรุษที่ต้องการบอกอะไรบาง
อย่างแก่ลูกหลาน ให้เรียนรู้ว่าด้วยมันสมองและ
สองมือของคนเรานั้นสามารถทำอะไรได้บ้างในยุค
ที่ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนในทุกวันนี้ 
และสิ่งเหล่านั้นถึงแม้ว่ามันจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหน
ก็ตาม แต่มันก็ส่งผลให้เหล่าคนรุ่นต่อไปได้มีความ
เป็นอยู่อย่างสุขสบาย โดยทางพิพิธภัณฑ์สามารถ
บอกเล่าเรื่องราวของบางขุนเทียนได้อย่างครบครัน

ต้ังแต่แหล่งข้อมลูในสมัยโบราณ วิถีชีวิตของชาวบ้าน
ที่แต่ก่อนเน้นการเกษตรเป็นหลัก ไปจนถึงสถานที่
น่าท่องเที ่ยวต่างๆ ในละแวกเขตบางขุนเทียน 
นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้คำแนะนำกับ
คุณได้ด้วย ถ้าคุณกำลังมองหาสถานที่สักแห่ง  
เอาไว้เดินเล่นชิลๆ ในเขตบางขุนเทียนแห่งนี้ 
 
 
 

Lomographic 
Embassy Thailand 
 สถานที่สุดท้ายของทริปในวันนี้ เราขอพาคุณ
กลับมาที่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ กันเสียหน่อย 
เผื่อใครที่ไม่อยากเดินทางไปที่ไหนไกล และเป็น
หนุ่มสาวที่รักการถ่ายภาพแนวอาร์ตจัดๆ อย่าง 
โลโม่ (LOMO – Leningrad Optical Machinery 
Organization) ซึ่งครั้งนี้เราจะพาคุณไปเยี่ยมชม 
‘สถานทูตโลโม่แห่งประเทศไทย’ เป็นสถานที ่
พบปะกันของคนรักการถ่ายภาพแบบไร้กฎเกณฑ์ 
โดยในแต่ละเดือนจะมีการจัดอีเวนต์หรือปาร์ตี ้
ต ่างๆ ให้ก ับสมาชิกได้มาร ่วมสนุกกัน (และ
ภาพถ่ายของใครที่เข้าตากรรมการจะถูกนำไปแปะ
ไว้ที ่กำแพงเกียรติยศ  Lomo Wall ของแต่ละ
ประเทศด้วยนะ) นอกจากนี้ ใครที่สนใจสินค้าที่
เก่ียวกับกล้องโลโม่ ท่ีน่ีก็มีสินค้ามาให้เลือกจับจ่าย
กันในราคาย่อมเยากันอีกด้วย โดยมีตั้งแต่ฟิล์ม 
ถ่านไฟฉาย ไปจนถึงกล้องโลโม ่และสินค้าลิมิเต็ด 
อิดิชันต่างๆ (ซึ่งอันหลังขอบอกว่าของแต่ละชิ้นนี่ 
ช้าหมดอดด้วยนะจ๊ะ) 

พิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียง 
 15 ซอยลาดพร้าว 43 แขวงสามเสนนอก 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร. 0-2939-9920 
เปิดให้เข้าชมทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-12.00 น.  
 พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก 
 273 ซอยเจริญกรุง 43 (ตรงข้ามไปรษณีย์

กลาง บางรัก) ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก 
กร ุงเทพฯ  เป ิดให ้เข ้าชมวันพุธ-อาทิตย ์    
เวลา 10.00-16.00 น. (ปิดวันจันทร์-อังคาร) 
โทร. 0-2321-6930-8  
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ เขต
บางขุนเทียน 

 โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ 54/2 หมู่ 10 
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ   
เปิดให้เข้าชมวันพุธ-อาทิตย์ เวลา 08.30-  
16.30 น. โทร. 0-2452-5001  
Lomographic Embassy Thailand 
 20/9 ซอยส ุข ุมว ิท 39 (พร ้อมพงษ ์ ) 

สุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ  
เปิดทำการวันจันทร์−ศุกร์ เวลา 13.00-19.00 น. 
และวันเสาร์ 11.00-17.00 น. ปิดวันอาทิตย์
และวันหยุดราชการ โทร. 0-2662−6829 

พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก 
 ภาพของกรุงเทพฯ ในอดีตคงเป็นสิ่งที่หาดูได้
ยากยิ่งพอๆ กับการตามหา adB ปก เสธ.ไก่อู 
ด้วยเหตุนี้นี่เอง อ. วราพร สุรวดี จึงเริ่มต้นจัดตั้ง 
‘พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก’ ขึ้นมาเพื่อให้คนรุ่นใหม่
ได้มาสัมผัสกลิ่นอายของชาวเขตบางรักและวิถี
ชีวิตของคนเมืองในปี พ.ศ. 2480  ว่าในอดีตเขามี
ความเป็นอยู่กันอย่างไร โดยจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์
แห่งนี้ (ที่เราติดใจเป็นพิเศษ) คงจะเป็นในส่วนข้าว
ของเครื่องใช้โบราณที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นในสภาพที่
สมบูรณ์สุดๆ เช่น มีดโกนยินเลตส์เมื่อสมัยเกือบ
ร้อยปีที่แล้ว ที่ดูแล้วยังคงความสวยงามและความ
คลาสสิกอย่างไม่เสื่อมคลาย หรือจะเป็นนาฬิกา
โบราณ ชุดเครื่องแก้ว และโถส้วมโบราณ (ที่เรา
เห็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกจั๊กกระเดียมกันเล็กน้อยถึง
ปานกลางเมื่อนึกถึงวิธีใช้) ตัวบ้านไม้ที่อาจารย์ได้
เอามาทำเป็นพิพิธภัณฑ์นั ้นก็ถูกดูแลอย่างดีใน
สภาพที่เรียกได้เต็มปากว่า สมบูรณ์สุดๆ และหาดู
บ้านโบราณแบบนี้ได้ไม่ง่ายในกรุงเทพฯ อีกด้วย 
 
 
 
 
 

10กฎทองถ่ายภาพแหกกรอบ
ในแบบโลโม่ 
1. พกกล้องโลโม่ของคุณไปทุกที่ 
2. ใช้มันตอนไหนก็ได้ (ทั้งกลางวัน และ
กลางคืน) 
3. อย่าคิดว่าโลโม่เป็นแค่อุปกรณ์ แต่จง
คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณ 
4. ถ่ายจากระดับเอว 
5. เข้าใกล้วัสดุที่คุณต้องการจะใช้โลโม่
ถ่ายให้มากที่สุด 
6. ไม่ต้องคิดคำนึงถึงกฎอะไรทั้งนั้น 
7. กดชัตเตอร์ให้เร็ว 
8. อย่าคาดหวังก่อนถ่ายว่าจะได้อะไรใน
ฟิล์ม 
9. และคุณก็ไม่จำเป็นต้องรู้หลังจากถ่าย
เสร็จเช่นกัน 
10. ลืมกฎข้างต้นให้หมด แล้วสนุกไปกับ
การถ่ายภาพซะ   
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พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ 
เขตบางขุนเทียน 
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	 ถ้าความ	 Chic	 ในคำจำกัดความของใคร
หลายๆ	คน	หมายถึงความมีสไตล์	เก๋	เท่	ที่ต้อง
แลกมาด้วยราคาที่แพงหูฉี่	 บ้านสุด	 Chic	 ของ	
จักษ์ ลัดพลี สถาปนิก	 และนักจัดสวนอิสระ	
หลังนี้	 คงจะแหกกรอบความ	 Chic	 แบบเดิมๆ	
ไปอย่างสิ้นเชิง	 เพราะเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า	
บางทีความ	 Chic	 ก็ไม่ต้องใช้เงินมากมาย	 แค่
อาศัยไอเดียนิดๆ	หน่อยๆ	ก็คงไว้ซ่ึงความเก๋	และ
มีสไตล์ได้เหมือนกัน	
 “ผมเช่ืออยูเ่สมอว่า	ของสวยๆ	ไม่ได้หมายความ
ว่าจะต้องแพงเสมอไป	 เพราะฉะนั้น	 ผมจะไม่
แต่งบ้านด้วยของแพงเด็ดขาด	 อันไหนที่พอจะ
ทำได้	 ผมก็จะทำเอง	 อย่างเช่น	 แชนเดอเลียร์	
ม้าน่ัง	 หรือช้ันวางของ	 เราก็จะมาประกอบกันเอง 
ทาสีเอง	โดยเอาวัสดุเหลือใช้จากการต่อเติมบ้าน
มาใช้ให้คุ้มที่สุด	งาน	D.I.Y.	ก็เหมือนการผัดซีอิ๊ว
กินเอง	 จะอร่อยหรือไม่อร่อยสำหรับคนอื่นไม่รู้	

แต่เราทำเองยังไงมันก็ต้องอร่อย	 นอกจากความ
อร่อยแล้ว	 เรายังจะได้ความภูมิใจ	 และที่สำคัญ
คือราคาถูกด้วย”	
 ด้วยเหตุน้ี	 บ้านหลังน้ีจึงเต็มไปด้วยรายละเอียด
ท่ีไม่เหมือนกับท่ีไหนๆ	 ไม่ว่าจะเป็นสวนสวยท่ีเต็ม
ไปด้วยร่มไม้ใหญ่	ลำคลองท่ีได้ยินเสียงน้ำไหลเป็น
ทำนองไพเราะ	ย่ิงเม่ือมีเฟอร์นิเจอร์	D.I.Y.	หลากสี
รวมอยูด้่วย	 ก็ทำให้ทุกอย่างลงตัวย่ิงข้ึน	 ซ่ึงเจ้าของ
บ้านเล่าถึงที่มาของบ้านหลังนี้ให้เราฟังว่า	
	 “บ้านหลังนี้มีชื่อว่า	Chic	39	นอกจากอาศัย
อยู่เองแล้ว	ผมยังเปิดเป็น	Bed	&	Breakfast	 ให้
คนมาพัก	 และมี	 Chic	 39	 Cafe	 	 ซึ่งขายอาหาร
ในตอนกลางวันด้วย	ซึ่งบ้านหลังนี้เดิมเป็นบ้าน
ของคุณปู่คุณย่าผม	 ถ้าจะนับจริงๆ	 คงมีอายุ
ประมาณ	 70	 กว่าปีแล้ว	 ก็เป็นมรดกตกทอดกัน
จนมาถึงรุ่นหลาน	 ถึงแม้ที่ดินย่านนี้จะมีราคา
แพงมาก	 แต่ที่ไม่อยากขายเพราะเราอยากจะ

เรื่อง :  เอกพล	บรรลือ		
ภาพ :	กฤตธกร	สุทธิกิตติบุตร 
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เก็บเอาไว้	 เพราะผมอยู่บ้านหลังนี้มาตั้งแต่เด็กๆ	
และมันมีความทรงจำที่มีคุณค่ามากมาย	 ซึ่งต่อ
ให้มีเงินมากแค่ไหนก็คงหาซื้อไม่ได้อีกแล้ว”	
	 จากความทรงจำสมัยเด็กที่เคยใช้ชีวิตอยู่ใน
บ้านหลังนี้	 จนถึงวันนี้เมื่อเขากลายเป็นคุณพ่อ	
ความทรงจำเดียวกันนี ้ก ็กำลังส่งผ่านไปยัง			
น้องข้าวเจ้า	ลูกสาววัยซนของเขาอีกด้วย	
 “ถือเป็นโชคดีนะครับ	 ที่เราได้มาเริ ่มต้น
ครอบครัวในท่ีท่ีเราคุ้นเคยมาต้ังแต่เด็ก	 มันก็ทำให้
ชีวิตครบถ้วนดี	 ที่ชอบมากเลยก็คือ	 บางมุมที่
ตอนเด็กๆ	 เราจำได้ว่าเราเคยทำอะไรไว้บ้าง	 ถึง
วันท่ีเราเป็นพ่อคน	 ลกูเราก็จะจดจำมุมมุมเดียว
กับเราเป๊ะเลย	 เหมือนกับว่ามีความทรงจำร่วมกัน 
เป็นสิ่งพิเศษที่น้อยคนจะมีได้แบบนี้”	
	 ถึงแม้บ้านหลังนี้จะตั้งอยู่ในใจกลางเมือง	
บนถนนสุขุมวิทท่ีเต็มไปด้วยความวุ่นวาย	 แต่เม่ือ
เข้ามาในบ้านแล้ว	 ความวุ่นวายที่เพิ่งพบเจอมา
ก็หายไปราวกับไม่เคยมีอยูจ่ริง	 ส่วนจะเป็นเพราะ
อะไรคงต้องให้เจ้าของบ้านตอบ	
	 “คนเมืองสมัยนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้นึกถึง
การอยู่กับต้นไม้หรือกับธรรมชาติสักเท่าไหร่	 แต่
จริงๆ	แล้วคนกับธรรมชาติตัดกันไม่ขาดหรอกครับ 
เสียงน้ำไหล	 เสียงนกร้อง	 เสียงฝนตกกระทบ
ใบไม้	 และสิ่งที่เราได้เสพจากการมองสีเขียวๆ	
ของธรรมชาติ	 มันล้วนสร้างให้เราเกิดสภาวะที่
เรียกว่า	 ความสงบ	 พอมีความสงบ	 เราก็จะมี
สมาธิ	เมื่อมีสมาธิ	สติก็มา	เมื่อสติมา	ปัญญาก็
เกิด	 สุดท้ายเราก็จะคิดแต่สิ่งดีๆ	 ทำแต่สิ่งดีๆ	
เวลาที่เราเลี้ยงลูกในสภาพแวดล้อมดีๆ	 แบบนี้	
ลูกก็จะอารมณ์ดี	 ยิ้มแย้ม	 แจ่มใส	 และมีสมาธิ
มากขึ้นด้วย”	

ของ D.I.Y. ชิ้นไหนที่ภูมิใจที่สุด 

-	 เก้าอี้โยก	 ที่ทำมาจากไม้สักเหลือใช้จาก
บ้านหลังนี้	
ถ้าพูดถึงคำว่า Chic จะนึกถึง... 

-	‘โน้ส’	-	อุดม	แต้พานิช	กับ	พิง	ลำพระเพลิง 
เพราะเขา	Chic	 ในความคิด	และการมอง
โลก	
หนังสือเล่มล่าสุดที่เพิ่งอ่านจบ 

- 9 สวนสวยนักจัดสวน 
เมนูเด็ดประจำครอบครัว 

-	 ไข่กระทะ	 ใส่หมูยอ	 กุนเชียง	 แล้วกิน
จากกระทะได้เลย	
กิจกรรมที่ต้องทำทุกเช้า 

-	สอนลูกรดน้ำต้นไม้	
หนังเรื่องล่าสุดที่ดูกันทั้งครอบครัว 

- Avatar	ซึ่งเป็นหนังเรื่องแรกที่ให้ลูกสาวดู	
  
  
 



HEALTH AND HEART 

HEALTH 

พนักงานออฟฟิศตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงาน
ทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 25-40 ปี    
ต่างก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่เรียกว่า Office 
Syndrome สูง ซึ่งมีสาเหตุหลากหลาย ทั้งการใช้
คอมพิวเตอร์วันละหลายๆ ชั่วโมง การอดอาหาร 
อดหลับอดนอนเพ่ือให้งานเสร็จ หรือความเครียด 
ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 10 โรคยอดนิยมของคน
ทำงานออฟฟิศ ดังนี้ 

นิ่วในถุงน้ำดี - เกิดจากการกินอาหารที่มีไขมันสูง
จำพวกฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำ ซึ่งมักพบในหญิง
ทำงานที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป โดยยังมีปัจจัยอื่นที่ส่ง
ผลให้เกิดโรคนี้ เช่น กรรมพันธุ์ การอักเสบและ
การคั่งของน้ำดีในถุงน้ำดี และการทานยาคุมกำเนิด 
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ - สาวๆ ที่นั่งทำงาน
นานๆ จนบางครั้งลืมเข้าห้องน้ำ หรือบางทีก็ต้อง
เดินทางไกล ทำให้ต้องกลั้นปัสสาวะเป็นประจำ มี
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THE OFFICE  
SYNDROME LISTS! 

ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
มาก ซึ่งมักจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะ   
ที ่ร ่างกายต้องการขับออกเล็ดลอดเข้าไปในท่อ
ปัสสาวะ ทำให้เกิดการอักเสบ  
โรคเครียด - โรคเครียดถือเป็นโรคฮิตสำหรับคน
วัยทำงานเลยทีเดียว ซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้
ว่ากำลังเผชิญอยู่กับภาวะเครียดรุมเร้า วิธีการ
หลีกเลี่ยงที่ง่ายที่สุดก็คือ การทำจิตใจให้แจ่มใส 
รูจั้กผ่อนคลายเสียบ้าง แค่คุณลองท้ิงงานไปเดินเล่น
สัก 10 นาที ก็ถือว่าได้ผ่อนคลายแล้ว  
ความดันโลหิตสูง - ภัยเงียบที่ไม่มีอาการมักพบ
เมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป ซึ่งเกิดจากปัจจัยบางอย่าง 
ได้แก่ การมีประวัติคนในครอบครัวที่เป็นโรคนี้ 
นอกจากนี้ยังเกิดจากโรคอ้วน ความเครียดจาก
การทำงาน การรับประทานอาหารรสเค็ม การสูบ
บุหรี่ ดื่มเหล้า หรือผู้ที่ทำงานนั่งโต๊ะในสำนักงาน  
ก็จะมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ที่ทำงานใช้กำลัง 
โรคอ้วน - ล่าสุดพบว่าโรคอ้วนมักเกิดกับคนวัย
ทำงาน โดยเฉพาะพวกที่ชอบทำงานไปด้วยรับ
ประทานอาหารจุบจิบไปด้วย และไม่ออกกำลังกาย 
กรดไหลยอ้น - คนท่ีรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา
เพราะมีงานเยอะ หรือมีเวลาทานข้าวเพียงน้อยนิด 
ทำให้รีบมากจนเคี้ยวอาหารไม่ละเอียด เครียดจัด  
จนอาหารไม่ย่อย และคนท่ีสบูบุหร่ีหรือด่ืมเหล้าจัด   
ก็มักเส่ียงต่อการเป็นโรคกรดไหลย้อน  
ปวดหลงัเรือ้รงั - การใช้ชีวิตอยูห่น้าจอคอมพิวเตอร์
วันละ 8 ชั่วโมง และใส่รองเท้าส้นสูงบ่อยๆ เป็น

สาเหตุสำคัญของอาการปวดคอ บ่า ไหล่ หลัง 
แขน และสะโพก ซึ่งควรไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อวินิจฉัยและรักษาได้อย่างถูกต้อง เพราะหาก
ปล่อยไว้อาจมีผลเสียต่อกระดกูสันหลัง 
ไมเกรน ปวดศรีษะเรือ้รงั - คุณเคยรูสึ้กไหมว่า
เวลานั่งทำงานเครียดๆ จะรู้สึกปวดบริเวณขมับ
ด้านหน้าศีรษะหรือหลังต้นคอ นั่นคือสัญญาณ
เตือนให้คุณรู้ถึงสภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคไมเกรน 
ทั้งนี้ การพักผ่อนไม่เพียงพอก็เป็นปัจจัยก่อให้เกิด
โรคนี้ได้เช่นกัน 
มือชา เอ็นอักเสบ นิ้วล็อก - เพราะเทคโนโลยี
เข้ามามีส่วนในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจาก
การใช้คอมพิวเตอร์ การจับเมาส์ในท่าเดิมนานๆ 
ทำให้กล้ามเนื้อกดทับเส้นประสาท และเส้นเอ็น 
จนเกิดพังผืดยึดจับบริเวณนั้นเป็นจำนวนมาก 
ทำให้เกิดอาการปวดหรือชาตามปลายน้ิวมือ บาง
คนก็อาจเป็นมากถึงขั ้นนิ ้วล็อกหรือข้อมือล็อก 
ต้อหิน ตาพร่ามัว - สาเหตุเกิดจากการใช้สายตา
จ้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ การอักเสบหรือ
ติดเชื ้อของกระจกตาจากการใส่คอนแทคเลนส ์ 
ดังน้ัน คนทำงานทุกคนจึงควรตรวจสุขภาพตา รวม
ไปถึงตรวจสุขภาพร่างกายแบบครบวงจรเป็นประจำ
ทุกปี เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรค
ต้อหินและโรคร้ายต่างๆ นอกจากนี้ยังต้องหมั่น
ออกกำลังกายเป็นประจำ รับประทานอาหารทั้ง  
5 หมู่ ให้ตรงเวลา เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของคุณ 
และพร้อมที่จะสู้งานหนักต่อไป 



ชีสประกอบไปด้วยโปรตีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส 
สังกะสี และวิตามินบี 12 ในปริมาณสูงไม่แพ้นม ทั้งยัง
มีน้ำตาลแล็กโทสในอัตราที่ต่ำกว่านม ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้
ทีม่ปีญัหาในการดืม่นมแลว้ไมย่อ่ย ดงันัน้ การรบัประทาน
ชีสวันละไม่ต่ำกว่า 20 กรัม ก็จะเป็นการทดแทนการ 
ดื่มนมได้ ทั้งนี้ การรับประทานชีสยังเหมาะสำหรับผู้ที่มี
ปัญหาเรื่องน้ำหนัก เพราะมีไขมันต่ำแต่ให้พลังงานสูง 
จึงไม่ทำให้เกิดอาการหิวบ่อย 
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ธรรมชาติของผู้หญิงจะวิตกกังวลได้ง่าย แต่
ถ้ากังวลจนถึงข้ันนอนไม่หลับ หรือมีอาการปวดศีรษะ 
ปวดหลัง ร่วมด้วย ก็ควรระวัง เพราะนั่นหมายถึง
คุณมีความกังวลจนเครียดเกินปกติแล้ว และสำหรับ
ใครท่ีการระวังใช้ไม่ได้ผล เน่ืองจากความวิตกกังวล
เข้าครอบงำ เรามีเคล็ดลับดีๆ จาก The National 
Mental Health Association มาช่วยคลายความ
กังวลให้คุณ ดังนี้ 
1. ปฏิเสธบ้างก็ได้ หลายคนพูดคำว่า ‘ไม่’ ไม่
ค่อยจะเป็น เลยต้องรับเร่ืองของคนโน้นคนน้ีไปท่ัว 
คราวหน้าถ้ามีใครขอร้องให้ทำอะไร หากเหลือบ่า
กว่าแรงหรือไม่พร้อมก็ให้ปฏิเสธไปบ้าง หรือวิธีที่
ฉลาดกว่านั้นก็คือ ให้คุณบอกไปว่าคุณสามารถ
ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาในเร่ืองงานได้ แต่อย่า
รับปากว่าจะทำให้เด็ดขาด 
2. ไม่ต้องเป็นฮีโร ่ สำหรับ working mom งาน
บางชิ้นต้องหาตัวตายตัวแทน คุณไม่จำเป็นต้อง
ทำตัวเป็นฮีโร่แบกรับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่คนเดียว  
ดูว่างานไหนที่พอจะยกให้คนอื่นทำได้ ก็ปล่อยให้
เขาทำแทนบ้าง โดยมองหาคนที่ไว้ใจได้หรือมี
ความสามารถเข้าข่ายชิ้นงานที่คุณทำ แล้วดึงคน
คนนั้นให้มาช่วยงานเพื่อเป็นการฝึกคนและสร้าง
ผู้ช่วยมือขวาของคุณไปพร้อมๆ กัน 
3. คิดทีละเรื่อง ถ้าคุณแม่กำลังจับงานชิ้นไหน
อยู่ก็จงจดจ่อกับงานช้ินน้ันให้เสร็จไป อย่าเพ่ิงไป
กังวลกับส่ิงท่ียังมาไม่ถึงหรืองานอ่ืนๆ  
4. บรหิารเวลา จัดการเวลาด้วยการลำดับความ
สำคัญของงาน และกฎอีกข้อของคนทำงานมืออาชีพ
คืออย่าผัดวันประกันพรุ่งเป็นอันขาด 
5. หาเวลาพกั ในแต่ละวันควรเจียดเวลาคลายเครียด

สัก 20 นาที ด้วยการนั่งในที่เงียบๆ หรือจะเปิด
ดนตรีสบายๆ ฟังคลอไปด้วยก็ได้ หรือหากิจกรรมอื่น
ที่ช่วยให้จิตใจสงบทำแทนก็ได้ เช่น งานฝีมือ     
ออกกำลังกาย ฯลฯ 
6. เขียนและเขียน เขียนเรื่องราวที่กังวลใจลงไป
ในสมุด วิธีน้ีอาจช่วยให้คุณได้รูท่ี้มาท่ีไปของปัญหา
ที่แท้จริง และมองเห็นทางแก้ไขได้อย่างตรงจุด 
7. เพือ่นชว่ยได ้ ลองบอกเล่าเร่ืองท่ีกำลังกังวลใจ
กับเพื่อนสนิทดู เพราะการพูดออกมาอาจช่วย
ระบายความเครียดได้ และบางทีเพื่อนรักก็อาจมี
คำตอบดีๆ ให้คุณอีกเช่นกัน  
8. เผชิญความกลัว ความกังวลก็คือความกลัว
อย่างหนึ่ง วิธีจัดการที่ดีที่สุดคือ เผชิญหน้ากับ
ความกลัวอย่างกล้าหาญและมั่นใจ เช่น ถ้าคุณ
เอาแต่กังวลเรื่องสุขภาพ ก็ไปตรวจสุขภาพดูให้
มันรูแ้ล้วรูร้อด หรือถ้ามีงานเยอะจนจัดการไม่หวาด
ไม่ไหว ก็ให้หาผู้ช่วยมาช่วยสะสาง ซึ่งเรารับรอง
ว่าเร่ืองข้ีผงแค่น้ี คุณจะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอน 
9. กินแก้เครียด จำไว้ว่าอาหารที่มีกาเฟอีนและ
น้ำตาลในปริมาณมาก จะทำให้คุณรูสึ้กอารมณ์ดี
เพียงช่ัวครู ่ จากน้ันก็จะทำให้คุณเป็นกังวลมากข้ึน 
ดังนั้น สาวบ้างานอย่างคุณจึงควรมีผลไม้อย่าง
กล้วย ส้ม แอปเป้ิล ติดโต๊ะไว้ รวมท้ังถ่ัวและผลไม้
อบแห้งอย่างลูกพรุนด้วย 
10. บหุรีไ่มใ่ชท่างออก บางคนคิดว่าบุหร่ีช่วยได้ 
แต่รู้ไหมว่าบุหรี่มีผลต่ออารมณ์และทำให้เครียด
เพิ่มขึ้นได้โดยไม่รู้ตัว โดยจะส่งผลให้หัวใจเต้นเร็ว 
เส้นเลือดในสมองตีบ และความดันโลหิตสูง     
ไม่เห็นว่าจะทำให้หายเครียดตรงไหนเลยนะนั่น! 
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Sexual Harassment หรือการล่วงละเมิด
ทางเพศในที่ทำงานเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้น
ได้กับผู้หญิงทุกคน เราจึงมีวิธีรับมือมาฝาก 
1. จดบันทึก ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรที่เข้าข่าย
การล่วงละเมิดทางเพศทั้งทางวาจาหรือการ
กระทำ ให้คุณจดบันทึกไว้ทั้งวันเวลาและชื่อ
บุคคลดังกล่าว เหตุการณ์เป็นอย่างไร จำไว้
เสมอว่าต้องเก็บบันทึกของคุณไว้ให้ดีเพื่อใช้
เป็นหลักฐานมัดตัวคนผิด  
2. บอกใครสักคน เมื่อเกิดเรื่องขึ้นให้ไปแจ้ง
เรื่องกับแผนกบุคคล หรือเขียนคำร้องไปที่กรม

แรงงาน จำไว้ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกทำงาน
ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย  
3. อย่ายอม อย่าทน คุณควรตอบโต้ไปบ้าง 
บอกไปเลยว่าคุณไม่ชอบให้ทำแบบนี้ ถ้าเขา
ยังไม่หยุด ก็ให้ดำเนินการแจ้งความหรือร้องเรียน
ไปทางมูลนิธิที ่ทำงานเพื่อช่วยเหลือผู ้หญิง   
ได้เลย 
4. เริม่ตน้ใหม ่ ถ้าคุณทำท้ังสามอย่างแล้วแต่
ไม่มีอะไรดีข้ึน ขอแนะนำว่า ให้ลาออกดีกว่า 
โดยให้แจ้งสาเหตุที่คุณออกจากงานไปเลยว่า 
เพราะโดนเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายลวนลาม 

HANDLE WITH SEXUAL HARASSMENT
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“You desire to know 
the art of living,  
my friend? It is  
contained in one phrase: 
make use of suffering.” 
ท่านปรารถนาที่จะรู้ซึ้งถึงศิลปะ
การใช้ชีวิตใช่ไหมเพื่อนรัก?  
สิ่งนั้นบรรจุไว้ในวลีเดียวคือ  
จงใช้ความทุกข์ให้เป็นประโยชน์ 
-Henri-Frederic Amiel  

“There is a way  
that nature speaks, 
that land speaks. 
Most of the time  
we are simply  
not patient enough, 
quiet enough,  
to pay attention  
to the story.” 
ธรรมชาติมีวิธีในการพูด เช่น การให้ผืนดินได้บอกบางสิ่ง   
แต่ส่วนมากแล้ว เราเพียงแค่ไม่ได้อดทนและเงียบให้เพียงพอที่จะ
ใส่ใจในเรื่องราวที่กล่าวออกมานั้น  
-Linda Hogan 

“I have known many good people who did 
not believe in God. But I have never known  
a human being who was good who did not 

believe in people.” 
ผมรู้จักคนมากมายที่ไม่เชื่อในพระเจ้า แต่ผมไม่เคยเห็นมนุษย์คนไหนเลยที่ไม่เชื่อในคนด้วยกันแล้วจะเป็นคนดีได ้

-John Lovejoy Elliott 

“What we call the 
secret of happiness 
is no more a secret 
than our willingness 
to choose life.” 
สิง่ทีเ่ราเรยีกวา่ความลบัแหง่
ความสขุนัน้ ไม่ไดเ้ปน็ความลบั
อะไรมากไปกวา่ความตัง้ใจ        
ในการเลอืกใชช้วีติ  
-Leo Buscaglia 

“Your task is  
not to seek love, but 
merely to seek & find 
all the barriers within 

yourself that you have 
built against it.” 

หน้าที่ของท่านไม่ใช่การค้นหาความรัก แต่เป็นเพียง
แค่การค้นหาและค้นให้พบกำแพงที่ตัวท่านเอง 

สร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันความรักต่างหาก 

-Rumi 

“There’s nothing  
more precious in this 
world than the feeling 
of being wanted”  
โลกนี้ไม่มีอะไรมีค่ามากไปกว่า
ความรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่
ต้องการ  
-Diana Dors 

“No matter  
how far you  
have gone on  
a wrong road, 
turn back.” 
ไมว่า่คณุจะไปไกลแค่ไหนกต็าม
บนถนนทีผ่ดิสาย จงหนัหลงักลบั 
-สุภาษิตตุรกี  

“If we intend to provide a better life,  
and a better world, for future generations, we can’t ignore  

the quality of the environment we leave them.” 

ถ้าเราตั้งใจที่จะสร้างชีวิตที่ดีขึ้น สร้างโลกที่ดีขึ้น เพื่อคนรุ่นต่อไปในอนาคต  
เราไม่อาจจะเพิกเฉยต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อมที่เราทิ้งไว้ให้พวกเขาได้  

-John Kasich 
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	 เม่ือไม่นานมาน้ีวงการภาพยนตร์ไทยบ้านเราก็ได้ฮือฮากันอีกคร้ัง	 เม่ือมีผูก้ำกับหญิงคนหน่ึงได้
สร้างช่ือเสียงให้กับประเทศไทย	 ด้วยการคว้า	2	รางวัลภาพยนตร์ยอดเย่ียม	VPRO	Tiger	Award	จาก
เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติร็อตเทอร์ดัม	ประเทศเนเธอร์แลนด์	และ	Transilvania	Trophy	จากเทศกาล
ภาพยนตร์นานาชาติทรานซิลวาเนีย	ประเทศโรมาเนีย	 ในปีนี	้ จนเป็นข่าวฮือฮาอยู่บนหน้าหนึ่งของ
หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ	่ซึ่งภาพยนตร์ที่ว่านั้นก็คือ	 เจ้านกกระจอก	 (Mundane	History)	ของ	 ‘ใหม่’ - 
อโนชา สุวิชากรพงศ ์และเส้นทางโบยบินของ	 เจ้านกกระจอก	 ยังไม่หยุดน่ิงอยูเ่พียงเท่าน้ี	 เพราะการ		
เดินทางล่าสุดในเทศกาลภาพยนตร์	Era	New	Horizons	 International	Film	Festival	คร้ังท่ี	10	ณ	ประเทศ
โปแลนด์	ภาพยนตร์เร่ืองน้ีก็ได้รับรางวัลสงูสุด	 (Grand	Prix)	มาเชิดหน้าชตูาให้กับวงการภาพยนตร์ไทย		
อีกคร้ัง 
	 สำหรับเส้นทางการทำงานของอโนชาอาจจะไม่ได้พุ่งตรงสูก่ารเป็นผูก้ำกับภาพยนตร์ต้ังแต่ต้น						
น่ันคงเป็นเพราะคร้ังหน่ึงเธอเคยคิดมาตลอดว่าชีวิตของเธอคงถกูจัดท่ีทางไว้ให้เดินเรียบร้อยแล้วด้วยการ
สานต่อธุรกิจของที่บ้าน	จนกระทั่งวันหนึ่งเธอก็ได้ค้นพบตัวเองว่างานภาพยนตร์ต่างหากคือสิ่งที่เธอ
อยากทำจริงๆ	
	 “ตอนนั้นยังรู้สึกกลัวกับการที่จะก้าวออกไปจากจุดที่เราเคยเป็น	จึงเก็บความรู้สึกตรงนี้เอาไว้
อย่างเงียบๆ	พอเรียนจบเราก็กลับมาช่วยงานท่ีบ้านได้ประมาณ	2	ปี	เราก็ทำงานไปวันๆ	คือไม่ได้ไม่ชอบงาน
ท่ีตัวเองทำ	แต่มันรูสึ้กว่าเราไม่มีความกระตือรือร้นกับงานตรงน้ีอย่างท่ีมันควรจะเป็น	ตอนน้ันก็เร่ิมจิตตก
มากข้ึนเร่ือยๆ	 เพราะอายุเร่ิมมากข้ึนแล้ว	 (หัวเราะ)	 ก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วนะท่ีจะกลับไปทำส่ิงท่ีเราคิด
มาตลอด	ตอนน้ันคิดอย่างเดียวเลยว่า	ถ้าเกิดวันหน่ึงเราอายุ	50	แล้วมองย้อนกลับไป	เราจะต้องเสียใจ
มากแน่ๆ	ถ้าเราไม่ได้ทำในส่ิงท่ีอยากทำ	จากน้ันก็เลยตัดสินใจไปเรียนการทำหนังท่ีประเทศอเมริกาเลย”	
	 นับต้ังแต่วันน้ันความมุ่งม่ันของเธอก็ส่งผลให้งานหนังส้ันวิทยานิพนธ์เร่ือง	Graceland	 ไปเตะตา
กรรมการท่ีงานเทศกาลหนังเมืองคานส์	ในฐานะท่ีเป็นหนังส้ันของนักเรียนไทยเร่ืองแรกท่ีได้รับคัดเลือก
เข้าไปประกวดในโครงการ	The	Cinefoundation	ของเมืองคานส์ในปี	2006	รวมถึงการท่ีเธอได้มีโอกาส	
ไปร่วมคลุกคลีและเขียนบทภาพยนตร์ให้กับหนังของประเทศอังกฤษเรื่อง	The White Room ที่เป็น						
แรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้เธออยากทำภาพยนตร์ขนาดยาวของตัวเองขึ้นมาสักเรื ่อง	 ซึ ่งก็คือ             
เจ้านกกระจอก	ท่ีเพ่ิงไปคว้ารางวัลระดับโลกมาได้น่ันเอง			
	 “ระหว่างท่ีไปเขียนบทให้	The White Room	เราก็คิดว่าอยากทำอะไรท่ีเป็นไทยๆ	เป็นส่ิงท่ีใกล้ตัว
ของเรา	และได้ทำเต็มท่ีกับมันจริงๆ	เพราะมันเป็นหนังของตัวเราเองด้วย	ซ่ึง	เจ้านกกระจอก	เราเขียนบท
ไว้ประมาณป	ี2006	แต่กว่าจะได้ถ่ายทำกันจริงๆ	ก็ปลายป	ี 2008	นะ	ตอนนั้นเจอปัญหาเยอะมาก					
ทุนท่ีขอก็มีจำกัด	 เวลาท่ีมีก็ไม่มาก	จนเราต้องควักเงินตัวเองลงไปสมทบทุนด้วย	ตอนน้ันเราถึงกับเปิด
ออฟฟิศของตัวเองขึ้นมาอย่างเป็นเรื่องเป็นราว	จะได้ทำงานของเราอย่างเต็มที	่ แต่ก็ต้องแบ่งเวลา				
ส่วนหนึ่งไปรับงานต่างๆ	ด้วย	 เพื่อเอารายได้มาช่วยซัพพอร์ตบริษัทให้อยู่ได้	อีกอย่างการขอทุนจาก					
ท่ีต่างๆ	ถ้าเป็นในรปูแบบบริษัทมันมีความน่าเช่ือถือมากกว่าด้วย”	
	 เมื่อทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทาง	 เจ้านกกระจอก	ผลงานที่บอกเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ	
ลกูชาย	และบุรุษพยาบาล	ก็สำเร็จลงได้ด้วยดี	แต่ส่ิงท่ีน่าจับตาดก็ูคือ	ผูก้ำกับหญิงอย่างเธอจะนำเสนอ
เร่ืองของผูช้ายออกมาในรปูแบบไหน	เพราะเธอเช่ือว่าบางคร้ังพวกผูช้ายเองก็มีมุมท่ีพวกเขาไม่อยากจะ
พดูถึงอยูเ่หมือนกัน	

	 “เราคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกชายเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะ	มันมีปมในแง่ของความ
เป็นชาย	แล้วทีน้ีตัวพ่อเน่ียจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัว	เป็นผูน้ำ	มันเป็นซิมโบลอย่างหน่ึงท่ีเห็นได้ชัดใน
สังคมไทยนะ	แล้วทีนี้ก็มาถึงเรื่องราวของลูกชาย	ซึ่งบริบทของคนที่เป็นลูกนี่ก็คือยังไงก็ต้องเป็นลูก						
ใช่ไหมคะ?	แต่ทีน้ีพอลกูชายโตข้ึนเร่ือยๆ	มันก็เร่ิมมีความเหล่ือมล้ำในอำนาจการเป็นผูน้ำครอบครัวมาก
ขึ้น	คอืมันไมใ่ชก่ารทา้ทายอำนาจกนัเสยีทเีดียว	แต่มันจะเป็นปมที่ซอ่นอยูล่กึๆ	 ในชวีติของมนุษยน์่ะ	
อย่างเช่นปมอิดิปุส	 ท่ีมีท่ีมาจากนิยายของกรีก	จนถกูนำมาวิเคราะห์ในเร่ืองของจิตวิทยา	 ซ่ึงเด็กเองอาจ
จะไม่ชอบพ่อเพราะเห็นพ่อมีอำนาจมากกว่าตัวเอง	 เราเลยรูสึ้กว่ามันน่าสนใจ	 เพราะมันสะท้อนความ
เป็นมนุษย์จริงๆ	ในจุดท่ีมันเบสิกท่ีสุดแล้ว	 อีกอย่างหน่ึงท่ีเล่าเร่ืองพ่อกับลกู	 เพราะว่าส่วนหน่ึงหนังมัน
สะท้อนภาพรวมของสังคมไทยท่ีมีผูช้ายเป็นใหญ่ด้วย	ในเม่ือไม่มีผูช้ายท่ีจะมาเล่าเร่ืองแบบน้ี	 ถ้าอย่างน้ัน
เราขอเล่าแทนเลยแล้วกัน	แต่จริงๆ	แล้วผูก้ำกับผูช้ายก็ทำหนังท่ีมีตัวเอกเป็นผูห้ญิงก็เยอะนะ	เหมือนกับ
เขาเข้าใจผูห้ญิงดีมากๆ	แล้วทำไมเราจะทำหนังเก่ียวกับผูช้ายบ้างไม่ได้ล่ะ	(หัวเราะ)”		
 มาถึงตรงน้ีคงยอมรับกันแล้วว่า	อโนชาเปรียบเสมือนหลักไมล์ท่ีแสดงให้เห็นว่าวงการหนังอินด้ีของ
เมืองไทยมีความก้าวหน้าไปอีกข้ัน	ซ่ึงส่ิงท่ีสนับสนุนความคิดน้ีของเราก็คือ	ความเห็นท่ีเธอได้ให้เอาไว้ว่า...  
	 “สำหรับวงการหนังอินด้ีไทยในตอนน้ี	เราคิดว่ามันเร่ิมดีข้ึน	เร่ิมมีความชัดเจนมากข้ึน	อย่างน้อย
การท่ีมีพ้ืนท่ีฉายมากข้ึนกว่าแต่ก่อน	เราเห็นได้เลยว่ามันขยายตัวข้ึน	แต่เราก็คิดว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
คนดกัูบหนังเองก็ต้องไปด้วยกัน	 คือถ้าคนดมูากข้ึน	 ก็ต้องมีพ้ืนท่ีมากข้ึนด้วย	 ท่ีผ่านมาเรารูสึ้กได้นะว่า
คนที่มาดูหนังอินดี้มีมากขึ้น	 เพียงแต่ตอนนี้พื้นที่ในการฉายอาจจะยังไม่ได้ขยายตัวมากถึงขนาดนั้น	
ปัจจุบันคนทำหนังส้ันมาฉายก็มีมากข้ึน	 ถึงแม้ว่าจะมีเทศกาลต่างๆ	 เกิดข้ึนมารองรับหนังของพวกเขา
เหล่านี้ก็จริงอยู	่ แต่พอออกนอกเทศกาลแล้ว	พื้นที่ฉายก็สำคัญเหมือนกันนะ	 เพราะมันก็เป็นเหมือน
ดรรชนีช้ีวัดเหมือนกันว่าหนังนอกกระแสน่ีจริงๆ	มีคนดจูริงมากน้อยแค่ไหน	เพราะคนอาจจะมาดกัูนเต็ม
ในงานเทศกาล	แต่พอหนังเข้าฉายจริงแล้วจะมีคนมาดหูรือเปล่า	เราก็ต้องมาลองดอีูกที”		
	 ถึงแม้เธอจะออกตัวกับเราว่า	สำหรับอุตสาหกรรมของวงการภาพยนตร์ไทย	 ยังเป็นส่วนท่ีเธอ		
ไม่ได้เข้ามาสัมผัสกันอย่างจริงจัง	แต่เธอก็มีมุมมองเกี่ยวกับหน้าที่และบทบาทของผู้หญิงในตำแน่ง
สำคัญของการทำงานภาพยนตร์อยูเ่หมือนกัน	
	 “จริงๆ	ก่อนหน้านี้เราก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะต้องมาทำให้ผู้กำกับหญิงมีจำนวนเท่ากับ
ผูช้าย	เราแค่ชอบดหูนังเลยอยากทำหนังแค่น้ัน	แต่พอได้มาทำงานตรงน้ีจริงๆ	ตอนน้ีเรากลับคิดแบบน้ัน
แล้วนะ	 เพราะเราเร่ิมเห็นว่ามันมีความเหล่ือมล้ำระหว่างหน้าท่ีของผูห้ญิงกับผูช้ายในการทำงานตรงน้ี
เหมือนกัน	ถ้าเป็นไปได้เราจะพยายามใช้ทีมงานท่ีเป็นผูห้ญิง	เพราะรูสึ้กว่าผูห้ญิงเขาทำงานละเอียดกว่า
ผูช้าย	บางคนเขาก็เก่ง	มีความสามารถ	แต่เขาไม่ได้รับโอกาส	ท้ังๆ	ท่ีผูห้ญิงจบใหม่ๆ	ฝีมือดีๆ	ก็มีให้เรา
เห็นเยอะแยะนะ	นักเรียนภาพยนตร์ของมหาวิทยาลัยดังๆ	นี่ก็ผู้หญิงเยอะนะ	แต่พอพวกเขาเข้ามา
ทำงานในส่วนตรงน้ีอย่างจริงจัง	กลับถกูกลืนให้ไปทำงานด้านการบริหารจัดการมากกว่า	 ส่วนหน่ึงอาจ
จะเป็นเพราะผูช้ายคงคิดว่าผูห้ญิงคงทำงานหนักๆ	ลุยๆ	ไม่ไหวด้วย	ซ่ึงตรงน้ีเราคิดว่ามันเหลวไหลนะ	(ย้ิม)” 
	 วันน้ีเธอยอมรับว่ารูสึ้กดีใจท่ีหนังเร่ืองแรกไปไกลกว่าท่ีใจคิดเอาไว้	แต่เธอคงไม่นำความสำเร็จท่ี
ได้มากดดันตัวเองในผลงานช้ินต่อๆ	ไปอย่างแน่นอน	เพราะเธอยืนยันว่าทุกส่ิงท่ีเธอทำในวันน้ี	 วันพรุ่งน้ี	
และวันต่อๆ	ไปน้ัน…	
	 “ทำเพราะเรารัก	go	for	it!	แค่น้ันแหละ	(หัวเราะ)”	
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DO IT WITH LOVE 
เรื่อง : ทรรศน	หาญเรืองเกียรติ	ภาพ :	สุรชัย	ปุร ิโส	






